

**BAPTISTWAY**

**Bài Học  
Kinh Thành**



**Cầu Ôi**

**Sống Niệm Chúa  
Nơi Chúa Trời  
Trong Cầu Ôi**

## **Sơ Niệm Của Năm: Chúa Trời Trong Cấu Ổi**

Copyright 2000 by BAPTIST WAY  
All rights reserved

Permission is granted for a church to make as many copies of this publication as needed for use within its ministry. Copies of this publication are not to be sold, distributed, or used in any other manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations. For information, contact BAPTIST WAY, Baptist General Convention of Texas, 333 North Washington, Dallas, TX 75246-1798

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the  
Cadman, Bản Dịch Mới, Bản Dịch YL  
First edition: December 2000

BAPTISTWAY Management Team

Executive Director, Baptist General Convention of Texas: Charles Wade  
Director, State Missions Commission: James Semple  
Director, Bible Study/Discipleship Division: Bernard M. Spooner

Publishing consultant: Ross West, Positive Difference Communications

Language Materials Team

Bible Comments Writer(s) for Lesson 1-4: Christmas

Bản Múc Sô Trần Nào  
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Arlington

Bible Comments Writer(s) for Lesson 5-11

Múc Sô Nhiệm Chức Lê Phôôc Lê  
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Garland

Bible Comments Writer(s) for Lesson 12-13

Ồi Tiêu Việt Thời  
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Garland

Editor for Lesson 1-13

Múc Sô Nguyễn Văn Huệ  
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Nước Tin

Editor's Assistant; Layout

Múc Sô Nhiệm Chức Lê Phôôc Lê  
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Garland

Facilitator for the Vietnamese Team

Phil Miller, Associational Consultant  
Bible Study/Discipleship Division  
Baptist General Convention of Texas

Patty Lane, New Work Consultant, Multi-Ethnic, Baptist General Convention of Texas  
Nelda P. Williams, Facilitators Coordinator, Consultant, Bible Study/Discipleship  
Division, Baptist General Convention of Texas

# Muốn Sưu Dựng “Sống Với Lời Chúa” Cách Hữu Hiệu

## Durban giảng viên hay học viên

1. Sửa soạn sớm trước ngày học một tuần lễ
2. Nói qua toàn thể sách. Xem mức lúc, nói phần giới thiệu của sách, và nói phần giới thiệu chương cuối hoặc bản sắp nghiên cứu. Có gắng nên xem cách bài học quan hệ với cái chương và toàn bộ cuốn sách.
3. Cầu nguyện và nói phần kinh văn chính của bài học. (Các bài học trước đây vào Kinh Thánh xuất bản 1929, bản nghiên cứu và so sánh với các bản dịch khác như Bản Dịch Mới (BDM) và Bản Dịch YL (BDY))
4. Sau khi nói phần kinh văn chính trong Kinh Thánh, nói phần bài học. Bài học nên nói soạn để giúp đỡ bạn trong khi nghiên cứu Kinh Thánh.
5. Nói phần trước in trong các khung nhỏ của mỗi bài học. Đây là các chi tiết trước cung cấp để thêm vào phần nghiên cứu, gợi ý và khuyến khích người học suy nghĩ và áp dụng.
6. Có gắng trả lời các câu hỏi ở trong mỗi bài học. Các câu hỏi này trước soạn để khuyến khích người học suy nghĩ và áp dụng. Có thể dùng các câu hỏi này trong lớp học.

## Nếu bạn giảng viên

- A. Làm tất cả những việc kể trên.
- B. Trong buổi học đầu tiên, nói lướt qua toàn thể cuốn sách, xác định ngày sẽ dạy mỗi bài học. Hướng dẫn cái lớp ghi những ngày này xuống vào trong mức lúc, và trang đầu của mỗi bài học.
- C. Có thể dùng các tài liệu giúp đỡ trong việc dạy trước cung cấp qua Baptist Standard hay/hoặc trên Internet. Trong nước Mỹ có thể gọi điện thoại 214-630-4571 để mua Baptist Standard. Nếu cần biết chi tiết về dùng Internet xin gọi điện thoại qua

nhà chạ baptistway@bgct.org. (Các thông tin này cũng có ích  
lợi cho các học viên ở trong lớp).

- D. Mua "Tai Lieäu Höông Đaãn Giaáo Việãn", ñi kèm theo với  
nhöông bài học trong sách này. Các ñeà nghò ñeà ñaỹ ở trong  
"Tai Lieäu Höông Đaãn Giaáo Việãn" là những ñeà nghò thực tế  
đe ñuông sẽ có ích lợi cho lớp học.
- E. Sau khi bạn ña ñi nghiên cứu phần kinh văn chính của bài học,  
nội dung bài học, và các tài liệu khác, hãy dùng các ñeà nghò  
ñe ñaỹ ở trong "Tai Lieäu Höông Đaãn Giaáo Việãn" ñe ñ giúp bạn  
hoạch ñịnh cách höông ñaãn cái lớp học.
- F. Vui ve ñ höông ñaãn lớp học khám phá ý nghĩa của ñoạn kinh  
văn và áp dụng các lẽ thật cho ñời sống của họ.

# CÖU ÖÖIC

## SÖUÑIEP CUA ÑÖIC CHUA TRÖI TRONG CÖU ÖÖIC

### Chöông I

---

#### SÖUÑIEP CUA DÖIC CHUA TRÖI TRONG LUAT PHAP

Bai hoc:            Ngay

Bai soá1            \_\_\_\_\_ Bat Ñau Ñoi Song Toi Loi  
Sang Theá Kyü3:1-13

Bai soá2            \_\_\_\_\_ Ñöic Chua Tröi Keu Goi Song Trung Tin  
Sang Theá Kyü12:1-9

Bai soá3            \_\_\_\_\_ Ñöng Bao Giöu Queñ  
Chua Lai Ñang Giai Phong  
Xuat Eá díp-toá Kyü14:21-15:2, 20-21

Bai Hoc  
Giäng Sinh        \_\_\_\_\_ Con Treü Ñöic Sinh Ra!  
Eá sai 9:2-7; Lu-ca 2:8-14

Bai soá4            \_\_\_\_\_ Vaing Loi Ñöic Chua Tröi  
Vai Chia Sei Ñöic Tin  
Phuc Truyen 6:1-12; 20-25



## Chông IV

---

### SôiNiệp Cua Dôi Chua Trôi Trong Van Thô

Bài học:        Ngay

Bài số12        \_\_\_\_\_ Tìm Lại Sôi Vui Mông

Thi-thiên 51: 1-17

Bài số13        \_\_\_\_\_ Khiên Ngoan Trong Nôi Sông Hang Ngay

Châm-ngôn 1:7; 2: 1-22

## Lời Giới Thiệu

### Câu Ôi: Sứ Níp Của Nối Chúa Trôi Trong Câu Ôi

Câu ôi là một bài viết. Câu Ôi có ý nghĩa sâu xa và con chuẩn bị cho sự mai khải của Nối Chúa Trôi về Nối Cô Nối.

Đó nhiên, Câu Ôi là một sách dài. Thật ra có 39 sách ôi trong Câu Ôi. Chúng ta có thể gặp thú nôi những gì qua mỗi ba bài học này? Câu trả lời là rất nhiều. Nghiên cứu những nôi này có thể giúp bạn quen thuộc với các phần của Kinh Thánh mà có thể bạn đã bỏ qua vì lý do này hay lý do khác.

Bài học này sẽ giúp chúng ta quan sát Câu Ôi dùng các chuẩn mà người Do Thái – và chính Chúa Giê-su – đã dùng để mô tả Câu Ôi. Chúa Giê-su nói nên "Luật Pháp và Lời Tiên Tri" (hãy xem Ma-thi-ô 5:17, 7:12; 22:40; Lu-ca 16:16; cũng hãy xem Giăng 1:45; Công Vui 13:15; La-mã 3:21). Nối Chúa Giê-su muốn nói gì? Ngài đang nói nên những phần Kinh Thánh mà các người Do Thái gọi là Luật Pháp và Lời Tiên Tri.

"Luật Pháp" muốn nói nên năm sách đầu tiên, cũng con nôi gọi là Ngũ Kinh. Năm sách đầu tiên này – Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-toát Ký, Lê-vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lê-vi – là nền tảng cho phần con lại của Câu Ôi cũng nhờ các Kinh Thánh. Năm sách này là các Luật Pháp. Năm sách phía sau của Xuất Ê-díp-toát Ký, một phần của Dân Số Ký và sách Lê-vi và một số phần ôi trong Phục Truyền cho nôi những Luật Pháp, các luật lệ chi tiết về cách hành xử.

"Lời Tiên Tri" nói nên nôi chúng ta thông nghĩ khi nói nên các tiên tri, các tiên tri lớn nhờ Ê-sai, Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên, cũng với các tiên tri nhỏ là Ô-sê, A-mô, và Mi-chê. Chúa Giê-su và người Do Thái đang thôi với Chúa gọi những



sách này là "Hầu Tiên Tri". "Lôi Tiên Tri" còn nhiều hơn là các sớ sếp của các tiên tri. "Lôi Tiên Tri" cũng bao gồm những sách mà người Do Thái gọi là "Tiên Tiên Tri" nhờ sách Gioa-sue và Thăm Phain, 1 và 2 Sa-mu-ên, 1 và 2 Các Vua.

Con về "Các sách văn thơ" thì sao? Đây là phần còn lại của Kinh Thánh Cựu Ước. "Các sách văn thơ" gồm có Thi Thiên, Châm Ngôn, Gióp, Ru-tô, Ê-xô-te và Nhã Ca, Ca Thờng, Truyền Niệm, Na-ni-ên, Ê-sô-ra, Ne-hê-mi và 1, 2 Sô-kyi. Tại sao Tân Ước không nói nên "luật pháp, các sách tiên tri, và các sách văn thơ"? Lý do chính là các sách kể lại "các sách văn thơ" cho nên năm 100 S.C mới được xác định là một phần của Kinh Thánh Cựu Ước. Lúc này vào khoảng 70 năm sau khi Cô Nôc Gióp ra đời, sau sự giáng sinh, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu.

Bài học này sẽ giúp bạn làm quen với các sớ sếp của Đức Chúa Trời qua những sách này. Bạn có thể thích thú hay không thích thú khi nghĩ đến học Cựu Ước. Không cần phải sợ hay chán chờn. Bạn sẽ thấy là các ngôn kinh văn được lựa chọn cho các bài học này là các ngôn kinh văn quan trọng, rằng được nghiên cứu.

Nôn Vô Một, "Sớ Sếp Của Đức Chúa Trời Trong Luật Pháp," gồm các ngôn kinh văn ở trong Sáng Thế Ký Xuất Ê-díp-toát Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký Chui y trong năm năm tiên sách Song Với Lôi Chúa được xuất bản Chui Nhất thời là Giảng Sinh. Vì vậy phần này có kèm theo một bài học về Giảng Sinh dựa theo sách Ê-sai nên tùy bạn quyết định có nên học bài Giảng Sinh này hay không. Nếu lớp học của bạn dùng bài học Giảng Sinh, bạn có thể cần phải quyết định phối hợp hai bài học của Cựu Ước lại với nhau, hay bỏ đi một bài học về Cựu Ước hay học bài này vào một dịp khác trong tuần.

Nôn Vô Hai, "Sớ Sếp Của Đức Chúa Trời Trong Các Tiên Tiên Tri," bao gồm các ngôn kinh văn của sách Các Quan Xét, 2 Sa-mu-ên và 2 Các Vua. Đây là một bài học ngắn về các

việc Nối Chúa Trời đã làm trong lịch sử của dân Do Thái, những người sẽ cho bạn một cái nhìn về những việc xảy ra trong thời kỳ này và áp dụng nó như thế nào.

Nôn Vô Ba, "Sứ Nghiệp Của Nối Chúa Trời Trong Các Hầu Tiên Tri," gồm các bài kinh văn của bốn tiên tri - A-mốt, O-sê, Giê-rê-mi, và Ê-sai. Các bài này giúp cho bạn hiểu rõ hơn tâm lòng của Nối Chúa Trời.

Nôn Vô Bốn, "Sứ Nghiệp Của Nối Chúa Trời Trong Các Sách Văn Thơ," gồm những sứ mệnh ở trong Thi Thiên và Châm Ngôn. Các bài này nhắc nhở bạn chọn lựa cho thật nhu cầu phải coi Nối Chúa Trời và sống khôn ngoan để sống.

## Chöông



### Söü Niep Cua Nöic Chua Tröi Trong Luat Phap

Chöông 1 gom coi boai bai hoc trong cac sach Luat Phap, nam sach nau tien cua Cou Ööic. Boai bai hoc nay nöic soai toi Saing Thei Kyü Xuat Eä dáp-toä Kyü va Phuc Truyen Luat la Kyü

Nöic Chua Tröi van con phan qua nhöing sach nay. Bai Mot noi nen viec nöi söng con ngöoi tröi nen toi loi trong Saing Thei Kyü noai 3. Chung ta se hoc ve A-nam va Eä va nai khöng vang loi Nöic Chua Tröi nö the nao. Toi loi cua hai dai cho chung ta biet khi chung ta khöng vang loi Chua nöi söng cua chung ta se bö hö hoai.

Bai Hai noi ve söi keu goi cua Nöic Chua Tröi va söi nap öng böi nöic tin cua Ap-ra-ham bang chính nöi söng cua öng. Qua Ap-ra-ham chung ta hoc nöic la Nöic Chua Tröi ban phöic khi chung ta lam theo söi keu goi cua Ngai.

Bai Ba noi ve söi giai phong ky dieu cua Nöic Chua Tröi nem dai Do Thai ra khoi xöi Eä dáp-toä Moi se, ngöoi ban cho luat phap dai chung ta biet rang chung ta coi thei nhöi cay noi söi giai phong cua Nöic Chua Tröi.

Kei nen la bai hoc Giang Sinh. Chung toi soai bai nay vi nam nau tien xuat bai sach Saing Theo Loi Chua, ngay Chua Nhat thöi tö la ngay Giang Sinh. Cac lop hoc coi thei quyét nöh hoc bai hoc Giang Sinh nay hay khöng, va böi mot bai hoc hay gom hai bai va lam mot, hay hoc bai nay trong mot ngay khac. Trong bai hoc nay, chung ta se nöic khich lai khi thay Nöic Chua Tröi trung tin voi chi tiet nhöi nhat trong söi giang sinh cua Cou Chua.

Bai Boai hoc ve "Söü Niep Cua Nöic Chua Tröi Trong Luat Phap" cho thay Nöic Chua Tröi noi hai con dai cua Chua vang

lời Ngài và chia sẻ niềm tin trong Ngài cho những thế hệ tương lai. Trong bài học này, chúng ta học về cách diễn đạt niềm tin của chúng ta mỗi ngày qua lời trong đời sống của chúng ta và chia sẻ niềm tin với những người khác.

Luật Pháp của Đức Chúa Trời không phải chỉ là luật lệ. Nó là một sản phẩm do tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nó là bước đầu của chương trình cứu rỗi. Không chỉ Luật Pháp chúng ta không hiểu được nhu cầu của chúng ta về Chúa Giê-xu. Không chỉ Chúa Giê-xu chúng ta không chỉ sống đời đời.

## CHƯƠNG I : SỞ NIỆP CỦA NỮ CHỮA TRỜI TRONG LUẬT PHÁP

---

- Bài 1: Bài Nâu Nôi Sáng Tối Lối Sáng Thế Ky 3:1-13
- Bài 2: Nữ Chữa Trời Kêu Gọi Sáng Trung Tín  
Sáng Thế Ky 12:1-9
- Bài 3: Nồng Bao Giờ Quên Chữa Lạ Nang Giải Phóng  
Xuất Êđíp-toà Ky 14:21-15:2, 20-21
- Bài Học  
Giảng Sinh: Con Trời Nữ Sinh Ra!  
Êđíp 9:2-7; Lu-ca 2:8-14
- Bài 4: Vàng Lối Nữ Chữa Trời Vạn Chia Sẽ Nữ Tin  
Phúc Truyền 6:1-12; 20-25

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*Saing Theá Kyi 3: 1-13*

### **Boi Cañh**

*Saing Theá Kyi 3*

### **Tröng Tam Bai Hoic**

*Ñoi söng señi ñeñ choā sai làm  
khi ngöñi ta chöu thua söi cam doñ  
va ñhoñg theo ñöñg loñ của Ñöic  
Chua Tröi.*

### **Cañ Hoñ Nghieñ Coñ**

*Lam theñnao cañ loai thoi tañ toñ  
ñeñ của Ñöic Chua Tröi ña ñtröi  
ñeñ hö hoñ?*

## **Muic Ñich Bai Hoic**

*Moñta ñöñ söng của moñ ngöñi  
coi theññi ñeñ choā sai làm hoan  
toan ñhö theñnao.*

# **Bai 1**

# **Bat Ñau Ñoi Söng Toñ Loñ**

## **Ñai Yü Bai Hoic**

*Ñöic Chua Tröi tañ lap theñ  
giöñ trong quan heñ toan haiñ  
vöñ Chua. Khoñg may, con  
ngöñi ngañ theo söi cam doññi  
ra khoñ ñöñg loñ của Ñöic  
Chua Tröi ñeñ ñeñ toñ loñ.*

Nếu bạn hỏi một người chăn bầy con bầy thì làm thế nào, coi thì người ấy sẽ trả lời: "Con bắt đầu tìm kiếm một củi xanh. Khi ăn xong, nó lại tìm củi khác và ăn. Rồi nó ăn củi khác ngay bên cạnh một lỗ hổng của hàng rào. Sau đó nó lại thấy một củi xanh khác ở bên kia bờ rào, nó liền đi đến và ăn củi ấy và lại đi đến củi khác tiếp. Sau một hồi, con bầy thì làm vì ăn củi"

Tôi lại dẫn dắt con người xa Chúa một cách thông minh. Chúng ta đi tìm kiếm những lời này nên tìm kiếm những lời khác, không hề chú ý là chúng ta đã đi xa Chúa bao xa rồi. Mỗi một tôi lại coi về nỗi nhói nhói cho nên một ngày nào đó sống chúng ta tan vỡ và rồi chúng ta mới thấy là chúng ta xa Chúa. Trong khi bạn học Sáng Thế Ký 3:1-13, hãy chú ý là coi những câu trả lời con người gần với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi xa khỏi những câu trả lời này, nỗi sống chúng ta tan nát.

## **Nỗi Sống Chúng Ta Hồ Hoai Khi Chúng Ta Đi Lang Thang Xa Lối Của Chúa (3:1-5)**

Con rất nên và nói chuyện về thân học với Eva. Nói nói về bản chất và tính của Đức Chúa Trời. Con rất rất thích mặc về lối của Chúa. Nhờ đó chep trong Sáng 3:1, con rất hỏi: "Đức Chúa Trời hãy coi phần dẫn các người không nên phép ăn các trái cây trong vườn sao?"

Hãy chú ý nên hai điều mà con rất rất làm nên khi bạn xa Eva xa khỏi Lối Chúa. Thứ nhất, con rất đi đến chỗ sai về lối của Chúa. Nếu ý lối bạn Eva nên nghe Chúa nói. Chúa không nói là ông bạn A-nam không nên ăn trái "bà cô cây nào." Chúa nên nên riêng cây mà ông bạn không nên ăn (xem Sáng 2:16-17). Sa-tan luôn luôn bị công lối của Chúa nên thì hạnh kế hoạch của nó Sa-tan dùng lối Chúa nên làm do Chúa Giê-su trong lòng vắng (Ma 4:6). Phao-lô cảnh cáo rằng người ta sẽ xuyên tạc lối Chúa nên nên bệnh với đức của mình (2 Ti-mô-thê 4:3). Quái thật trong

## Sang Theá Kyù 3:1-13

1 Vaj trong các loại thú rừng mà Giêhôva Nôic Chúa Trời nài lam nên, coi con rắn la giống quạ quẻ hôn hết. Rắn nói cùng ngôôí nôi rằng: Maichi! Nôic Chúa Trời ha coi phan dân các ngôôí không nôi c phep ăn trái các cây trong vôn sao?

2 Ngôôí nôi nài rằng: Chúng ta nôi c ăn trái các cây trong vôn,

3 song ve phan trái của cây mốc giôa vôn, Nôic Chúa Trời coi phan rằng: Hai ngôôí chạng nên ăn nên va cung chạng nên nài nôi c nên, e khi hai ngôôí phải chết chạng.

4 Rắn ben nói với ngôôí nôi rằng: Hai ngôôí chạng chết nài;

5 nhông Nôic Chúa Trời biết rằng he ngay nài hai ngôôí ăn trái cây nôi c màt mình se môira, se nhô Nôic Chúa Trời, biết nôi c nhiều vai nôi c ác.

6 Ngôôí nôi thấy trái của cây nôi c bo ăn ngon, lại nêp màt va quy vì nê môitri khôn, ben hái ăn, rồi trao cho chông nôi c gan mình, chông cung ăn nôi c.

7 Nôi c, màt hai ngôôí nêu môira, biết rằng mình loai loai ben laj lai cây vai nôi c khoá che than.

8 Loai chieu, nghe tiếng Giêhôva Nôic Chúa Trời nêi ngang qua vôn, A-nam vai với ăn mình giôa bui cây, nêi tranh màt Giêhôva Nôic Chúa Trời.

9 Giêhôva Nôic Chúa Trời kêu A-nam mà phan hỏi rằng: Ngôôí ôi nài?

10 A-nam thóa rằng: Tôi cinghe tiếng Chúa trong vôn, ben sô, bôí vì tôi loai loai nêi nêi ăn mình.

11 Nôic Chúa Trời phan hỏi: Ai nêi chê cho ngôôí biết rằng mình loai loai? Ngôôí coi ăn trái cây ta nêi dân không nên ăn nôi c chạng?

12 Thóa rằng: Ngôôí nôi c mài Chúa nêi nêi c gan ben tôi cho tôi trái cây nôi c va tôi nêi nêi rồi.

13 Giêhôva Nôic Chúa Trời phan hỏi ngôôí nôi c rằng: Ngôôí coi lam nêu chi vậy? Ngôôí nôi c thóa rằng: Con rắn doi dân tôi va tôi nêi nêi rồi.

suốt bao nhiêu thời nài con ngôôí nêi thay nôi c loai của Chúa cho thích hôp với các mức nêi ích ích kyù của nôi c.



Thôi nhì, con rấn gieo nghi ngờ về số ñàng tin cậy của Ñời Chúa Trời. Lời tuyên bố của con rấn ở trong câu 4 rất sai: Chắc chắn Ñời Chúa Trời không nói thật. Chuyền ñời không coi thật. Chúa ñã lừa dối hay lừa ngòoi ñã hiểu lầm ñieu Chúa muốn nói. Lời của Chúa ñã bỏ những bảic sieu ñàng của thế kyutân công, chæ trich, và biến luân những vãn ñàng vãng. Sa-tan liền tức tẩn công lời của Chúa bởi vì ño biết quyền ñàng của Hoả Thành nằm trong lời Chúa.

Êva rồi vào bảic khi bảibệnh với Ñời Chúa Trời (3:2-3). Không coi lý do gì ñẻ nghi ngờ yù ñình thanh thật của bả. Tuy nhiên, trong khi tìm cách bệnh với Chúa, Êva cũng trông ñản lời Chúa cách sai lầm. "Song về trái cây mới giữa vòon, Ñời Chúa Trời coi phain rằng: Hai ngòoi chảng ñẻn ăn ñẻn và cũng chảng ñẻn ñả ñàng ñẻn, e khi hai ngòoi phải chết chảng." (Sang 3:3). Trong lời Chúa phain ñản ở 2:16-17, Ñời Chúa Trời không nói gì ñẻn chuyền rỏ ñẻn trái cây ñời Êva them vào phain này. Trong khi ñàng hai bệnh với Ñời Chúa Trời bả ñả bảic to ñẻn yeu của mình. Bả không nghe kyilời Chúa phain ñảic.

Ñời Chúa Trời phain ñản rất rõ ràng. Cõi hai cây trong vòon mà A-ñam và Êva không ñòic ăn, cây biết ñieu thiên ñieu ác và cây số sống. Chúa chæ cam cõi và yù thoả. Lời Chúa tuyên bố rõ ràng. A-ñam và Êva khỏi số sa ngoài khi hỏi ñẻ yù tòong và số ham muốn của hỏi ñẻn trên lời của Chúa.

Chúng ta phải ñẻ lời Chúa ở trung tâm của ñời sống chúng ta. Khi chúng ta ñòic lời Chúa mới ngay, chúng ta sẽ nhìn mới số việc qua con mắt của Chúa. Khi chúng ta sống trong Lời Chúa, tâm linh chúng ta ñòic ñàng ñẻ và khích ñẻ. Khi chúng ta ñẻ thì giờ sống với Lời Chúa, linh hồn chúng ta ñòic nuôi ñàng và tởi mắt. Chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm Chúa một cách trọn vẹn nếu chúng ta không giờ kyilua ở trong việc ñòic Lời Chúa.

Kinh Thánh là bảic thờ tình Chúa gửi cho chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ ñòic hoà thuận với Chúa và cõi một quan hệ thân thiết với Ngài nếu chúng ta không giờ là thờ này ra và ñòic.

## Vườn Êđên

Trong tiếng Do Thái Êđên có nghĩa là "vui sống." Người ta thường cho Êđên là một nửa năng xanh tươi và vui sống.

Nửa niềm chính xác của vườn Êđên còn lại trong giai thuyết, nguyên nhân chính là vì thiếu các chi tiết về nửa đó nhờ hai nguồn mô tả trong Kinh Thánh. Nội dung là vườn Êđên ở đâu nói "trong vùng ôphía Ñông (Sang 2:8), theo cái nhìn của người Palestine thì nội gần vùng Mesopotamia hay có thể là Áđh Ñô Chi tiết chính xác hôn tuy thuộc vào việc giải thích bốn con sông cùng chung một nguồn trong vườn Êđên (Sang 2:10-14). Ngày nay người ta chỉ nhận diện được hai con sông Tigris và Euphrates. Hai con sông kia, Pishon và Gihon, có thể là những nhánh sông chảy vào hay chảy ra khỏi các sông Tigris và Euphrates.

## Ñôi Sống Chung Ta Hö Hoại Khi Chung Ta Ñi Xa Múc Ních Cửa Chúa (3:6-7)

Sau khi nói thoại với con rắn, Êđva bắt đầu nhìn trái cây với một ý niềm khác. Trước đây bà chừa bao giờ chịu ý nên, những buổi giờ bà nhìn gần hôn một chút và thấy: "trái của cây bả ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì nó mô trí khôn..." (3:6). Êđva dúi xa khỏi khuôn mẫu và múc ních của Chúa cho ñôi sống của bà. Bà thấy nhiều mà trái cây có thể làm cho bà thay vì nhiều nỗi có thể ảnh hưởng nên quan hệ của bà với Ñôi Chúa Trời.

A-đam và Êđva xa cách Chúa bằng cách dúi xa khỏi múc ních của Chúa cho ñôi sống họ. Múc ních của Chúa không bao gồm trái của cây biết nhiều thiện với nhiều ác. Ñôi Chúa Trời ñai nói với họ rõ ràng. Sau khi họ ăn trái cây "mặt hai người mô ra" (3:7). Trước khi ăn trái cây, A-đam và Êđva nhìn biết mọi vật qua Chúa. Sau khi ăn trái cây, họ bắt đầu nhìn thế giới xa cách khỏi Ñôi Chúa Trời. A-đam và Êđva bắt đầu một cuộc hành trình dài và đau buồn xa khỏi múc ních của Ñôi Chúa Trời.

Hãy suy nghĩ nên hầu quả của sự không vâng lời của họ. Thôi nhất là nhiều họ nhìn thấy ôi chính họ. "Họ thấy mình loài loài..." (3:7). Trước khi ăn trái cây, A-đam và Êđva tại hưởng một

quan hệ thần thiết. "Ngôôôĩ năm ông vaovới mình ñều trải truông  
nhông không hoặ thần" (2:25). Giõõa hoặ không coi sõi ngạin cách  
nao. Hoặ hoàn toàn coi môi vaithanh thấ với nhau. Sau khi ăn trái  
cây, hoặ mất sõi voặ. Baý giờ hoặ nhìn nhau với một yuñiêm khác.  
Sõi thay ñó náy phải huỷ sõi thần thiết trong quan hệ của hoặ.  
Trõõc ñó A-ñam va>Eva yêu mến nhau một cách tõi nhiên. Sau  
khi mất hoặ ñõõc môi ra, hoặ bắt ñau xét ñoain nhau theo những  
yếu tố bên ngoài. Hoặ "lấy lại cây vaì ñõing khoặ che thần" (3:7).  
Trõõc khi hoặ ăn trái của cây biết ñiều thiết vañiều ác, hoặ không  
thiếu sõi một ñiều gì. Khi hoặ ñi xa khoặ mức ñích của Chúa cho  
ñó sống hoặ, hoặ thiếu những ñiều cô bản nhất của ñó sống.

Châm ngôn 21:30-31 nói: "Chàng coi sõi khoñ ngoan nao,  
sõi thông minh nao, hay làm ous keñ nao, maichõng ñõch Ñõc Giẽ  
hoặ va ñõõc. Ngõõa sãm sõi va ngay tranh chiến; ñõng sõi thàng  
trần thuõc va Ñõc Giẽ hoặ va." Nói một cách khác, bản coi thể  
sõi soain tất cả ñó yu bản muốn, ñõng nếu mức ñích của bản  
không giống ñó mức ñích của Chúa, chõõng trình của bản không  
phải là chõõng trình của Chúa, thì không coi ket quai

Ñáy coi lẽ là một trong những ñiều khoñ nhất cho một  
ngõõĩ tõi lập, tõi tuic của thể kyñ hai möõi một náy hiểu ñõõc.  
Chúng ta õa thích lập chõõng trình của mình. Chúng ta vui thích  
phác hoặ tõi lại. Lập chõõng trình không phải là một ñiều xấu  
nếu chúng ta hiểu rằng cuối cùng, ñó là chúng ta chuain bò va sấp  
ñất ñáy ñuĩ chúng ta không thể ñập ñáy những gì còn lại. Trong  
tâm long của chúng ta coi một loặ ñõng do Chúa tạo ñõ va chæ coi  
thể lập ñáy ñõõc bằng mức ñích của Chúa.

Coi nhiều ngõõĩ sống ma không cần biết ñiều sấp xáy ñõin  
lạ gì. Hoặ sãm sang ñi theo chiều giõõ thõ. Ñõng khi Chúa Giẽ xu  
va ñó sống của một ngõõĩ, Chúa mang theo sõi hõõng ñãin va  
mức ñích thiết thõõng.

Mức ñích của Chúa phải là mức ñích của chúng ta. Cách  
của Chúa phải là cách của chúng ta. A-ñam va E-và ñõng ñõ khi  
hoặ ñõ sõi ham muốn của hoặ ñõin trên mức ñích của Chúa.

## **Nỗi Sợ Chung Ta Hồ Hoại Khi Chung Ta Nĩ Xa Sợ Hiển Diện Của Chúa (3:8-10)**

Hãy chú ý trong câu 8 về nhiều ma A-nam và E-va đã làm sau khi không vâng lời Chúa. A-nam và E-va lập tức trốn tránh Nỗi Chúa Trời. Trốn khi không vâng lời, họ luôn luôn ở trong sợ hiển diện của Chúa. Bây giờ họ chạy trốn sợ hiển diện của Ngài. Chạy trốn khỏi Chúa là một hạnh phúc vô ích. Loá thối nhất mà A-nam và E-va đã làm là không vâng lệnh của Nỗi Chúa Trời. Loá thối là cố gắng chạy trốn Chúa.

Hãy chú ý đến ba việc tồi tệ của A-nam và E-va. Thứ nhất, tội lỗi phản cách hỏi với Nỗi Chúa Trời. Lần đầu tiên trong nỗi, A-nam và E-va đã trốn Chúa. Thứ nhì, Nỗi Chúa Trời nên tìm kiếm hỏi (3:9). Chúa luôn luôn hỏi công nĩ tìm những gì họ mất. Chúa Giê-xu nên nên tìm và cứu người bỏ họ mất (Lu-ca 19:10). Thứ ba, tội lỗi ném sợ hãi nên trong nỗi sống hỏi. A-nam thu mình lại ở trốn Chúa vì sợ hãi (Sáng 3:10). Người lái, Giảng nói với chúng ta là tình yêu thông phải bỏ mọi sợ hãi (1 Giăng 4:18).

Khi chúng ta phạm tội, bản tính tội nghiệp là chúng ta tìm cách che giấu. Chúng ta muốn giấu Chúa và người ta. Không may là người mà chúng ta giấu lại là người duy nhất có thể giúp nỗi chúng ta. Sợ hiển diện của Nỗi Chúa Trời cho chúng ta hy vọng. Sợ hiển diện của Ngài là bằng chứng về việc có một giải pháp vượt lên trên các nạn nên và sợ chết mà tội lỗi mang nên cho nỗi sống của chúng ta.

### **Một Trường Hợp Nỗi Nghiện Cứu**

Một người nĩ nhom Trường Chúa Nhất trong nhiều năm vâng mặt máy Chúa Nhất liên tiếp. Bản thấy một người ngoài ở ghế sau của nhà thờ trong giờ nhom. Bản nghe nói rằng hỏi có nan nên trong gia nĩnh, và có người nói rằng hỏi nghe nói người nĩnang ngoài tình. Bản có nên nói chat thẳng với hỏi về các lỗi nĩn nĩ nay không? Bản sẽ nói chuyẽn với Mục Sợ? Bản chĩ câu người cho người nĩ? Bản nĩnh làm gì cho người nĩ?



## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Bạn danh ra bao nhiêu thì giờ để nói lời Chúa mỗi ngày? mỗi tuần?
2. Mỗi ngày bạn danh ra bao nhiêu phần trăm thì giờ để nói chuyện với Chúa? Làm thế nào để bạn có nhiều thì giờ hơn với Chúa?
3. Bạn có thể kể công cho một người nào về sự tăng trưởng thuộc linh của chính mình không?
4. Các sinh hoạt gì trong đời sống bạn có thể dẫn bạn đi xa Chúa?
5. Bạn có một lời hứa nguyện nào cho đời sống mình không? lời hứa nguyện nào là gì?

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*Saig Theá Kyù 12:1-9*

### **Boi Cảnh**

*Saig Theá Kyù 11-27-12:1-9*

### **Trông Tâm Bài Học**

*Ñöic Chúa Trời kêu gọi chúng ta  
ñáp öng bang ñöic tin vaø hầu việc  
Ngai.*

### **Câu Hỏi Nghiên Cứu**

*Khi chúng ta vaø những người  
khác sống sai lầm, làm thế nào  
ñể sống một cách ñùng tröi lại?*

## **Mục Ních Bài Học**

*Ñáp öng lời kêu gọi của Ñöic  
Chúa Trời bằng ñöic tin coi theá  
bay toi qua ñời sống.*

# **Bài 2      Ñöic Chúa Trời Kêu Gọi Sống Trung Tín**

## **Ñai Yü Bài Học**

*Ñöic Chúa Trời kêu gọi  
chúng ta dung tất cả những  
gì mình coi ñể hoàn tất ý  
muốn toàn hảo của Ngai.  
Khi Chúa kêu gọi, Ngai  
muốn chúng ta vaøng theo lời  
kêu gọi ñời*

Câu chuyện nầy kể xảy ra vào Ngày Nhì Thế Chiến trong những ngày bão kinh khủng tại Luân Nôn, một người cha cùng với người con trai chạy ra khỏi cao ốc mới vừa bị trúng bom. Phía trước sản lại một quả bom sà. Muốn tìm chỗ trú ẩn càng sớm càng tốt, người cha nhẩy xuống hai cánh tay lên nền nôi con. Người con hoảng sợ, nghe tiếng cha báo nhẩy xuống, em trả lời: "Con không nhìn thấy ba nầy!"

Người cha nhìn lên khung trời rồi nói, hỏi người con: "Không ba thấy con, nhẩy xuống đi, ba nầy con!" Nỗi buồn nhẩy xuống vì tin lời cha. Nỗi tin Cơ-đốc khiến chúng ta có thể nói đi về với sự sống hay sự chết, không phải vì chúng ta có thể thấy nầy không vì chúng ta biết là Chúa thấy chúng ta. Chúng ta không biết câu trả lời những Nỗi Chúa Trời biết chúng ta.

Này là nỗi tin mà Áp-ra-ham đã làm kiểu mẫu cho chúng ta khi ông nấp ở trong với lời Chúa kêu gọi ông. Nỗi tin của Áp-ra-ham đã dẫn ông vào đất hứa. Nỗi Chúa Trời kêu gọi mọi người có nỗi tin có thể dẫn chúng ta đến một chỗ nầy nầy. Nỗi tin này nói với sự hy sinh lớn lao và hạnh phúc có thể thấy nầy. Nỗi tin này sản xuất ra một công việc nầy tin và ơn phước vô hạn.

## **Nấp Ởng Lời Kêu Gọi Của Nỗi Chúa Trời Bằng Nỗi Tin Nói Với Sự Hy Sinh Lớn Lao (12:1)**

Chúng ta có thể thấy trong Sáng-thé Kyri 12:1 thốt lời thán tạ của các sự hy sinh biểu lộ trong sự kêu gọi của Chúa cho Áp-ra-ham. Thứ nhất, Nỗi Chúa Trời báo Áp-ra-ham là bói que ở hồng. Là bói que ở hồng có thể là một sự thay đổi, mất mát về tình cảm. Tôi mới mới chỉ tanh khải sau khi ở trong tanh này nầy mấy năm. Tôi bỏ lại một số gia đình và rất nhiều bạn bè tốt. Dĩ nhiên, tôi vẫn có thể liên lạc với họ, những đấng này cũng là một quyết định khôn ngoan và mất mát nhiều về tình cảm.



## Sang Theá Kyù 12:1-9

1 Vai Ñöic Gieá hoá va coi phain cung Aþ-ram rang: Ngöôi hay ra khoi queá höông, vong ban con va nha cha ngöôi, mai ñi ñeñ xöi ta se cha cho.

2 Ta se lam cho ngöôi ñeñ moá ña ñon; ta se ban phöôic cho ngöôi, cung lam noá danh ngöôi, va ngöôi se thanh moá nguon phöôic.

3 Ta se ban phöôic cho ngöôi na chuc phöôic ngöôi, ruá sai kei na ruá sai ngöôi, va cai chi toäc noi theá gian se ñhö ngöôi mai ñhöic phöôic.

4 Roá, Aþ-ram ñi, theo ñhö löi Ñöic Gieá hoá va ña phain ñay; Loä ñong ñi voi ngöôi. Khi Aþ-ram ra khoi Cha-ran, tuoá ngöôi ñhöic bay möi lam.

5 Aþ-ram ña Sa-rai, voi minh, Loä, chau minh, ca gia tai ña tha u gop, va cai ñay töi ña ñhöic tai Cha-ran, töi ño ra ñeñ ñeñ xöi Ca-na-an; roá, chung ñeñ ñeñ xöi Ca-na-an.

6 Aþ-ram trai qua xöi ñay, ñeñ cay ñeñ bop cuá Moá reá tai Si-chem. Vai lúc ñoi ña Ca-na-an öi tai xöi

7 Ñöic Gieá hoá va ñeñ ra cung Aþ-ram va phain rang: Ta se ban cho dong öi ngöôi ña ñay! Roá tai ñoi Aþ-ram lap moá ban tho cho Ñöic Gieá hoá va, lai Ñang ña ñeñ ñeñ cung ngöôi.

8 Töi ñoi ngöôi ñi qua núi öi veá höông ñong cuá Beá teñ, roá ñong trai; phía tay coi Beá teñ, phía ñong coi A-hi. Ñoan, ngöôi lap tai ñoi moá ban tho cho Ñöic Gieá hoá va va cai khan danh Ngai. 9 Keá sau, Aþ-ram voi ñi voi ñoi trai lai lai ñeñ Nam-ñhöna.

Töing töing Aþ-ra-ham ra sao khi phải lia boi queá höông cuá öng. Öng phải chat ñöt söi quyén luyén voi ñoi mình ña ñhöic sinh ra. Öng phải töi gia va ñeñ hoai va söi tien nghi. Bän ña coi bao giöu ñi qua moá ñhöic khai chöa? Ngay cai khi chæ ñi tham trong moá tho gian ña cing lai moá tho thaich roá, ña lai khi bän ñi ñeñ moá ñhöic khai tien noi va phong tuc tap quan. Aþ-ra-ham phải ñoi phoi voi tình trang ñay khi Ñöic Chua Tröi ba öng phải röi boi queá höông cuá mình.

Keá ñeñ, Ñöic Chua Tröi ba öng Aþ-ra-ham phải lia boi ña toäc cuá mình. Söi hy sinh ñay coi tinh cai chän ñeñ ñhöi. Ñöic Chua Tröi ba öng Aþ-ra-ham phải tam bieä cai bän höu va

hang xóm. Áp-ra-ham phải là bố những người thân thuộc với ông. Ông phải trở lại những người bán nô tòng trải qua những hoàn cảnh khốn khổ với ông. Ông phải trở lại những người nô tòng cùng côi, cùng khóc với ông. Nỗi Chúa Trời nói với ông phải trở lại một quan hệ mà ông đã xây dựng cái nôi. Áp-ram phải biết rằng côi lìa ông sẽ không bao giờ gặp lại những người này. Hãy nhớ lại trong thời Áp-ra-ham, hỏi không côi nên thoát hay nên thờ!

Nỗi Chúa Trời khiến cho sự hy sinh lớn hơn nữa khi Ngài bảo Áp-ra-ham trở lại gia đình ông. Bạn có thấy những sự hy sinh này càng ngày càng ôi mốc nữa khi hôn không? Sau hết Nỗi Chúa Trời nói với Áp-ra-ham phải bỏ lại những quan hệ yêu quý nhất. Áp-ra-ham phải trở lại gia đình. Bạn có bao giờ phải trở lại gia đình nếu bạn là một anh khờ không? Nếu có thể là một việc khó làm nhất. Áp-ra-ham phải hy sinh cách lớn lao. Ông phải chia tay trở lại anh, chò, em của mình nếu theo Chúa.

Nếu khi khờ cuối cùng lại Nỗi Chúa Trời không cho ông Áp-ra-ham biết ông sẽ phải đi nếu nữa. Nỗi Chúa Trời đã bảo ông: "Hãy đi vào xứ ta sẽ chờ cho người" (12:1). Nỗi Chúa Trời nói với ông làm một cuộc hành trình không côi nên. Áp-ra-ham bước trên con đường cát bụi không có bạn nào trong tay. Ông đã nhìn theo những người trong gia đình trừ đi của ông, cái này tôi và cái của cái. Nỗi Chúa Trời cho Áp-ra-ham một cuộc hành trình với những chi tiết "cần phải biết" mà thôi.

Một năm kia tôi đang lái xe trên một đường nhỏ đi theo bờ biển của tiểu bang Texas trong lúc sống mùa thu đầy nắng. Năm trước của tôi đã đi với một chiếc xe khoảng 1m5 trước mùa xe của tôi. Tôi đã nhìn thấy trong khoảng cách này thôi. Tôi cách xa nhà khoảng 60 km. Làm sao tôi có thể đi nếu nói một chiếc? Các ngôi nhà của tôi dường như tôi đi trên con đường ngoài nghe nói Xe chạy tổng 1m5 một và đi tới nhà

Nếu lại cách Nỗi Chúa Trời dường như Áp-ra-ham. Tổng khoảng đường nhỏ một cho tôi khi nên vùng đất Chúa hứa sẽ ban cho ông.

## **Ngày Ông Lôi Kêu Gọi Của Nòi Chúa Trời Bằng Nòi Tin Sanh Ra Ông Phôi Vô Hân (12:2-3)**

Mặc dù Nòi Chúa Trời nói với Abraham phải coi nòi tin, một nòi tin hy sinh, những Chúa cũng ban cho ông các phôi hân. Giao ước của Chúa với Abraham coi cái số nói với lại phôi hân. Nhờ chúng ta thấy trong những câu này, phôi hân nòi Chúa hòa ban trong đời sống của Abraham lại bằng công roiret của việc ban thông khi ban vàng lời Chúa.

Lời Nòi Chúa Trời hòa lại Abraham thành một quốc gia lớn coi ít nhất ba phòng diện. Nòi Chúa Trời lại Abraham lại thành một quốc gia lớn về dân số ảnh hưởng và về thuộc linh. Chắc chắn Nòi Chúa Trời này là đời hòa nói

Hãy suy nghĩ về việc Nòi Chúa Trời khiến Abraham trở nên một quốc gia nhờ dân số Ngay nay coi hàng triệu người trên thế giới sống nhận nòi tin Cô Nôi. Kinh Thánh dạy rằng này là dòng dõi thật số của Abraham (hãy xem Ga-la-ti 3:6-9). Từ một hạt giống nòi tin này nên hàng triệu tín nòi trung tín. Thật Nòi Chúa Trời này khiến cho dòng dõi của Abraham nhờ nhờ sao ở trên trời (Sang 15:5).

Hãy suy nghĩ về việc Nòi Chúa Trời khiến Abraham trở nên một quốc gia lớn coi nhiều ảnh hưởng. Các con dân Chúa coi rất nhiều ảnh hưởng trong chính trò, chính quyền, nghệ thuật,

### **Cái Cuối trong Cái Mới**

Nòi Chúa Trời phản với Abraham: "...Các dân tộc trên thế gian sẽ như con mai nòi phôi" (Sang 12:3). Hai ngàn năm sau Phao-lô viết: "Thành Kinh này thấy trước rằng: Nòi Chúa Trời sẽ tuyên xưng các dân ngoài lại công chính bởi nòi tin, nên này rao truyền trước cho Abraham Phúc Âm này: Không người muốn dân sẽ nòi phôi." (Ga-la-ti 3:7, BDM). Nòi Chúa Trời không nói giận với Abraham khi Ngài bảo ông lại con cháu ông sẽ nhiều nhờ sao trên trời (Sang 15:5; 22:17; 26:4). Ông quên lại Abraham này 75 tuổi và chờ coi con khi lời hòa này nên với ông (12:4). Thật là kỳ diệu!

vấn học, buôn bán, thể thao, khoa học, kỹ thuật, và bất cứ sở thích nào khác của con người. Hãy thờ đấng đấng thiêng liêng sao nếu không có con dân của Chúa. Hãy nghĩ đến những bệnh viện, viện mồ côi, các nhóm hỗ trợ, nội thất đẹp, cho trẻ em cho người vô gia cư, cho người trẻ và các Viện Nữ Học nếu không có ảnh hưởng của Cơ-đốc Giáo những công tác này sẽ không hiện hữu. Đức Chúa Trời khiến dòng dõi của Áp-ra-ham trở nên phồn thịnh cho hàng triệu người (12:3).

Hãy suy nghĩ về việc Đức Chúa Trời khiến Áp-ra-ham trở thành một quốc gia lớn về thuộc linh. Mặc dù dòng dõi của Áp-ra-ham chắc chắn là lớn về dân số và ảnh hưởng, nhưng nhờ sự tiến bộ của Đức Chúa Trời là tạo nên một gia đình thuộc linh. Con cháu nổi tiếng nhất của Áp-ra-ham là Chúa Giê-xu. Ngài là Chúa Cứu Thế cho cả thế giới. Thế giới này nhờ ban phước về thuộc linh qua đời sống, sự chết, và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Vì vậy nên phước hạnh tối hậu về mặt giới đức tin của Áp-ra-ham là sự cứu chuộc cho nhân loại. Đức tin của Áp-ra-ham là đức tin nên tôn Chúa Giê-xu Christ.

Hãy nhớ lại trong 12:3 nói về phước hạnh của sự trung tín theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời nhờ bày tỏ trong đời sống của những người có đức tin. Thứ nhất, chúng ta trở nên phước hạnh cho những người khác (12:3a). Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng dòng dõi của ông sẽ là phước hạnh cho những người khác phước cho họ, và sau cùng là cho cả thế giới. Khi các thiên sứ báo tin Chúa giáng sinh nói: "Ta đem cho các người một Tin Mừng sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Hôm nay tại thành Na-vít đã sanh cho các người một Chúa Cứu Thế là Nấng Christ là Chúa" (Lu-ca 2:10-11). Giảng Báp Tít tại các nhà thờ hứa khi ông nói về Chúa Giê-xu: "Vâng bởi sự này đây của Ngài mà chúng ta nếu có nhận được, và còn càng thêm ân." (Giăng 1:16). Đức Chúa Giê-xu đã làm trọn lời hứa khi Ngài phán: "Ta đã nên nên các người có đức sống và là sự sống sung mãn" (Giăng 10:10b). Chúa Giê-xu đã nên và trở nên một người phước cho

mỗi người. Chúng ta phải theo gông Chúa và trở nên một phôi hành cho người khác.

Thôi thì, phôi hành của việc này theo Chúa trung tín nào bây giờ trong đời sống chúng ta qua việc báo về chúng ta khỏi những người lừa dối chúng ta (Sang 12:3b) Nỗi Chúa Trời nào hóa cho chúng ta sẽ báo về thiên thưởng của Ngài. Nỗi Chúa Trời sẽ chiến đấu cho chúng ta và với chúng ta. Nỗi Chúa Trời hóa rằng Ngài sẽ nói với với kẻ thù của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị để nhận trận thuộc linh (Êphêso 6:11). Tuy nhiên, sẽ thắng trận sau cùng thuộc về Chúa.

## **Nạp Ông Sô Keu Gọi Của Nỗi Chúa Trời Bằng Nỗi Tin Ta Nên Một Công Nong Của Nỗi Tin (12:4-5)**

Khi Áp-ra-ham nạp ông lại sẽ kêu gọi của Nỗi Chúa Trời, ông lập tức lại cuốn một nhóm người này cam về sẽ vâng lời của ông. Áp-ra-ham và cha của ông là Tha-rê đã đi với U-rô tới Cha-ran (11:31). Tha-rê mất một vài cuộc hành trình nên chọn mình ở tại Cha-ran. Sau khi Tha-rê qua đời, Áp-ra-ham cam thấy nỗi kêu gọi nên tiếp tục cuộc hành trình. Trong lúc ở tại Cha-ran, Áp-ra-ham đã coi ảnh hưởng trên một nhóm người. Một số người này lại những này ông đã thu nạp thêm. Chắc chắn, một số những người tay chân của ông là người thân thuộc trong gia đình. Lot là người bạn con duy nhất nỗi nói nên trong câu chuyện về cuộc hành trình. Mặc dù Nỗi Chúa Trời đã kêu gọi Áp-ra-ham "liên lạc quê hương, dân tộc và nhà cha người," không có chỗ nào cho thấy lại các người thân trong gia đình bỏ cam gia nhập trong số mình này của ông (12:1).

Hãy nhớ tới ba vòng tròn về quan hệ mà nỗi tin của Áp-ra-ham đã gây ảnh hưởng. Thứ nhất, nỗi tin của Áp-ra-ham gây ảnh hưởng cho gia đình trước hết của ông. Ông đi theo với là Sa-rai (sau này nỗi gọi là Sa-ra). Nỗi tin của ông báo ảnh hưởng rất lớn trên bà. Mặc dù coi những lúc bà thất lạc về công trình của Nỗi Chúa Trời (8:12), Sa-rai đáng vinh hiển cho Chúa

## Hãy Bật Tay Vào Việc

- Nói chuyện với Mục Sô hoặc người lãnh đạo trong Hội Thánh về nhiều lần có thể làm nhiều việc Chúa.
- Nếu kế hoạch về một chuyến đi truyền giáo cho Hội Thánh, bạn hát, hay lớp Trường Chúa Nhật của bạn.
- Nếu kế hoạch làm một số hành động cụ thể mà bạn có thể dùng để cảm ơn Chúa về ơn phước của Ngài.

(Sang 21:6). Người thân trong gia đình là người khởi đầu hành động nhất cho Chúa. Hãy biết tất cả lo lắng và sợ hãi thật bại của chúng ta. Hãy biết chúng ta suốt đời. Sợ quen thuộc có thể không sinh ra sự kính mến những sinh ra lãnh nhận. Ngay cả Chúa Giê-su cũng gặp khó khăn khi giảng cho những người biết Chúa từ khi còn nhỏ (Ma 13:57; Mac 3:21).

Thời nhũ, niềm tin của Áp-ra-ham ảnh hưởng đến bạn con. Áp-ra-ham đi theo Lot, là con của người anh, Ha-ran (Sang 11:27). Ha-ran chết yêu, qua đời trước khi cha là Tha-rê qua đời (11:28). Hiện nhiên, Áp-ra-ham có ảnh hưởng lớn trên đời sống của Lot. Không thấy nơi Áp-ra-ham mời thêm bạn con nào nữa với ông nữa. Ông mời Lot là vì Lot là con rể của ông, không có người khác. Vì Lot là con rể của Ha-ran, ông chắc hẳn thừa hưởng sản nghiệp của Ha-ran nữa. Lot có anh chò em gì không? Ông có cháu nào? Tại sao ông không cùng đi? Kinh Thánh không có câu trả lời cho những câu hỏi này. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Lot tình nguyện đi theo ông bác. Chắc chắn có nhiều gì nữa trong Áp-ra-ham và niềm tin của ông hẳn thu hút Lot.

Thời ba, niềm tin của Áp-ra-ham gây ảnh hưởng cho những người đi chung quanh ông. Ông đi theo hết những người ông có ở Cha-ran. Trong câu 12:5 cho thấy Áp-ra-ham mua thêm nô lệ khi ở Cha-ran. Chắc chắn, với những người mà ông Áp-ra-ham nhận nô lệ phải đi làm nô lệ cho ông nữa không có sự lựa chọn nào khác hơn là đi theo ông. Tuy nhiên, các người nô lệ thông báo ảnh hưởng bởi niềm tin của người chủ nên họ sẽ theo đạo của chủ. Những người khác đồng ý với Áp-ra-ham là những người này

những ông cái nào tin theo một Chúa. Dù trong bất cứ tình trạng nào thì nữa, niềm tin của Áp-ra-ham đã gây ảnh hưởng một cách rõ rệt trên những người tiếp xúc với ông.

Niềm tin và khai thông của Áp-ra-ham đã lan qua những người khác. Niềm tin này không phải chỉ nữa ông lên một nhà vô cao trông, những cũng là cuốn người khác coi chung cùng một mục đích. Khi chúng ta trung tín và hết lòng làm theo ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ thu hút những người khác nữa theo cùng một mục đích và nên một nhà cao hơn và phần thuộc linh.

### **Nạp Ông Sô Keu Gọi Của Niềm Chúa Trời Bằng Niềm Tin Nơi Hội Hạnh Nồng Cui Thế(12:6-9)**

Sang Thế Kỳ 12:6-9 cho thấy Áp-ra-ham nạp ông sô keu gọi của Chúa bằng hạnh nồng cui thế. Khoảng những Áp-ra-ham đã nghe tiếng keu gọi của Chúa, ông cũng hạnh nồng theo tiếng keu gọi nữa nữa. Áp-ra-ham nữa du mục xa hơn bất cứ người nào ở trong gia đình. Ông lập tức quyết định nạp ông sô keu gọi của Chúa. Ông không nên mình bỏ lại họ ông.

Áp-ra-ham là con người của hạnh nồng. Hãy nên ý là nạp ông với tiếng keu gọi của Chúa bằng hạnh nồng sẽ mang nên nhiều kết quả.

Thôn nhất, sô nạp ông này mang nên những trông ngài. Áp-ra-ham nữa vào Nat Hòa và nữa nên Si-chem, phía bắc của xứ Palestine. Ông lập tức gặp trông ngài. "Tại cây de bốp của Mô-rê tại Si-chem" là nói nhà tiên ông ngừng lại coi lên nhà là một chỗ thiêng liêng của dân Ca-na-an đang ở trong xứ(12:6). Nơi đó nên một chỗ nhà biết không những chỉ cho đời sống của Áp-ra-ham những sau này cho Gia-cốp (35:4) và Giô-sue (Giô-sue 24:25-26). Si-chem là chỗ Áp-ra-ham gặp nhiều trông ngài. Hãy nhớ là dân Ca-na-an nhà ở trong xứ Áp-ra-ham chắc coi lúc phải nghi ngờ Niềm Chúa Trời coi thật keu gọi ông nên xứ này hay không? Nếu coi tại sao nhà coi người ở trong xứ? Bất cứ ai muốn nữa theo sô keu gọi của Chúa nếu gặp phải trông ngài.

Thòinhi, trái ngòoc vớil cái trôingai, ñap òng sôl kêu goil của Chúa ñem ñeñ sôl hiên diên của Ngai. Ngay lúc A-l-ra-ham can Chúa nhất, Ngai hiên ñeñ. Vào lúc A-l-ra-ham coi theathây chian nain, Ñôic Chúa Trôil hiên ra nhac cho A-l-ra-ham ñôil ñeñ lôil Chúa ñai hoi. Chúa phain: "Ta seiban cho dong doi ngôil xôi nay" (Saing 12:7), nhac A-l-ra-ham ñôil ñeñ lôil Chúa hoi ôitrong cau 2-3. Chac chian A-l-ra-ham tìm thay ñôic an uil vaosôic minh khi biet Chúa van ôivôil òng. Ñôic Chúa Trôil hoi ñieu toil lanh.

Thôiba, ñap òng sôl kêu goil của Chúa se ñem ñeñ tinh than thôiphôông. Ñôic Chúa Trôil nhac lai lôil hoi của Ngai khiên A-l-ra-ham lap tôic coi tinh than thôiphôông (12:7). A-l-ra-ham xay mot ñeñ thoi trên cho Ñôic Chúa Trôil hiên ra. A-l-ra-ham cung lam nhô vay khi òng ngông lai giôa Be-teñ va Ai ôi vung phía nam của Ñat Hoi (12:8). Tai ñay A-l-ra-ham cung "kêu cau danh Chúa" (12:8). Chung ta cung vay, khi chung ta hoait ñông hau viec Chúa, chung ta se luon luon tien toi va co mot tinh than thôiphôông. Khi chung ta ñau tô ñôi song mình va ñôi song ngôil khac, nang lôông của chung ta bô giam ñi. Sôl thôiphôông lam ñôi song chung ta ñay trôil lai ñe chung ta coi the ñi ra va dung nang lôic va công viec ke tiep của Chúa cho ñôi song chung ta. Tin mông lai cai giêng thôiphôông khong bao giô can. Chúa Giê-xu lai ñôic hang song khong bao giô khoahai va khong bao giô ñe chung ta khac (Giang 4:14).

Thôitô, ñap òng vớil lôil kêu goil của Ñôic Chúa Trôil se ñem lai phôic hainh. A-l-ra-ham tiep tuc du muc tô mien bac của Ñat Hoi (Si-chem) ñeñ vung cuoi của mien nam, vung Ne-ghep (12:9). A-l-ra-ham coi theathây ñôic chieu dai của minh ñat ma Ñôic Chúa Trôil hoi ban cho dong doi của òng. A-l-ra-ham coi theathây ñôic sôl ñay trin va giâu coi của lôil hoi của Ñôic Chúa Trôil. Ông coi thea sôl am trong phôic hainh Chúa ban.

Thôinam, ñap òng vớil lôil kêu goil của Ñôic Chúa Trôil se ñem lai sôl ôôic muon lam nhieu hôn cho Chúa. Tat cai ñhong phôic hainh của Chúa khiên cho A-l-ra-ham muon lam nhieu hôn cho Chúa. A-l-ra-ham ñi tham hiem xuong tai vung sa maic Ne-



ghep. A-b-ra-ham luôn luôn tìm kiếm thêm nhiều cõi thế làm nhiều hôn cho Chúa. Chúng ta cõi thế nghĩ rằng A-b-ra-ham luôn sẵn sàng hỏi "Chúa con muốn con làm gì hôn nữa?"

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Bạn phải trả giá như thế nào nếu bạn theo Ngài Christ?
2. Sợ hãi hoặc niềm tin có bao giờ gây bất tiện cho bạn không?
3. Bây giờ bạn đang có hành động tích cực gì để giúp môi trường Núi Chúa?
4. Tuần này, tháng này, năm này bạn có thói quen đạt ai nên với Chúa không?
5. Bạn có làm gì nào biết để khuyến khích một người nào đó trong Hội Thánh không?
6. Bạn có thể kể tên ba phước lành bạn có trong tuần này qua sự vâng lời Chúa không?

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*Xuat Êđíp-toả Kyù  
14:21-15:2, 20-21*

### **Bối Cảnh**

*Xuat Êđíp-toả Kyù 13:17-15:21*

### **Trọng Tâm Bài Học**

*Dẫn số của Ñời Chúa Trời coi  
thể trông mong Chúa giải cứu.*

### **Câu Hỏi Nghiên Cứu**

*Chúng ta coi thể trông mong Ñời  
Chúa Trời giải cứu nôôc không?*

## **Mục Ních Bài Học**

*Cho biết lý do tại sao chúng ta  
coi thể trông mong Ñời Chúa  
Trời giải cứu.*

## **Ñại Yù Bài Học**

*Bản coi bao giờ ôi trong hoàn  
cảnh tuyệt vọng chớ? Kinh*

## **Bài 3**

# **Ñời Chúa Trời Lao Ñáng Giải Phòg**

*nghiêm cứu dẫn Do Thái  
nhắc nhôu chúng ta nhôu rằng  
chúng ta coi thể trông mong  
Ñời Chúa Trời chắm sóc và  
giúp nhôu chúng ta dư hoàn  
cảnh coi khỏi khỏi bao nhiêu  
ñi nôô.*

Ab thuât gia trình diên một man ab thuât trong còi vei phôi tạp. Ông ta còi một ngöôi ra lam nôí vaí ñeáchain ôi ñang nay, ñâu ôi ñang kia. Trong khi nôibain ngoi trong ñaim khain giai thaim nghi: "Lam sao còi theá xây ra nhö vay ñöïc? Coá áy không keú la gì. Ñâu vaí chain ôi cáich xa nhau cái 3 met. Lam sao còi theá nhö vay ñöïc?" Nhöng nếu bain biêt ñöïc bí mã của ngöôi lam ab thuât, thì nói gian dò lam. Rát laí gian dò! Khi còi ngöôi giai nghiá cho bain, bain seí tháy không còi gì laí gioi cái Nhöng khain giai kinh gac.

Söi giai còi của Ñöïc Chúa Tröi cũng giöng nhö vay Viec lam theá ña Ñöïc Chúa Tröi còi theá còi cái ñain loái qua söi cheá vaí söi söng laí của một ngöôi nghe còi veí kòi hieu cho töi khi còi ngöôi giai thich cho bain vaí bain seí tháy ñieu nôivöi con mã của ñöïc tin.

Hay suy nghi ñeá nhöng gì ñaí xây ra keát töi bái hoic tröïc noi veá Ab-ra-ham ôi trong Saing Theá Kyü chöng 12. Sau ñöi Ab-ra-ham ñeá con trai öng laí Y-sac vaí con trai của Y-sac laí Gia-cóp. Một trong nhöng ngöôi con trai của Gia-cóp, öng Gioá-sep, bòi cáic anh bain ñi lam nôí laé cho Ai-cáp. Sau nay, Gioá-sep ñöïc ñoan tui laí vöi cáic anh khi hoí xuong Ai-cáp mua löng thöc ñeá nuoi söng cáigia ñinh qua cón ñöi kem. Thay vì giöi long cáim thu cáic anh, Gioá-sep ñaí tháy ñöïc cáic tay của Ñöïc Chúa Tröi trong nhöng viec ñaí xây ra. Öng noi vöi cáic anh: "Ñöïc Chúa Tröi sai töi ñeá ñaí tröïc, ñang lam cho cáic anh con noi dong trên mã ñaí, vaí ñöng một söi giai còi löi ñang giöi gín söi söng cho anh em." (Saing Theá Kyü 45:7). Cha vaí cáic anh của Gioá-sep cùng vöi gia ñinh của hoí xuong Ai-cáp ñeá ñrain ñain ñöi. Mói viec ñeá töi ñeá sau khi Gioá-sep qua ñöi cho töi khi "một vua möi, không biêt veá Gioá-sep, leí ñain quyén tai Ai-cáp" (Xuát Êđíp-töi Kyü 1:8). Vòi vua möi nay lam cho ñöi söng ñain Do Thaií gáp nhiều kòi khain. Hoí mong möi ñöïc giai phong.

Thái ra, ñain Do Thaií ñaí câu nguyén xin Ñöïc Chúa Tröi giai phong hoí kòi xieng xích nôí laé trong 400 ñain khi Mói-se ra ñöi. Ñöïc Chúa Tröi seí dung Mói-se nhö một düng cui ñeá lam tröi

## **Xuat Êđíp-toà Kyù 14:21-31**

21 Vaj Moá-se giô tay ra trên biển, Nôic Giêhôva dañ trên giới nõng thoá mình ñeñ ñuá biển laii troin cai ñeñ; Ngai lam cho biển bay ra khoá nõõc phañ reñ

22 Dañ Y-sô-ra-eñ xuống biển, ñi nhò trên ñaá caiñ; con nõõc lam thanh môá tam vach ngaiñ beñ hõu vañ beñ tai

23 Ngõõi Êđíp-toá beñ ñuoá theo; heá thay nõõc, binh xa cung lính kê của Pha-ra-oñ ñeñ theo xuống giõa biển.

24 Vaj ñeñ canh saing, Nôic Giêhôva õu trong long trui maý vañ lõa, nhìn ra thay traí quaiñ Êđíp-toá beñ lam cho hoí phaí roá loaiñ.

25 Ngai thay binh xe của hoí, khiẻn dañ ñaá cõc nõõc. Ngõõi Êđíp-toá beñ nõi vớ nhau rang: Ta hay troin khoá dañ Y-sô-ra-eñ, vì Nôic Giêhôva the ñañ ñoí ma ñong cõi cung chung ta.

26 Nôic Giêhôva phañ cung Moá-se rang: Hay giô tay nõõc ra trên biển, nõõc se ñroí laii lap nõõc Êđíp-toá binh xa vañ lính kê của chung nõi

27 Moá-se beñ giô tay mình ra trên biển, loá saing mai, nõõc trõi lap phui ñay biển laii, nõõc Êđíp-toá chay troin bò nõõc chaiñ; vaj Nôic Giêhôva xoá hoí xuống giõa biển.

28 Theá thì, nõõc ñroí laii bao phu binh xa, lính kê của cai ñaõ binh Pha-ra-oñ ña ñeñ dañ Y-sô-ra-eñ xuống biển, chaiñ con soá laii môá ai.

29 Song dañ Y-sô-ra-eñ ñi giõa biển nhò trên ñaá caiñ; nõõc lam thanh vach ngaiñ beñ hõu vañ beñ tai

30 Trong ngay nõi Nôic Giêhôva giai cõu dañ Y-sô-ra-eñ thoat khoí tay nõõc Êđíp-toá dañ aý thay nõõc Êđíp-toá cheá trên baí biển.

31 Dañ Y-sô-ra-eñ thay viec lôn lao mañ Nôic Giêhôva ña ña lam cho nõõc Êđíp-toá ñeñ kính sõi Ngai, tin Ngai vañ Moá-se, laii toá ñoí Ngai.

lôi hõa giai phõng dañ Do Thai. Sõi giai phõng nay cho chung ta thay quyẻn naing mình meo vañ tinh yeu thõng của Nôic Chúa Trõi.

## **Sõi Giai Phõng Của Nôic Chúa Trõi Ñeñ Ñung Lục (14:20-21)**

Sau 400 naím lam noá leá Nôic Chúa Trõi dung Moá-se ñeñ giai phõng dañ Y-sô-ra-eñ. Nôic Chúa Trõi can thiẻp vañ lờc sõi

## **Xuat Êđíp-toá Kyù 15:1-2; 20-21**

1 Nôain, Môí-se vạidạn Y-sô-ra-êñ haít bai ca nay cho Nôic Giêá hoá va rang:

Toá ca tung Nôic Giêá hoá va, vì Ngai ráđ vinh hiên oai nghiêm.  
Ngai ñaí lieng xuong biên ngôia va ñgôoi côi ngôia.

2 Nôic Giêá hoá va laisôic minh vạisôic ca tung của toá;  
Ngai ñaí trôineñ Nạng côi toá,  
Ngai lai Nôic Chúa Trôi toá, toá ngôii khen Ngai;  
Nôic Chúa Trôi của toá phui toá, toá toá kính Ngai.

.....  
.....  
20 Nôitien tri Mi-ri-am, laiem gái A-roñ, tay cam trong côm, các ñôn banêu ñi ra theo ngôoi, cam trong côm vạmua.

21 Mi-ri-am ñap lai rang:  
Hay ca tung Nôic Giêá hoá va vì Ngai ráđ vinh hiên oai nghiêm;  
Ngai ñaí lieng xuong biên ngôia va ñgôoi côi ngôia.

qua môoi dích la ñe giaí phông dân sô của Ngai ra khỏi sô te trô của ngôoi Ai-cạp.

Tuy nhiên, ngay khi dân Y-sô-ra-êñ bắt ñau ra khỏi xô Ai-cạp, Pha-ra-ôn lai cồng long. Pha-ra-ôn tui hoip quân lính ñe ñuoi theo Môí-se vạidạn Y-sô-ra-êñ. Khi quân ñoi của Pha-ra-ôn tien ñeñ gạñ, Môí-se thay không con ñông rút lui. Quân ñoi Pha-ra-ôn la quân lôic minh meñ nhất trên mặt ñat vạo thoi bay giô. Môí-se chạ huy mô ñoan ngôoi lôn gôm các dân no ñe ñinh hình cang ngay cang nguy ngập.

Dân chúng nhìn vạ phía tay va thay quân ñoi của Pha-ra-ôn tien ñeñ gạñ. Hoi nghe tiếng sấm tạo ra do 600 xe ngôia nhanh nhất của Ai-cạp (14:7). Dân Y-sô-ra-êñ thay ñhông ñam bui tung cao phía sau 600 xe ngôia. Hoi coi the cam thay mặt ñat rung chuyen ñoi chạñ hoi va tim hoi ñap minh trong lòng ngôic. Hoi nhìn vạ phía ñoing va thay nôic biên (14:9). Hoi bò bao vạy. Không coi cách ña ñi vông bô biên khi ma quân ñoi Pha-ra-ôn ôi sát beñ hoi. Không coi cách ña hoi coi the bô qua biên ñoic vôi

ñaim con nít, vaøngöôi giaøcaù Quay trôilaiï phía taáy coiïkhaic nao töitöi Hoiïseibò bainh của caic xe ngöia ñeøbeip. Dañ chung bat ñaù keu khoic vaømaøng chöi Moï-se (14:11). Tinh traøng của dañ söi Chuaï thaät laøtuyeät voøng.

Bain ñaù coiï bao giöø bò öi trong möt tinh traøng tuyeät voøng khoøng? Bain coiï thaáy aip löc của ñöi söng eip bain töiï phía khoøng? Bain coiï cam thaáy bò doan vaøo chän töøng vaø khoøng coiï löi thoat khoøng? Ñöi chình laø luic Chuaï muoñ bain ñeñ vöi Chuaï. Ñöic Chuaï Tröiï hoiï laø seï ñeñ vöi bain. Söi giaï phoøng của Chuaï luoñ luoñ ñeñ ñuing luic.

Chình khi thaáy khoøng coiï hy voøng, Ñöic Chuaï Tröiï can thiep. Moï-se, chaic öng ñaù noiï chuyeñ vöi Chuaï, keu göi dañ chung (14:13-14). Öng ra chà thò cho hoiï bình tönh vaø ñöng söi haiï. Öng cho hoiï bieät laø Ñöic Chuaï Tröiï seï ñanh trañ cho hoiï. Hoiï chà can ñöng vaø ñhin. Ñöic Chuaï Tröiï ñieu khieñ heät möi söi. Dañ söi khoøng bieät chà veø ñhöng ñieu nay. Ñhöng trööc khi hoiï phan nan hôn nöa, Moï-se giö caáy gaáy ra vaø ñoat ñheñ gioiï ñöng nöa leñ mañh ñeñ nöa reï nööc bieñ ra ñeñ löa ñaáy bieñ (14:21). Ñöic Chuaï Tröiï ñieu khieñ thieñ ñheñ, dung thieñ ñheñ theo yù Ngaiï muoñ, reï nööc bieñ ra "vaø lam noiï tröiï thanh ñaät khoiï" (14:21). Trong ñhaáy maät, tinh traøng khoiïkhañ tröiï ñeñ ñaáy hy voøng. Ñuing luic can ñhaät, Ñöic Chuaï Tröiï giaï phoøng.

Haiï chuiï yù ñeñ ñheñ phöøng dieñ quan troøng trong söi giaï phoøng của Chuaï. Thöiï ñhaät, Ñöic Chuaï Tröiï dung ma quyï ñeñ toñ vinh danh của Ngaiï. Chuaï ñaù dung tinh traøng khoiïkhañ nay, chieñ thaøng noiï vaø ñem ñeñ ñhöng ñieu töt.

Thöiï ñhi, söi giaï phoøng của Chuaï khoøng tuyï thuöc vaø söi trung tín của dañ chung. Traiï ngööc laiï, dañ chung cho thaáy söi thieñ ñöc tin của hoiï. Hoiï vöa möi chöøng kieñ quyeñ ñang löñ lao của Chuaï giaï phoøng hoiï qua ñhöng dòch leñ ñaít añ coøng ngööi Ai-cáp möt caich laiï lung cho ñeñ noiï Pha-ra-ön khoøng con caich nao khaic hôn laø phaät traiï töiï do cho dañ söi của Chuaï. Baáy giöø khi hoiï laiï bò doan töiï chän töøng, hoiï quyeät ñöñh ñöng ñhö öi noiï söi thöøng xoiï của Pha-ra-ön gian aic, giết ngööi hôn laø ñhö caáy söi

giải phóng của Nôic Chúa Trôi. Đurôi thiếu nôic tin, Nôic Chúa Trôi ñãgiải phóng hơi cho hơi con nôic sống.

Thôi ba, Nôic Chúa Trôi dung ngôic trung tín với Ngài ñe ñem sôic giải phóng ñe. Nôic Chúa Trôi côi the ñung nôic Moá-se vì ông ñuigan với Chúa và ñhônôic quyền năng lớn lao của Ngài.

## **Sôic Giải Phóng Của Nôic Chúa Trôi Cho Thây Sôic Ba ñ Năm Về Sôic Chăm Sóc Của Nôic Chúa Trôi Trong Những Lúc Khôi Khẩn (14:23-25)**

Ngay khi nôic rẽ ra, ñan Y-sô-ra-ên ñi ngang qua biển sang bờ bên kia. Sôic giải phóng của hơi nôic ba ñ năm. Sau ñoi trong sôic kinh hoàng của hơi, quân ñoi của Pha-ra-ôn theo hơi xuống ñây biển (14:23). Nôic Chúa Trôi cho hơi một nôicng thoát ñhong vãn con rãc rôi phải giải quyết. Sôic giải phóng của Chúa ñhôi phải la ñchăm ñốt nan ñe cho hơi.

Sôic giải phóng của Chúa côi the ñ không ñchăm ñốt caic nan ñe của chúng ta. Tuy nhiên, côi một vài ñieu chúng ta côi the ñ biết ñac ñchăm trong những lúc ñhôi thạc, khôi khãn.

Thôi nhất, ñhôi thạc trong ñôi sống của chúng ta côi the ñ khiến cho chúng ta ñi ñung hõng (14:23). Quân ñoi Ai-cáp ñat ñp lợc trên ñan Y-sô-ra-ên. ñp lợc của hơi lam cho ñan chúng ñi ñung hõng. ñan Y-sô-ra-ên hõng về ñat Hôi; quân ñoi Pha-ra-ôn ñhac ñây hơi với vang ñi ñe ñôi Chúng ta ñhông không phải lúc ño cũng muốn ñi ñe ñôi Nôic Chúa Trôi kêu gọi. Tại ñ một ñôi ñiem ñan Y-sô-ra-ên ña ñhulhãn rang hơi hoan toan vui long ôi lai Ai-cáp (14:12). ñoi khi ñhôi thạc khiến chúng ta ñi ñung hõng.

Thôi nhì, Nôic Chúa Trôi luôn nhìn xem hoan cảnh của chúng ta và ñ tìm caic giúp ñôi chúng ta (14:24). Nôic Chúa Trôi ñieu khiến ñôi phõng ñieñ của hoan cảnh. Nôic Chúa Trôi biết ñan sôic của Ngài ôi ñau và hơi cãn nôic côi ñhôi the ñ ño. Nôic Chúa Trôi toan ñang, toan tri và ñhien hõu ôi khãp ñôi và ñang ñe trò vu ñtrui luôn nhìn xuống và ñhây ñôi chi tiet của ñôi ñhôi thạc



### **Hãy Bớt Tay Vào Việc**

- Hãy tình nguyện làm việc trong một choiphất thóc ăn giúp cho người vô gia cư, hay những nơi mà người ta đang gặp khó khăn.
- Hãy theo học một khóaichồng nãio cãinhãin.
- Làm một danh sách của những người ãiikhuyẽn khĩch nãing ãiĩtĩnh thãnh cho bãn. Viẽt mĩt thiẽp cãm ỏn gĩi cho mĩt ngĩi.
- Toĩchĩc vãidĩi phãnh trong mĩt buĩi thĩi phĩiĩng vĩi giã ãĩnh hay bãn hĩu ãĩi ỏn mĩng cãc phĩiĩc hãnh củã Chũã, kẽ cãi viẽc Chũã giãĩ phĩng bãn khĩi hoãn cãnh khĩi khãn.

vãomĩt trãnh chiẽnh trong ãiĩi sĩng củã bãn. Nĩi Chũã Trĩi ãiĩ hĩiã vĩi chũng tã duĩchũng tã chĩm sãũ ãĩi ãiũ Chũã vãũ luĩn ỏũ vĩi chũng tã.

Thĩi bã, Nĩi Chũã Trĩi ãĩnh trãnh cho chũng tã (14:25). Ngay cãi kũi thũc cũĩng ãĩnh thĩi ãiĩc rãĩng Nĩi Chũã Trĩi ãĩng ãĩnh trãnh cho chũng tã. Nhĩng ngĩi Eãĩp-toĩlã ãĩnh ãĩng ãiĩ thĩi ãĩ thãnh phãĩ tũyẽn bĩ rãĩng Nĩi Chũã Trĩi lãĩ ãĩng duy ãĩnh mãĩ ngĩi Y-sĩ-ra-ẽĩn thĩi phĩiĩng cũĩ quyẽn ãĩng hĩn tãt cãi cãc thãnh củã hĩi hĩp lãĩ. Chũng tã phãĩ mãĩ toãn bĩ ãiũ giãp củã Nĩi Chũã Trĩi (Eãĩphẽsĩĩ 6:11) vãũ luĩn luĩn chũã ãi ãĩi "trãĩ lĩi cho bãt cũĩ ãi hĩi ỏn chĩ em lũĩ do ãĩ ãĩ em chĩ em cũĩ hũ vĩng ãiĩ" (1 Phi-ẽ-rĩ 3:115. BDM). Tũy ãĩnh, kũc cũã cũĩ chiẽnh thũĩc vẽ Nĩi Chũã Trĩi.

Mĩt ẽm bũĩ trãĩ chĩi thãĩ diẽũ. Cũn diẽũ bãũ cão ãĩi ãiĩ mãĩ hũĩ vãũ trong ãĩĩm mãĩ. Mĩt ngĩi ãĩĩ ỏĩng ãĩ ãĩng quã hĩi: "Tãĩ são ẽm cũĩ ãĩĩm lãĩ sũĩ ãĩĩ ãĩi vãĩ?" ẽm trãĩ ãĩi ãĩi: "Cũn diẽũ củã toĩ bãũ trẽĩ ãĩi." Ngĩi ãĩĩ ỏĩng ãĩĩ ãĩĩ vãũ ãĩi: "Toĩ khĩng thãĩ ãĩi São ẽm biẽt lãĩ cũĩ ãĩi ãĩi ãĩi?" Thãĩng bũĩ trãĩ lĩi: "Toĩ biẽt ãĩi ãĩi trẽĩ ãĩi vĩ toĩ cũĩ thẽĩ cãm thãĩ sũĩ kũĩ củã ãĩi" ãĩi lãĩ cãĩh Nĩi Chũã Trĩi cho chũng tã biẽt ãĩĩ luĩn luĩn ỏĩ ãĩi Chũng tã khĩng phãĩ lũĩ ãĩĩ cũĩ ãĩĩ thãĩ ãĩĩ Chũã, ãĩĩng chũng tã cãm ãĩĩ Nĩi Thãĩnh Lĩnh luĩn luĩn kũĩ ỏĩĩ trong lĩng chũng tã, cho chũng tã biẽt rãĩng ãĩĩ ãĩi ãĩi

## Sở Giải Phóng Của Nỗi Chuá Trời Lạc Trốn Ven (14:26-28)

Khi tình trạng tuyệt vọng trôi nổi bị nạt hôn, Nỗi Chuá Trời can thiệp. Qua sở can thiệp lại lưng của Nỗi Chuá Trời, dân Y-sô-ra-ên coi thể qua nên bờ biển bên kia trước khi quân nổi của Pha-ra-ôn bắt kịp họ. Chính vào lúc quân nổi Ai-cập gần nước kịp họ, Nỗi Chuá Trời bắt Mô-ise giở tay lại trên biển (14:26). Nỗi lặp lại và phui lấp toàn bộ quân nổi của Ai-cập. Sở giải phóng của Nỗi Chuá Trời lạc trốn ven.

Hãy suy nghĩ về những bài học trong cảnh này. Một lần nữa, Nỗi Chuá Trời dùng con người làm đường cui nên làm vinh hiển danh của Ngài (14:26). Nỗi Chuá Trời coi thể nên bài quân nổi Ai-cập mà không cần sở giúp nổi của Mô-ise. Vậy những Chuá ra lệnh cho Mô-ise giở tay ra trên mặt biển. Hãy suy nghĩ xem nên nay coi ý nghĩa gì nổi với bạn và Hội Thánh của bạn. Nỗi Chuá Trời nên coi chông trình coi chuốc nhân loại. Nỗi Chuá Trời sai Chuá Giê-xu, và sau nỗi Chuá Giê-xu nạt chông trình này vào tay của Hội Thánh Ngài. Nỗi Chuá Trời nên giao thác việc chia sẻ sở nghiệp coi rồi của Chuá cho Hội Thánh Ngài; nên làm những đường cui mà Chuá dùng nên nên nên sở nghiệp của Ngài cho thể giới (Ma-thi-ô 28:19-20).

Thôi thì, Nỗi Chuá Trời dùng sở vâng lời của Mô-ise nên mang nên sở giải phóng (Xuất 14:27). Nỗi Chuá Trời toàn trong sở vâng lời của chúng ta nổi với các mệnh lệnh của Ngài. Chúng ta không làm cho mình xứng đáng nên nỗi giải phóng, những Nỗi Chuá Trời quyết nên bay toa nên sưng của Ngài qua sở vâng lời trung tín của chúng ta. Kinh Thánh nổi cho chúng ta biết làm bởi nỗi tin Áp-ra-ham nên vâng theo lời Chuá kêu gọi và nỗi tin nỗi nỗi kêu gọi công chính cho ông (La-mã 4:20-22). Chúng ta coi thể kêu gọi rằng vì nỗi tin Mô-ise giở tay ra trên mặt biển, và nên nỗi nỗi kêu gọi công chính cho người. Nỗi Chuá Trời coi thể dùng nỗi Mô-ise bởi vì nỗi tin của ông. Nên kyđieu hôn hết của lễ thất nỗi chep trong Kinh Thánh làm nỗi tin danh cho tất

caimoi ngöoi. Tãt caimoi ngöoi ñeàu coi ñòp tieãn ñeãtrung tín vaãng löi Chúa.

Bãi hõc thõiba trong quang cãnh nay laõ Ñõic Chúa Trõic ñoãn xet ñõõng keitõõ khõõic Ngãi (14:27b-28). Chung ta coi theã nghõ laõ Pha-ra-õn vaõ quan ñõõ của õng tõõng trõng cho tãt cã ñõõng ngõõic cõng long ñõõ võõ Chúa vaõ sõi teãtrõ của Ngãi. Ñõic Chúa Trõic laõ Ñõic Chúa Trõic yeãu thõõng (Giãng 3:16). Tuy ñieãn, bõõi vì Chúa cũng laõ Ñãng thãnh khiẽt, Chúa khõõng theã cho phep tõi loã vaõ thieãn ñãng. Vaõy ñeãn Chúa cho loã ñõõic tõi loã mãt phõõng cãich ñeã ñõõic cõu (La-mãi 3:23-24; 10:9). Sõi cõu chuoic của Ñõic Chúa Trõic bao gõm sõi ãn ñãn (Lu-ca 13:3b), quay bõõi khõõi bãn chãt cũõ tõi loã của mình vaõ quay veã võõ Ñãng Christ.

Cãich ñãy vã ñãm, mãt ñãi phãt thãnh kei laõ mãt cãu chueãn mãt xe õi California. Cãnh sãt sãn ñuõ ñãi rãiõ vaõ xet tõõng xe mãt, ngay cãi dung ñãi phãt thãnh ñõõ phõõng ñeã phãt thãnh cãic thõõng cãõ cho kei ãn cãp xe. Treãn gheã trõõic của chieic xe bõ ãn cãp coi mãt hõp bãnh laõ. Kei cãp khõõng bieãt rãõng hõp bãnh nay ñã bõ bõõi thuoic ñõõ. Ngõõic chuei xe ñõõnh dung bãnh laõ nay lam bãõ giẽt chuoit. Vaõy ñeãn bãõ giõõ cãnh sãt vaõ chuei xe chuei yõ ñeãn vieic thõõng bãõ cho kei cãp bieãt ñeã cõu mãng ãnh ta hõn laõ tìm laõ cãi xe. Thõõng khi chung ta chãy xa khõõ Ñõic Chúa Trõic, chung ta tõõng lam ñõõ vaõy ñeã trãnh sõi sõiã phãt của Chúa. Ñõõng thãt ra chung ta trõõn trãnh sõi giãi cõu của Ngãi.

## **Sõi Giãi Phõõng của Ñõic Chúa Trõic Khõõ Ñãy Ñõic Tín (14:29-15:2, 20-21)**

Khõõng cãn phãi thãc mãc laõ Ñõic Chúa Trõic õi cũng võõi ãi trong trãn chieãn nay. Dãn Y-sõ-ra-ẽn yeãu ñuõ ñõõ qua khõõ trãn chieãn mãt cãich ãn toãn, khõõng bõ thõõng tích, trong khi ñõõn quan hũng mãnh của ãi-cãp bõ hũy dieãt. Cãic bieãn cõ ãn ñeãn sõi chieãn thãng lõn ñãt trong lõch sõi của dãn Y-sõ-ra-ẽn ñã khõõ ñãy sõi tõi tín mãnh meõ ñõõ Ñõic Chúa Trõic laõ Ñãng lam ñõõic mõi

sở. Thế là, cái bao nhiều ngàn năm sau con dân của Chúa con noi nên biết có ấy. Bên có này nôm noi nĩ, noi lại vào nhân mình trong suốt phần con lại của Thánh Kinh (Thí dụ: Phục 6:21-23, 26:8; Gio&sue&24:6-7; Thi Thiên 66:1-7; 77:11-20; 106:6-12; 136:10-15; Công Vui 7:20-36; 1 Cô&rinh-to&10:1-5).

Sở giải cứu lờn lao và ky&dieu của Nôm Chúa Trôi khi đ&ay sở tin cậy không thể nào nỏ lờng nôm trong lòng dân Do Thái. Lòng hoi vui mông, hoi phát ra những bài ca ngời Chúa cách hơn nhiên (Xuất 15:1). Hoi ca hát về sở tin cậy môi trong Chúa. Bài hát của hoi cho thấy sở tin cậy noi Nôm Chúa Trôi dẫn nên nhiều phôi hánh cho con dân Chúa.

Thờ nhất, tin cậy noi Chúa gia tăng sức mạnh (15:2a). Chúng ta cảm thấy khỏe khi giao thác cho Chúa và nên Ngài lo toan mọi sở. Khả năng tin cậy noi Nôm Chúa Trôi sẽ cho bạn sở bình an "vôit qu&imoi sở hiểu biết" (Phi-líp 4:7). Nôm Chúa Giê&su ph&an: "Hoi ke&met& moi và giành năng, hay nên cung Ta, vì Ta sẽ cho các ngời sở yên nghỉ" (Ma-thi-ô 11:28). Khi bạn tin cậy Nôm Chúa Trôi, bạn cho phép Chúa mang giành năng cho bạn.

Thờ nhì, tin cậy noi Chúa dẫn nên sở cứu rỗi (Xuất 15:2b). Ngời ta nôm cứu bôit ản nên của Nôm Chúa Trôi và ch&e bôit ản nên ma&thoi (Ê&phe&so&2:9). Sở chấp nhận ản nên ấy và n&at noi vào nung cho& trong nôi sống của chúng ta gọi là nôm tin. Tin cậy là hánh nung chính trong việc nhận biết sở cứu rỗi của Nôm Chúa Trôi.

Thờ ba, tin cậy noi Chúa dẫn nên sở thờ phôi (15:20-21). Sau khi kinh nghiệm quyền năng cứu chuộc lờn lao của Nôm Chúa Trôi, dân Y-sô-ra-ên bung ra trong sở thờ phôi Chúa, dân n&au bằng nôm tiến tri Mi-ri-am, ch& của A-ro&in (15:20). Sở tin cậy là cần yếu cho sở thờ phôi ch&n thật bôit vì sở tin cậy cho phép bạn hoàn toàn côi môit n&oi với Chúa. Thờ phôi Nôm Chúa Trôi côi n&oa là thanh thật với Chúa, và nên này noi hoi sở tin cậy lờn lao.

Một ngày kia, tôi và con trai tôi Gabriel nĩ ra ngoài n&oi, treo lên các tảng n&u lờn. Tôi nghe một tiếng ke& trên n&u tôi "Ba

ôi, chụp lấy con này!" Tôi quay lại và thấy Gabriel nháy tôi một tiếng nữa xuống cho tôi nó. Nó nháy và kêu lên: "Ba ôi!" Tôi lập tức làm nhô máy ngó nó trong gương xiếc, chụp lấy con tôi. Cái hai chúng tôi nếu từ xuống nữa. Sau khi chụp nó tôi con tôi, tôi không nói nó lời nào. Khi hoàn hồn lại, tôi theo theo hỏi: "Gabe, con cho ba biết lý do tại sao con lại làm nhô máy?" Con tôi trả lời với sự bình tĩnh: "Bởi vì ba là cha của con." Sự bình tĩnh của con tôi đưa trên sự tin tưởng rằng ba của nó là người tin cậy. Con tôi nó an toàn hơn vì nó tin cậy ba của nó.

Không một người dân Y-sô-ra-ên nào bỏ chết khi đi ngang qua Biển Núi Chúng ta coi thấy tin cậy Cha thiên thượng giải cứu chúng ta trong lúc khó khăn. Núi Chúa Trời không bao giờ nếm cho một con cái của Ngài bỏ hủy diệt.

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Bạn có nhớ nổi một dịp nào biết khi mà Đức Chúa Trời giải phóng bạn khỏi một sự khốn khổ không?
2. Bạn có nhớ nổi một dịp nào biết khi mà bạn cầu nguyện xin Chúa giúp bạn ra khỏi một hoàn cảnh khốn khổ không?
3. Bạn có đang chờng gì trong việc làm chững lại sự giải phóng trên vên của Đức Chúa Trời khỏi hậu quả của tội lỗi không?
4. Bạn có thể nhớ lại nổi một thí dụ về việc bạn có thể nào phải trả giá cho một lầm lỗi ngay cả khi Đức Chúa Trời nào giải phóng bạn ra khỏi sự khốn khổ không?

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*Êsai 9:2-7; Lu-ca 2:8-14*

### **Boi Cảnh**

*Êsai 9:2-7; Lu-ca 2:8-20*

### **Trông Tâm Bài Học**

*Lời hứa về một con trẻ mới sinh ra và sẽ đem lại sự vui mừng lớn mới cho ông nghiệm qua Đức Chúa Giê-xu Christ.*

### **Câu Hỏi Nghiệm Cầu**

*Sẽ Giáng sinh của Chúa Giê-xu thay đổi những gì?*

## **Mục Ních Bài Học**

*Nhận diện phôi thai hành mai sự Giáng sinh của Ngài Christ mang lại.*

# **Con Trẻ Mới Sinh Ra**

## **Ñai Yù Bài Học**

*Trong sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, mỗi lời hứa qua tiên tri Êsai về Ngài Me-si-a nếu mới ông nghiệm.*

Roger Simms, nhìn xe qua đường ôi bên nông nhà không bao giờ quên nỗi ngày hôm nọ là mong 7 tháng Năm. Cái va-li nặng làm cho Roger mệt mỏi. Anh ta hàng hai muốn nỗi cái bỏi bỏi qua phủ này. Giở tay ra xin qua đường cái xe nâng chạy tới, anh ta mất hy vọng vì thấy nọ là một chiếc xe Cadillac mới sang trọng. Anh rất ngạc nhiên khi thấy xe ngừng lại. Cảnh của xe mờ ra. Anh ta chạy tới chiếc xe, vứt bỏi va li vào băng sau và vờ ngoài vào ghế trước và cảm ơn người lái xe nếp trai và anh mới sang trọng.

Người lái xe hỏi: "Về quê nhà ôi luôn phải không?"

Roger trả lời: "Thỏa vâng."

"Ồ nếu anh đi Chicago thì làm anh gặp may mắn rồi rồi"

"Chờa tôi nói xa nhö vậy. Ông sống ở Chicago à?"

"Tôi có công việc làm ở nhà tôi ở Tein tôi là Hanover."

Sau khi nói chuyện về nhiều thời là một tin nọ anh Roger cảm thấy bất ngờ phải làm chông về Chúa cho người nam ông khoảng 50 tuổi, có vẻ như một thông gia giàu có. Anh ta có gặp bỏi y như nọ qua một bên, cho tới khi anh ta biết là chỉ còn 30 phút nữa là tới nhà. Đây là dịp tiền chốt. Vậy nên Roger nâng hàng: "Ông Hanover, tôi muốn nói cho ông biết về một chuyện rất quan trọng." Rồi anh ta tiếp tục nói chuyện về số của rồi vào cuối cùng mới ông Hanover tiếp nhận. Đây Christ làm Chủ Chúa của mình. Roger rất kinh ngạc khi thấy chiếc xe Cadillac tap vào bên nông. Roger nghĩ anh ta sẽ bỏi ra khỏi xe. Nhưng người thông gia cuối này vẫn tiếp nhận. Đây Christ.

Sau nọ ông nói với Roger khi vậy tay tôi già "Đây là một việc lớn nhất xảy ra cho tôi."

Năm năm trôi qua, Roger lập gia đình, có một nhà con trai hai tuổi, và có một tiệm. Xếp quán vào va-li nếu đi buôn bán ở Chicago, Roger tìm nỗi tâm cái của ông Hanover nọ cho anh năm năm trước. Tôi Chicago anh đi tìm Hanover Enterprises. Người tiếp anh nói rằng không thể nào gặp nỗi ông Hanover không anh ta có thể vào gặp bà Hanover. Roger bỏi rồi một chút vì không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh nỗi nọ vào một vài



## ***Êsai 9:1 -7***

*1 Đản ñi trong toá taim ñaithāy s̄i saing lôn; vās̄ōi saing ñāichiēu trên những keīōix̄ōithuoc̄ vēabong của s̄i chēt.*

*2 Chúa ñāilam cho đản nay thēm nhiều, vāsthēm s̄i vui cho hoi. Mōi nḡōōi ñēu vui m̄ong tr̄ōic mat̄ Chúa, nh̄o vui m̄ong trong ngay mua ḡat, nh̄o nḡōōi ta reo vui trong luic chia của c̄ōōp.*

*3 Vi Chúa ñāibēicaīi aich hoi mang, caī roi ñanh trên vai hoi, caī ḡāy của keīhānhiēp nh̄o trong ngay của Ma-ñi-an.*

*4 Caīgiay dep của keīñanh giac̄ trong khi giao chiēn, cung caītāo xoang vāy mau, ñēu dung ñēānōt vālam ñōachūm l̄ōa.*

*5 Vi coīmōt con trēisanh cho chung ta, t̄ōic laīmōt con trai ban cho chung ta; quyen̄ caī trò sēiñaȳ trên vai Ngaī. Ngaī sēiñōōc x̄ong laī Ñang Lai Lung, laī Ñang M̄ou Lūan, laī Ñōic Chúa Tr̄ōi Quyen̄ Ñang, laī Cha ñōi ñōi, laīChúa binh an.*

*6 Quyen̄ caī trò vāiquyen̄ ñang của Ngaī c̄ōithēm māi khōng thōi, ōi trên ngōi Ña-vit vāsthēn ñōōc Ngaī, ñang lam cho ñōōc bēn v̄ōng, vā lap̄ lēn trong s̄i chanh tr̄ōic công binh, t̄ōinay cho ñēn ñōi ñōi. Thāt, long sōt saing của Ñōic Gīēhōa va vān quaīn sēilam ñēn s̄i āy!*

*7 Chúa ñāigiaing mōt lōi trong Gia-cop, vāilōi āy ñōixuong trên Y-s̄o-ra-eh̄n.*

phong rất ñēp vāḡap mōt bārất ñēp khōng 50 tuoī. Bāgīō tay ra bāt tay anh. "Anh biēt ch̄ōng tōi?" Roger kēl laī cho bāta nghe ōng Hanover ñāicho anh quāgiang xe khi anh giaī ngūsau cuōic chiēn.

"Anh coīthēcho tōi biēt chuyen̄ xaȳ ra khi nam?"

"Nam̄ nam̄ tr̄ōic ñāy vāo ngay 7 thanḡ Nam̄, ngay tōi giaī ngūra khōi quaīn ñōi." Anh Roger ngaīn ngaī. Anh coīnēn nōi vui anh lam ch̄ōng cho ōng āy khōng? Ñāinōi tōi ñāy roī, thōi thì cunḡ liēu. "Bā Hanover, tōi giaī thích Phūc Ām cho ōng. Ōng nḡōng laī ōibēn ñōōng vākhōic trên tay laī. Ōng đanḡ ñōi sōng mình cho Chúa ngay hoīm ñōi"

Bāāy bāt ñāu khōic, khi ñāo binh̄ t̄ōnh laī bānōi: "Tōi ñāo caū quyen̄ cho ch̄ōng tōi tin Chúa bao nhiều nam̄. Tōi ñāo tin laī Ñōic Chúa Tr̄ōi c̄ōu ch̄ōng tōi."

Anh Roger nōi: "Ch̄ōng bāñau, bā Hanover?"

## **Lu-ca 2:8-14**

8 Vaj cũng trong miền nội cõi màj kei chaj chieñ trui ngoai ñoàng, thòi ñeñ canh giöibaj chieñ.

9 Möt thieñ söi của Chúa ñeñ gajñ hoi, vañ söi vinh hieñ của Chúa choi loa xung quanh, hoi rañ söi hañ.

10 Thieñ söi ben phajñ rañg: "Ñoàng söi chi; vì nay, ta bañ cho caic ngöoi möt tin lanh, señ lañ möt söi vui möng löin cho muoñ ñañ;

11 ajñ lañ hoim nay taiñ thanh Ña-vít ñañ sanh cho caic ngöoi möt Ñaång Cöu Thej lañ Christ, lañ Chúa.

12 Nayñ lañ ñañ cho caic ngöoi nhìn ñaññ Ngaiñ: Caic ngöoi señ gajñ möt con treñ boic bañg khajñ ñañ trong mañg cöi"

13 Böñg chuec cöi muoñ van thieñ binh vöi thieñ söi ñoñngöoi khen Ñöic Chúa Tröi rañg:

14 "Sañg danh Chúa trên caic töng tröi rañ cao, Binh an döoiñ ñañ, añ trach cho loañ ngöoiñ.

Bañ khoic nöic nöi "Öñg ajñ chet röi. Sau khi cho anh xuoñg xe, öñg ajñ ñañ bö xe töng. Öñg khoñg bañ giöi veñ töi ñañ ñöic nöi. Anh bieñ khoñg, toñ ñañ ñhö lañ Chúa khoñg giöi löi höi. Toñ ñañ khoñg con söng cho Chúa trong suöñ ñañ ñañ vöa qua böi vì toñ ñhö rañg Chúa ñañ khoñg giöi löi!"

Ñöic Chúa Tröi luoñ luoñ giöi löi. Eñ sai noiñ ñeñ söi giang sinh của Chúa hañg traim ñañ sau thöi của Moñ-se vañ hañg traim ñañ tröic khi Chúa giang sinh, öñg ñañ tieñ ñoññ tröic veñ Ñaång Meñsi-a señ ñeñ. Ñoññ Kinh Thanh nöi tieñ nayñ tieñ ñoññ söi sinh ra của vö Vua trên muoñ Vua cho chung ta bieñ möt söi ñañ tính của Ñaång cöu chung ta. Lu-ca noiñ veñ söi öñg nghieñ của löi höi.

## **Ñaång Meñsi-a Ñeñ Ñeñ Añh Sañg (Eñ sai 9:1)**

Eñ sai noiñ töi hai lañ ñeñ cho ñañ Do Thaiñ khoñg theñ ñañ khoñg bieñ ñöic. Hoiñ ñaång ñi trong choi toñ ñañ. Hoiñ ñañ töi khöic Ñöic Chúa Tröi của toñ phuiñ hoiñ. Hoiñ ñañ thöi lañ caic than tööng

ngoài bang của các dân tộc xung quanh và làm nhô vẩy lên sẽ nhục Nước Chúa Trời. Bảy giờ khoảng thế kỷ thứ tám trước công nguyên, Êsai vẫn chăm dứt lời cảnh cáo dân Do Thái rằng nếu họ không thay đổi những lối của họ, Nước Chúa Trời sẽ dùng dân A-sy-ri nhô lên công cũi nhà trống phật họ (Êsai 8).

Quán nỗi của A-ry-ri gia tăng mỗi ngày. A-sy-ri nhà chinh phục tất cả khu Lưỡng Hà Êsai biết Ai-cập sẽ là quốc gia kế mà họ muốn chinh phục. Tuy nhiên, trước khi chinh phục Ai-cập họ sẽ phải kiểm soát miền đất làm cầu nối giữa ba miền Lưỡng Hà Tiểu Á và Ai-cập. Nó sẽ là cuộc chiến sẽ xảy ra trên "cầu đất" này là cho nước Do Thái toại lạc. Ai kiểm soát nước nước Do Thái sẽ kiểm soát sự giao thông giữa ba nhà niềm trọng yếu này. Êsai biết chắc rằng vua A-ry-ri sẽ chinh phục xứ Do Thái kế tiếp nhà họ coi thế kiểm soát nước con nước dân nên Ai-cập. Êsai nhà thấy nhà mình nên nên từ phía nước nhô lên sỡ noan phật của Nước Chúa Trời cho Y-sô-ra-ên vì sỡ không vắng lối của họ.

Dân sỡ của Nước Chúa Trời nhà nỉ trong toại tâm, và sỡ toại tâm này sẽ trôn nên te hôn nôi. Những sỡ nếp của Êsai thay nôi nôi ngọt. Mặc dù Y-sô-ra-ên bị trống phật, Nước Chúa Trời sẽ không bao giờ từ bỏ họ. Sẽ coi một ngày Nước Chúa Trời gởi nên một Nhàng giải phông họ một lần nôi. Trong ngày nôi nhà mình nên sẽ bị cắt nỉ và mất trời lại chiếu sáng. Sỡ nên của Nhàng Mê-si-a nước một tai nhô một biển có sẽ nệm nên sỡ sáng trên một dân tộc bệnh hoạn và bỏ rơi. Êsai một tai dân tộc này "nỉ trong sỡ toại tâm" (9:2).

Êsai cũng nôi là dân này bệnh hoạn gần chết. Ông viết "những kẻ ở trong xứ thuộc về bóng của sỡ chết" (9:1). Sau khi nước sinh ra, thần thế chúng ta sẽ nỉ vào cho chết. Kinh Thánh báo chúng ta là "tất cả nếu nhà phạm tội và thiếu mất sỡ vinh hiển của Nước Chúa Trời" (La-mã 3:23). Kinh Thánh cũng báo chúng ta là "Tiên công của tôi là sỡ chết" (La-mã 6:23). Không coi sỡ nên của Nhàng Mê-si-a sẽ không coi hy vọng cho những người sống trong bóng của sỡ chết. Êsai can nhà tuyên

boi rằng Nỗi Chúa Trời sẽ sai Nàng ấy ném sợi sàng soi vào chỗ tối tăm và bóng sẽ chết nàng vậy quanh dải sợi của Ngài.

## **Nàng Me-si-a Mang Lại Sợi Vui Mộng (Ê-sai 9:2)**

Nàng Me-si-a nên sẽ đem lại sợi vui mộng kẻ xiết cho tất cả mọi người. Ê-sai nói về Chúa nhỏ sau: "Chúa hãy làm dải này thêm nhiều và thêm sợi vui cho hơn" (9:2). Chúa hãy làm dải Do Thái thêm nhiều hơn qua sợi nên của Nàng Me-si-a. Nàng Me-si-a sẽ nên lại sợi ống nghiệm của lời Chúa hứa với Áp-ra-ham -- "Ta chắc sẽ ban phước cho người và khiến dòng dõi người nở rộ nhờ sao trên trời... và mọi quốc gia sẽ nhờ người mà nhờ phước, bởi vì người hãy vang lời Ta" (Sang 22:17-18). Kết quả của việc ống nghiệm lời hứa này của Chúa lại người ta sẽ vui ôi trong lòng.

Sau nữa Ê-sai dùng hai mình hứa nên mọi tai niềm vui mà dải sợi của Chúa kinh nghiệm. Ông nói nên niềm vui vào mùa gặt. Ê-sai hứa nói với một dải sống bằng nông nghiệp. Vào mùa trồng trời hãy làm việc khoi hoe tằm môisang cho nên tới. Hoi thu gặt nhờ mùa mang với nhiều công lao khoi hoe. Phải cấy bởa hạt. Lại phải gieo hạt giống bằng tay. Mỗi ngày phải tát nước cho nông ruộng. Đây là một công việc rất nặng nhọc.

Cuối cùng, sau bao tháng làm việc ngoài trời, cây bắt đầu sinh trái. Đây là vào mùa gặt. Gặt hoa lời cũng là một công việc nặng nhọc, những lần này hoi coi thấy nước hoa màu kết quả của sợi làm việc khoi hoe. Mùa gặt cả ni những gánh nặng và đem lại sợi hai lòng. Mùa gặt cũng đem lại sợi vui mộng không xiết khi hoi biết rằng năm nay nhờ mùa và coi núi an dung cho nên mùa năm tới. Đây là sợi vui mộng nên từ phước hạnh của Nỗi Chúa Trời.

Ê-sai cũng nói rằng Nàng Me-si-a nên sẽ mang tới niềm vui không ngờ Sợi giàu có mà Nỗi Chúa Trời bắt nên trong Nàng Me-si-a sẽ làm chúng ta ngạc nhiên bởi phần. Khi chúng ta sống cho Chúa, chúng ta trở thành "con hôn người chiến thắng" và

chúng ta nōôic ban phōôic maø chúng ta không bao giờ ngōô laø seø nōôic. Sōi vui mōng do Cōu Chúa mang ñeøn laø mōt sōi vui mōng rõng lōn vaø troøn veøn.

## **Ñang Meəsi-a Ñem Ñeøn Sōi Tōi Do (9:4)**

Ełsai tiẽn ñoãn laø Ñang Meəsi-a seø mang laøi tōi do cho ðãn sōi của Ñōic Chúa Trōi. Ông nhac høi nhōilai ngay ðãn Ma-ñi-an bō ñanh bai. ðãn Ma-ñi-an ắp bōic ðãn Y-sō-ra-eøn trong saich Caic Quan Xet. Trong giai ñoãn nay của lịch sōi ðãn Y-sō-ra-eøn høi không cōi vua, nhōng høi chấp nhận mōt sōi ngōô lam ngōô laiñ ñaio của høi tuy vaø nhōng công viec nhōng ngōô ñoø ñaio hoan thanh. Nhōng ngōô nay nōôic goi laø Quan Xet. Ghi-ñeøn laø mōt trong nhōng ngōô laiñ ñaio vaø luc ðãn Ma-ñi-an ắp bōic ðãn Y-sō-ra-eøn (Caic Quan Xet 6-8).

Ghi-ñeøn phải ñoø mōt thàn tōōng do ngōô Ma-ñi-an lập ñeøn. Ngōô Ma-ñi-an vaø taø caic ðãn tōic sōng òi phía ñoing của sōng Gioã ñanh tui hoip quan ñoø lai ñeøn cung ñanh traøn vōi Y-sō-ra-eøn. Ghi-ñeøn thoøi kem trom-pet kêu goi taø ðãn Y-sō-ra-eøn chuan bō cho chiến tranh. Ông xin Ñōic Chúa Trōi hōia cho ông sōi chiến thang. Ông ñaø lam mōt loat thōi nghiẽm ñeøn biẽt nōôic yù Chúa, cōi lai phải dung mōt miẽng loing chiến. Ông xin Chúa ñeøn sōng ñeøn lam òot miẽng loing chiến nhōng ñaø chung quanh laiñ khoø Ñōic Chúa Trōi lam ñeøn Ghi-ñeøn xin. Rōi Ghi-ñeøn laiñ

### **Bat Tay Vaø Viec**

- Heøn ăn trōa vōi ngōô thàn chōa tin Chúa vaø chia seø vōi høi chōng tring cōu rōi.
- Sang hōm laø Giang Sinh, lam viec tai mōt cho phat thōic ăn cho ngōô vōi gia cō, hay tai ñoø taim trui của ngōô vōi gia cō.
- Noøi chuyẽn vōi gia ñinh của ban veø viec ðang mōt phan tiẽn mua quaø Giang Sinh cho cō quan Truyẽn giao.
- Dōi tính mōt buoøi thōi phōōng của gia ñinh vaø sang Ngay laø Giang Sinh. Ñoic cau chuyẽn Giang Sinh.

xin Chúa xài hình lối hời của Ngài làm thoinhì bằng cách nê cho sống nếm lam ôit mat nê nhông tâm lòng chie lai khoi Nôic Chúa Trôi tai xai nhai loi hoi của Ngài bằng cách lam theo nêiu Ghi-nê-ôn yeu cau. Sau nôi Ghi-ni-ôn ni vaô tran chie vôi long toi tin rang Chúa se cho ông sô chie thang. Dô nhien lai Nôic Chúa Trôi nêinh bai quan nôi hung hau của Ma-ni-an va côiu dai Y-sô-ra-ein. Êsai nôi nêin tran nêinh nay va bai dai chung rang Nang Me-si-a se nêin giai phong hoi khoi nhông ngôoi nang ap bôic hoi giông nhô vay.

Khi Nang Me-si-a nêin, Nôic Chúa Trôi se bei "cai aich hoi mang" (Êsai 9:3). Nang Me-si-a se huy die "cai roi tren vai hoi" va cai ni "gay của kei ap bôic" (9:3). Nhông têngôo ma Êsai dung nêi mô tai công viec của Nang Me-si-a rat la quen thuoc nôi vôi dai chung trong thoi Êsai. Cai aich nôôic dung nêi nêiu khiên công viec của traù, bô Cai thanh ngang giôo con bô trong xieang xich. Cai roi nôôic dung nêi nêinh nôi lê bat hoi phai phuc tung. Nay la nhông hình anh của ngôoi bô nôi Êsai nang nôi vôi dai chung lai Nang Me-si-a se giai côiu hoi khoi lam nôi lê va cho hoi sôi toi do ma không ai coi the lai ni nôôic. Chung ta không nêin coi thông sôi toi do chung ta coi trong Nang Christ.

## **Nang Me-si-a Mang Nêin Hoà Bình (9:5)**

Lôch sôic của loai ngôoi nuu la ly do nêi chung ta phai lang nghe loi hoi của Nôic Chúa Trôi qua tien tri Êsai. Êsai tuyen bô Nôic Chúa Trôi hoi se ban cho chung ta hoà bình. Êsai cho thay lai khi Nang Me-si-a nêin ngôoi ta không con can dung nhông chie cui nôi. Cac giai của lính chie va quan aô dinh mau của chie tran se bô va bô va huy die nôi nôi (9:5).

Êsai nang ve mô bôic tranh của mô nêin hoà bình nôi nôi se bao phu xôisô Sô hoà bình nay coi nêiu la nhô sôi chet va sôi song lai của Chúa Giê-xu Christ (Công vui 10:36). Êsai mô tai mô sô hoà bình chê coi nôôic qua sôi tin cai nôi Nang Me-si-a (Giăng 14:27). Trong Chúa Giê-xu, Nôic Chúa Trôi ban cho

chúng ta một sợi hoa bình vôốt quai sợi hieủ biết của chúng ta (Phi-líp 4:7).

Con người có gắng mang hoa bình nên cho trái đất, nhưng chúng ta nào thật bại nhiều lần. Sẽ không bao giờ coi hoa bình trên thế giới cho nên khi coi sợi hoa bình trong lòng của những người ở trên đất.

## **Nàng Me-si-a nên nhớ một Vì Vua Cờu Thế(9:6-7)**

Ê-sai tiếp tục mô tả các phước hạnh lớn lao của Nàng Me-si-a ở trong 9:6-7. Những câu này nói nên sợi nên của Nàng Me-si-a qua sợi giảng sinh của một em bé Cầu 6 nói nên cao nên của lời hứa khi "một con trẻ sanh ra."

Nhà trẻ này sẽ cai trò dân sợi của Nước Chúa Trời, nên sợi giải phóng nên cho họ. Quả thật, "sợi bình an của Ngài còn thêm mãi không thôi" (9:6). Bốn danh hieủ ở trong câu 5 "Nàng Mồ Luân, Nước Chúa Trời Quyên Nàng, là Cha Nối Nối, là Chúa Bình An" cho thấy sợi nước này rất nhiều việc của con trẻ này. Hôn thế này, Ê-sai tuyên bố rằng sợi cai trò của Vua Cờu Thế này sẽ coi như tính "công bình và chính trực" nói nói.

## **Sợi Ông Nghiêm Của Lời Hứa (Lu-ca 2:8-14)**

Lời tiên tri của Ê-sai nói xa xa nhận và ông nghiêm gần một ngàn năm sau khi bầu trời toả tằm nở nên nói soi sáng với ánh sáng của Nước Chúa Trời và các thiên sứ nói với các người chăn chiên: "Nồng sôi. Ta báo cho các người một tin mừng sẽ là sợi vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành Na-vít này sanh cho các người một Cờu Chúa; là Chúa" (Lu-ca 2:10-11). Rồi ban hát của thiên sứ và quanh các người chăn chiên cùng nhau hát và hát: "Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, hoa bình trên đất và an trạch cho loài người" (2:14).

Trong sợi giảng sinh của Chúa Giê-xu, mỗi lời hứa ở trong Ê-sai 9:2-7 nên nói ông nghiêm. Hãy nên sợi ông nghiêm

trong Chúa Giê-xu nầy nên sỡi sáng (Lu-ca 2:8-9; hãy xem Ê-sai 9:2).

- Chúa Giê-xu mang nên sỡi vui mừng (Lu-ca 2:10; hãy xem Ê-sai 9:3)
- Chúa Giê-xu mang nên sỡi tõi do (Lu-ca 2:11; hãy xem Ê-sai 9:4)
- Chúa Giê-xu mang nên sỡi hoả bình (Lu-ca 2:14; hãy xem Ê-sai 9:6-7)



## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Có một số việc làm cho chúng ta không tập trung vào Chúa Giê-xu trong mỗi dịp lễ Giáng Sinh, những việc này là gì?
2. Mỗi lễ Giáng Sinh, gia đình bạn làm gì để nhớ đến Chúa Giê-xu?
3. Bạn có người thân chưa tin Chúa không? Làm thế nào để bạn có thể chia sẻ Tin Mừng Christ với họ?
4. Bạn sẽ cho Chúa Giê-xu món quà gì trong năm nay?

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*Phúc Truyền 6:1-12, 20-25*

### **Boi Cảnh**

*Phúc Truyền 4:45-6:25*

### **Trông Tâm Bài Học**

*Chúng ta phải bày tỏ niềm tin của mình bằng cách vâng lời Chúa trong đời sống thường ngày và chia sẻ niềm tin với thế hệ sau.*

### **Câu Hỏi Nghiệm Cầu**

*Niềm tin quan hệ thế nào với đời sống thường ngày của chúng ta? Chúng ta phải làm gì để giúp thế hệ đời sau chia sẻ niềm tin với Chúa?*

## **Mục Ních Bài Học**

*Xác định những cách nào để bày tỏ niềm tin cho đời sống thường ngày và chia sẻ niềm tin với thế hệ sau.*

### **Nội Dung Bài Học**

*Niềm Tin Chúa Trời kêu gọi chúng ta hết lòng, hết ý, hết linh hồn yêu mến Ngài và*

## **Bài 4**

# **Vâng Lời Chúa Và Chia Sẻ Niềm Tin**

*chia sẻ niềm tin của chúng ta với tất cả mọi người chúng ta tiếp xúc, nào biết làm những người gain quý và yêu quý nhất của chúng ta. Niềm Tin Chúa Trời hứa sẽ ban phước cho chúng ta vì sự trung tín và vâng lời Ngài.*

Một ngày kia coi một em trai nì xe ñạp xung quanh khu vực em ấy ôi. Em ấy nì vong vong nhiều lần nhöng luôn luôn ngöng lại trööc nhà của mình. Em ấy coi làm nhö vậy nhiều lần. Một ngöôi cảnh sát thấy vậy liền tóm hỏi xem em ñang làm gì vậy. Em beù trai trả lời: "Toá ñang gian ba mai toá, va toá nì xa khỏi gia ñình." Ông cảnh sát hỏi: "Nhöng tại sao em coi nì vong trong hoài vậy?" Cậu beù trai trả lời: "O! mèi toá không cho toá nì xe ñạp qua ñöông."

Dù là chúng ta tröi nên buồn bực và gian dối tới ñâu, sõi vàng theo luật pháp của Chúa luôn luôn giới chúng ta ôi gần Ngài. Nöic Chúa Tröi ban cho dân Do Thái bốn phần luôn luôn phải tuân giữ những luật lệ của Ngài (Phúc 6:1). Luật pháp của Nöic Chúa Tröi nöic ban cho ñe làm phöic hành cho con ngöôi (6:3). Vàng lời Nöic Chúa Tröi ñem ñen phöic hành không thể ño löông nöic trong ñôi sống. Moï-se nhận mệnh ñen sõi quan trọng của việc nhận thöic và tuân giữ các luật lệ của Nöic Chúa Tröi. Khi bạn nghiên cứu những câu Kinh Thánh này, hãy tìm xem Moï-se dạy gì về ñen taing của sõi vàng lời, chìa khoá của sõi vàng lời và hầu quai sau cùng của sõi vàng lời.

## **Sõi Vàng Lời Dân Ñen Các Phöic Hành Của Chúa (6:1-3)**

Ñoan này bắt ñau bằng một câu tuyền báo về các phöic hành của sõi vàng lời. Hãy chú ý ñen các phöic hành nöic ñe cấp ôi này.

Thöi nhất, sõi hoàn thành các lời hứa của Nöic Chúa Tröi (6:1). Moï-se nhắc ñôi dân chúng rằng hơi ñang vào Ñất Hứa. Ñây là xöi mai Nöic Chúa Tröi ñai hứa ban cho Áp-ra-ham (Sang 12:2). Hàng bao nhiêu thế kỷ sau ñoi Nöic Chúa Tröi hoàn thành lời hứa ngay xöa. Nöic Chúa Tröi luôn luôn làm trọn lời hứa của Ngài. Lời hứa lớn nhất của Nöic Chúa Tröi là lời hứa sẽ cứu chúng ta khỏi sõi chết ñôi ñôi (Giăng 3:16).

Lời hứa nõi sống lâu (6:2) Phõõc hãnh nay khõng phải chæ laø một lời hứa tõngay xõa trẽn trãi ñãt nay. Bãý giõõ chũng ta hieũ nõi lời hứa nay laø lời hứa veà một sõi sống toãn veĩn vaø ðõ ðãt (Giãng 10:10). Nõi Chũ Trõĩ ñã hĩa ban cho chũng ta một sõi sống cũchãt lõõng khi chũng ta vãng lời Ngãĩ. Chãc chãn laø tuãn theo luãt phãp cũa Chũ giõõ nhiẽu ngõõĩ khõĩ sõi tai hãĩ. Nãý khõng cũnghiã ngõõĩ chẽt yeũ laø ngõõĩ khõng vãng theo luãt phãp cũa Chũ. Nhõng ñãý laø một lời hứa tõng quãt, neũ hõĩ veã.

### *Phũc Trũyẽn Luãt Leã Kyũ6:1-12*

1 Vãĩ nay laø nhiẽu rãĩn, luãt leã vaø mãng lõnh mãĩ Giẽhoãva Nõi Chũ Trõĩ cũc ngõõĩ ñãĩ phãn ðãĩn ta ðãý laĩĩ cho, ñẽ cũc ngõõĩ lam theo nõi trõng xõĩ mãĩ cũc ngõõĩ seũ ñĩ vaø nhãĩn laĩ; 2 hãũ cho ngõõĩ kĩnh sõi Giẽhoãva Nõi Chũ Trõĩ, trõĩn ñõĩ, ngõõĩ vaø cũn chãũ ngõõĩ vãng giõõ cũc luãt leã vaø cũc ñĩẽu rãĩn cũa Ngãĩ mãĩ ta trũyẽn cho ngõõĩ, ñẽ ngõõĩ nõi sống lâu ngay. 3 Hõĩ Y-sõ-ra-eĩn, ngõõĩ hãĩ nghe laĩ vaø cũn thãĩn lam theo, hãũ cho ngõõĩ nõi phõõc vaø theũ leũ nhiẽu trõng xõĩ nõi cũm sõi vaø mãĩ, y nhõ Giẽhoãva Nõi Chũ Trõĩ cũa tãĩ phũĩ ngõõĩ ñãĩ phãn hĩa cũng ngõõĩ.

4 Hõĩ Y-sõ-ra-eĩn! hãĩ nghe: Giẽhoãva Nõi Chũ Trõĩ chũng ta laø Giẽhoãva cũm một khõng hai. 5 Ngõõĩ phãĩ hẽ lõng hẽ yũ hẽ sõi kĩnh mẽĩ Giẽhoãva Nõi Chũ Trõĩ ngõõĩ. 6 Cũc lõĩ mãĩ ta trũyẽn cho ngõõĩ ngay nay seũ cũ laĩĩ trõng lõng ngõõĩ; 7 khãĩ cũn cũ ðãĩy ðõ ñĩẽu nõi cũ cho cũn cũĩ ngõõĩ, vaø phãĩ nõi ñẽĩn, hoãĩ khi ngõõĩ ngoã trõng nhãĩ hoãĩ khi ñĩ ngoãĩ nõi cũng, hoãĩ lũĩc ngõõĩ nãĩm, hãĩ laũ khĩ choã ðãĩy. 8 Khãĩ buõĩc nõi trẽn tay mĩnh nhõ một ðãũ, vaø nõi seũ cũ giõõ hai cũn mãĩ ngõõĩ nhõ cũn cũĩ; 9 cũng phãĩ vieã cũc lõĩ nõi trẽn cũn nhãĩ vaø trẽn cũn ngõõĩ.

10 Khi Giẽhoãva Nõi Chũ Trõĩ ngõõĩ ñãĩ ðãĩn ngõõĩ vaø xõĩ mãĩ Ngãĩ ñãĩ theũ cũng tãĩ phũĩ ngõõĩ, laø Aũ-ra-hãĩm, Y-sãĩc, vaø Giã-cõp, ñãĩng ban cho ngõõĩ, khĩẽn ngõõĩ laĩ nõi cũ nhõĩng thãnh lõĩn vaø tãĩ mãĩ ngõõĩ khõng cũĩ xãĩ cũ; 11 nhõĩng nhãĩ ñãĩy ñũĩ cũc thõĩ cũa mãĩ ngõõĩ khõng cũã chõĩ; cũc giẽĩng mãĩ ngõõĩ khõng cũĩ ñãũ; cũĩy nhõ vaø cũĩy õ-li-ve mãĩ ngõõĩ khõng cũĩ trõĩng; khi ngõõĩ cũn vaø nõi cũ no neã 12 khãĩ giõõ laĩ mĩnh, cũĩ ngõõĩ queũ Nõi Giẽhoãva, laø ñãĩng ñãĩ ñẽm ngõõĩ ra khõĩ xõĩ Eũ-ðĩp-tãĩ tãĩ laũ khõĩ nhãĩ nõi ãĩ.

## **Phúc Truyền Luật Leã Kyù:20-25**

20 Veà ngay sau, khi con ngòoi hoì ngòoi rằng: Các chöng cöi luật leã vaì maing lnh nay laichi, mai Gieã hoã va Ñöic Chúa Tröi chung toã ñaì truyeñ cho cha? 21 thì hay ñap rằng: Chung ta ñaì bò lam toã moì cho Pha-ra-ôn taii xöi Eãdíp-toã vaì Ñöic Gieã hoã va coi dung tay mình ñem chung ta ra khoì xöi aý. 22 Ñöic Gieã hoã va coi lam tröïc mãt chung ta nhöng daù kyv vaì pheip lairañ lön lao ñaìng söi, maì haii xöi Eãdíp-toã Pha-ra-ôn, vaì cai ñh aing ööi; 23 Ngai ñaì ñem chung ta ra khoì xöi aý, ñe ña ñ vaò xöi Ngai ñaì the ñ cung toã phuì chung ta; ñe ñ ban cho chung ta. 24 Ñöic Gieã hoã va coi phain cung chung ta khai lam theo các luật leã nay; kình söi Gieã hoã va Ñöic Chúa Tröi chung ta, haù cho chung ta ñöïc phöïc luon luon, vaì ñöïc Ngai baò toñ söi söng của chung ta y nhö Ngai ñaì lam ñe ñ ngay nay. 25 Vaì chung ta se ñöïc xöng laì coing binh neù chung ta can thañ lam theo các ñieù rañ nay tröïc mãt Gieã hoã va Ñöic Chúa Tröi chung ta, y nhö Ngai ñaì phain ña ñ.

Baì vaing theo luật leã của Ñöic Chúa Tröi, Ngai se ñ ban phöïc cho baì vöi söi söng.

Löi höa ñöïc phát trieñ (6:3) Ñöic Chúa Tröi höa vöi ña ñ Do Thai rằng ñöi söng vaì gia ñinh của hoì se ñöïc phát trieñ trong Ña ñ Höa. Mãt khi hoì vaing löi Ñöic Chúa Tröi, Chúa se ñ ban phöïc cho hoì vöi söi taing tröing. Söi taing tröing nay coi ba mãt. Se ñ coi söi taing tröing ve ña ñ so ñ Trong thöi co ñ gia ñinh ñöing con la ña ñu hieù của söi gia ñu coi va ñ höng thñh. Se ñ coi söi taing tröing ve ñ phuc löi trong "xöi ñööm söa vaì mãt" (6:3). Se ñ coi söi taing tröing ve ñ phain thuo ñ linh. Sau he ñ, ly ñ do Ñöic Chúa Tröi ñ ban phöïc cho ngöoi Do Thai la ñ ñe ñ dung hoì nhö mãt dung củ ve ñ söi coi chuo ñ thuo ñ linh.

Ñöic Chúa Tröi höa se ño ñ ñöing phöïc hañh nay tre ñ ña ñ chung khi hoì vaing löi bö ñc vaò trong Ña ñ Höa. Haiy nhöi Ñöic Chúa Tröi luon luon giöi löi höa.

## Söi Vaing Lôi Bat Nâu Bằng Long Yeâu Meän Chua (6:4-5)

Moi-se nói tönnöi veäviec vaing löi Nöic Chua Trôi vaicaic phöôic hánh Chua höia ban öü trong 6;1-3 ñeänöi veänein taing của söi vaing löi. Neäu bain muön söng möt ñöi söng vaing löi Chua, bain phải bat nâu bằng söi yeäu meän Chua.

Phuic 6:4 laimöc câu nói tiếng nhất trong Cöü Ööic. Ngay baây giöngööi Do Thai sung ñaio vaän ñöic thuöc long câu nay, cung vöi nhiều câu Kinh Thành khaic nöia, möt buöi saing vaibuöi töi. Câu nay laimöc câu can bain ñöic nhân mainh nhiều öü trong Do Thai Giaob cung nhö Cô Nöic Giaob. Nöic tin của chung ta bat nâu vöi câu tuyền böa nay: Chæ coi möt Nöic Chua Trôi. Tãt cai möi söi khaic bat nguön töiñöi

Khi ñaिताo ñöic neän möng cho long yeäu meän Chua, sau ñöi Möi-se giai thích chung ta phải yeäu meän Nöic Chua Trôi nhö theänao. Chung ta phải yeäu meän Chua "vöi het tâm long, vöi het linh hoän vaivöi het söic löic của mình" (6:5). Câu nay ñung ñeän ba phöông dieän của möt con ngööi.

Thöü nhất, tâm long Tâm long laingai của tình cam. Nây la choä möt Nöic Chua Trôi nói vöi con ngööi. Nây la choä cam nhân söi söng. Möt ñaic tính của Nöic Chua Trôi laingai coi tâm long (Saing 6:6). Tâm long la choä coi theä cöng lai chöng nghöch vöi Nöic Chua Trôi (Xuät 4:21). Tâm long la choä luật pháp của Nöic Chua Trôi ngöi trò (Thi 37:31; Chäm Ngoän: 4:4). Tâm long ñöic cho lainguaän của söi söng tinh saich (Thi 51:10).

Thöü nhì, linh hoän. Linh hoän la choä tööng tröng cho söi söng. Trong caich suy nghö của ngööi Do Thai maät linh hoän töic la maät söi söng. Linh hoän la töñâu tieän ñöic dung ñeän möt ai söi söng của con ngööi (Saing 2:7). Linh hoän coi theä tham muön (Phuic 12:20). Linh hoän la söi söng nói tâm vaivöi coi theä tööng quan vöi nhöng linh hoän khaic ñöic (1 Sa-mu-eän 18:1;30:6).

Thöü ba, tâm trí. Tâm trí ñöic coi la choä của yù chí. Tâm long se "cam nhân", "linh hoän" se änh hööng, nhöng cuoi cung

tâm trí la cai "quyet ñinh." Tâm trí la ñoi sinh ra tò tồing va sõi ham muon (1 Sõi Kyü 22:7; Nea hea mi 4:6).

Ñöic Chua Tröi ra leinh phai yeu meñ Chua với tâm long, linh hoan va tâm trí la moät meñ leinh phai yeu meñ Chua với heä cai con ngöoi của chung ta. Ñöi la meñ leinh phai yeu meñ Chua với tình cam, ñoi tâm, va yichí.

## **Sõi Vaing Lôi Ñöic Tien Boä Do Sõi Tan Hien Cho Ñöic Chua Tröi (6:6-9)**

Moät khi coi long yeu meñ Ñöic Chua Tröi, sõi vaing löi ñöic taing leñ do sõi tan hien của chung ta với Ñöic Chua Tröi. Ñöic Chua Tröi không ñhong ra leinh cho chung ta yeu meñ Ngai, ñhong cüing phai bieäu loä long yeu meñ Chua qua cai hanh ñong coi theä thay ñöic. Sõi quan heä của chung ta với Ñöic Chua Tröi ñöic theä hien qua hanh ñong.

Thöi ñhat, chung ta phai ñeä thì giöu suy ñhö veä ñieu rañ của Ñöic Chua Tröi (Phuc 6:6). Baät coi lam ñieu gì phai tan söic lam caih tuyeä haio. Tuyeä haio ñoi hoä chuan bö, thöc hanh, va kieñ trì. Taät cai ñhong ñieu nay ñoi hoä söi ñau tò veä thì giöu Haiy ñhöi la sõi vaing löi của chung ta ñöic thanh lap tren moäi quan heä va moäi quan heä ñoi hoä thì giöu Suy gam löi Chua la moät kyü luaät thuoäc linh quan trong cho ñoi söng Cô-ñöic Nhañ. Ñöic Chua Tröi muon chung ta danh thì giöu ñeä phuc vui Chua va ñöic của Ngai. Ñöic Chua Tröi muon chung ta ñhieñ coi luaät pháp của Chua. Ngai muon chung ta bieät röi luaät pháp của Ñöic Chua Tröi (Thi 1:2).

Chung ta phai böi thì giöu ñaiy doä con cai chung ta veä cai ñieu rañ của Chua (6:7). Moät khi chung ta baät ñau bieät söi ñaiy doä của Chua, Ñöic Chua Tröi muon chung ta truyeñ lai cho cai theä heä keätiep. Neäu chung ta không truyeñ lai cho theä heä töi thì söi ñaiy doä của Chua seä cheät trong theä heä của chung ta. Dö ñhieñ, chung ta bieät rằng löi Chua không bao giöu qua ñi. Tuy ñhieñ, ñöic của Chua ñöic môiroing va linh hoan ñöic coi khi chung ta

truyền lại số dạy dỗ cho thế hệ sau. Khi chúng ta truyền lại cho thế hệ sau những chức ích lời cho nước Chúa mà con ích lời cho con cháu chúng ta nữa. Kinh Thánh đặt trách nhiệm dạy dỗ con cái về các niềm tin của Chúa ở trên vai của những bậc cha mẹ.

Chúng ta có trách nhiệm phải tuân theo các niềm tin của Nước Chúa Trời. Các thầy tế lễ và những người Pha-ri-si hiểu rõ điều này theo nghĩa nên và họ bước một phần luật pháp của Chúa và có tay và ở trên trần. Luật pháp Chúa ở với họ khắp nơi nói họ thì và là niềm nhắc nhở họ về họ lại và họ phải làm gì.

Chúng ta tuyên bố các niềm tin của Nước Chúa Trời cách rõ ràng và liên tục (6:9). Niềm tin là tuyên bố một cách công khai số trung thành và niềm tin của chúng ta với Nước Chúa Trời. Như là trung tâm sinh hoạt và thông công cho các người Do Thái thời xưa. Viết Lời Chúa trên khung cửa là để làm chứng cho mỗi người bước vào nhà họ. Đây là lời kêu gọi chia sẻ niềm tin trong Nước Chúa Trời với bất cứ ai và cho tất cả mọi người mà họ có dịp tiếp xúc.

Lời của Chúa không phải chỉ ở nước tuyên bố trong nhà thờ nhưng cũng tồn tại của mỗi nhà riêng trong Hội Thánh. Như của bạn là mỗi hình nhồi của niềm tin xảy ra trong Hội Thánh mỗi Chúa Nhật.

## **Số Vàng Lời Bay Toi Ánh Sáng Của Nước Chúa Trời (6:10-12)**

Nước Chúa Trời bay toai ánh sáng của Ngài cho con cái Ngài bằng cách ném họ ra khỏi ánh nắng tại Ai-cập. Những phép lạ về các dịch lệ Nước Chúa Trời nở xuống trên người Ai-cập là một dấu hiệu nổi nổi về số chấp nhận và chằm soic tuyên dẫn của Chúa. Sau này Nước Chúa Trời chằm soic họ suốt bốn mươi năm trong sa mạc. Sau cùng, họ ở nước vào Đất Hứa, Nước Chúa Trời



tuyên bố rằng Ngài sẽ ban cho họ tất cả các thành phố nào đó xây sẵn.

Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cho họ nhà nào xây, giếng nào đào, vườn nho nào trồng. Tất cả những phúc hạnh này bày tỏ ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời. Tất cả họ không phải tội nhiều dân Do Thái cũ nữa. Những người cũ ngủ ở trong mồ, những người lớn hôn, mình hôn, và những hôn dân Do Thái. Dân Do Thái chẳng có một khí giới duy nhất là Đức Chúa Trời của họ. Dân Do Thái chẳng phải bỏ đức tin với Đức Chúa Trời làm phần con lại.

Sẽ vàng lời Chúa bày tỏ ân sủng của Ngài. Khi chúng ta yêu mến, Đức Chúa Trời làm mình mỗi Đức Chúa Trời yêu mến và chăm sóc bạn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Nếu bạn băng lòng tin cậy Đức Chúa Trời, Ngài sẽ lo các nhu cầu của bạn. Nếu bạn tiếp tục vàng lời Chúa, Ngài sẽ giữ gìn trọn đời sống bạn.

## **Sẽ Vàng Lời Sanh Ra Sẽ Làm Chờng Cảnh Trung Tín (6:20-25)**

Đức Chúa Trời chẳng để ra rành cho dân Do Thái về nhiều họ phải làm. Đức Chúa Trời phán: Ta sẽ làm tất cả mọi việc lớn lao này cho các người, và Ta muốn các người làm nhiều này cho Ta: Trong đó, những quên nói với những người khác về tình yêu lớn lao của Ta (6:20). Đức Chúa Trời nói với dân Do Thái phải chia sẽ bài làm chông cảnh bạn của họ (6:21-25). Bài làm chông của bạn là câu chuyện về nhiều Chúa nào làm cho đời sống bạn.

Khi một người nào đó gọi ra toàn làm nhận chông, họ chẳng phải làm một việc: Kể câu chuyện theo cái nhìn của họ. Họ phải hoàn toàn thành thật và chính xác. Đây chính là nhiều mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ làm.

Một việc quan trọng nào xây ra cho bạn. Bạn nào tìm thấy đức cảnh của đời sống (Giăng 10:7). Bạn nào tìm thấy những gì

ñén sõi sóng ñôi ñôi (Giăng 14:6). Bây giờ Ñôi Chúa Trời ñang kêu gọi bạn làm chứng cho Ngài trong toại thế giới. Ñôi Chúa Trời chæ ñôi hỏi bạn ñi về câu chuyện của mình theo quan niệm của bạn. Kể lại câu chuyện một cách thành thật và chính xác. Bạn không phải là quan toại. Bạn cũng không phải là luật sư. Bạn không phải là bồi thẩm ñoan. Bạn chæ là một nhân chứng. Ñây yì trong Phục 6:20 ñieu này bắt ñầu tố trong gia ñình của bạn.

Chúng ta không thể vâng lời Ñôi Chúa Trời mà không làm chứng cho Chúa. Tất cả mọi phần của ñời sống chúng ta phải tuyền bố về sõi cõu chước lờn lao mà Chúa ñã ban ñùng không cho chúng ta và về sõi thay ñổi lờn lao mà sõi cõu chước ñem lại cho ñời sống chúng ta.

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Những cô nào thực này bạn hầu việc Chúa? Mặc cảm tội lỗi? Lòng biết ơn Chúa? Thói quen?
2. Bạn này nhất nước mục tiêu thuộc linh của tuần này chưa?
3. Tuần này bạn này làm gì để gia tăng sự quan hệ với với chồng và/hoặc con cái của bạn?
4. Trong tuần này Chúa này ban phước cho bạn cách nào?
5. Bên ngoài của bạn có phải là con người thật của bạn không?
6. Tuần này bạn này chia sẻ nội tin của mình chưa?
7. Tuần này bạn này có làm gì phụng hiến nên sự làm chứng của mình không?

## Sơ lược của Nền Chúa Trời Qua Các Sách Tiên Tiên Tri

### Chương



Ngôi He-bê-rô chia Thành Kinh Cựu Ước của chúng ta ra thành các sách Luật Pháp, các sách Tiên Tri và các sách Văn Thơ. Các sách Tiên Tri lại được chia ra hai phần, các sách Tiên Tiên Tri và các sách Tiên Tri Thứ sau (Latter). Các sách Tiên Tiên Tri bao gồm các sách Giô-sua, Các quan xét, I và II Sô-ky, I và II Các vua.

Tại sao những sách này lại được xếp vào loại các sách tiên tri? Những sách này được liệt kê giữa các sách tiên tri không vì các tác giả là những nhà tiên tri hoặc vì các sách này ghi lại lời xuất hiện và phát triển của lời tiên tri trong Y-sô-ra-ên, mà là do chúng ghi lại lịch sử của Y-sô-ra-ên từ khi Mô-ise qua đời cho đến thời điểm bắt đầu làm phụ vương Ba-by-lôn theo quan niệm tiên tri. I và II Các vua, chẳng hạn, nhìn vào số cái trò của các vị vua các nước Phông Bắc và Phông Nam trong việc canh giữ lời tiên tri. Một ví dụ cụ thể được chép trong II Các vua 10:28-31, số cái trò của vua Giê-hu.

Chương 2, Sơ lược của Nền Chúa Trời qua các sách Tiên Tiên Tri gồm có ba bài học trình bày một cách ngắn gọn sự nghiên cứu về việc Nền Chúa Trời nói lại với dân sự của Ngài trong suốt thời kỳ này và sự liên quan của các phần trong Kinh Thánh với đời sống của chúng ta.

Bài học 5 liên quan đến thời kỳ các quan xét, với nền Kinh Thánh mô tả một vòng xoay liên tục của tội lỗi, sự trở lại, sự trôi lại cùng Nền Chúa Trời, và kết quả là lời phán quyết của một quan xét. Khung thời gian nằm trong khoảng từ 1200 - 1020 trước Công Nguyên. Bài học 6 nhắc lại nền tảng lời hứa của Nền Chúa Trời cho Na-vít, mà bởi vì chúng ta coi Chúa Giê-xu, Con của

Ña-vít. Ña-vít cai trò năm 1000 - 962 trước Chúa. Bài học 7 này  
cấp nên 2 phần nữa trong II Các vua về sự sụp đổ của Y-sô-ra-  
ên (Vương quốc Phông Bắc) và Giu-đa (Vương quốc Phông  
Nam) vì tội lỗi của họ nghịch cùng Đức Chúa Trời. Vương  
quốc Phông Bắc sụp đổ năm 722 trước Chúa, và sự sụp đổ sau  
cùng cũng nhờ sự lưu lại Vương quốc Phông Nam diễn ra  
khoảng năm 587 trước Chúa.

## **CHÖÔNG II : SöiNiệp Cua Nöic Chua Tröi** **Qua Các Sách Tiên Tiên Tri**

---

- Bai 5: Vong Xoay Toi Loi  
Các Quan Xét 2:11-19
- Bai 6: Loi Hoa Chac Chan cua Nöic Chua Tröi  
II Samu-ên 7:1-17
- Bai 7: Khi Dan Söi Choi Bôi Nöic Chua Tröi  
II Các Vua 17:5-19; 24:1-4, 18-20

## **Nhơn Kinh Văn Chính**

*Các Quan Xét 2:11-19*

### **Boi Cảnh**

*Các Quan Xét 2*

### **Trong Tâm Bài Học**

*Nhơn Chúa Trời giải phóng dân sơi khỏi tội lỗi và những hậu quả nỗi nỗi của nó khi họ quay trở lại cùng*

*Nhơn Chúa Trời và là boi tội lỗi mình.*

### **Câu Hỏi Nghiên Cứu**

*Tại sao có nhiều lúc chúng ta còn làm những việc tội lỗi và phải gánh chịu những hậu quả và về nhiều nay thì chúng ta có thể làm gì?*

## **Mục Ních Bài Học**

*Liên hệ những phần chính yếu của vòng xoay tội lỗi với cuộc sống ngày nay.*

### **Nhĩ Y Bài Học**

*Tiếp tục phạm tội và gánh chịu*

# **Bài 5**

# **Vòng Xoay Tội Lỗi**

*những hậu quả là một việc thật rõ ràng. Vòng xoay của tội lỗi, sơi hơn phải, sơi quay trở lại cùng Nhơn Chúa Trời, và sơi giải cứu không hề tởi nỡng. Tiếp nhận sơi tha thối tởi nỡng Nhơn Chúa Trời và trung tín với Ngài sẽ phải vô vòng xoay nỡng*

Khi nãinghe xong phần kêu gọi cuối thì giới thõiphõing, một người nam óng trái 30 tuổi tiến lên trong số anh nãin vai quyết tâm sâu sắc. Cuộc nói của anh tan nát. Với anh nãibỏ anh rồi, và anh cũng bỏ mất việc, tất cảchẽ vì cõitoả loã trong nõi sống anh. Anh bắt nãu ãi nhãthõmõi Chúa Nhật. Sau vài tuần, anh ta bắt nãu một công việc mới, và cùng với với ãin phong tã vàn hõn nhãin. Khoảng sáu tháng sau quyết ãinh của anh, với anh ãing yĩ cho anh một cõ hoã duy trì cuộc hõn nhãin của hoĩ. Khoảng một năm sau, gia ãinh anh trở thành một gia ãinh gõng mẫu trong Hội Thánh của chúng toã. Anh ãõic ãẽacõivão các chõic vui lãnh ãão, và anh làm việc thật tuyệt vời.

Sau ãõĩ thành thoãng anh ta vãng mặt, đau cảgia ãinh ãẽu ãi nhãthõmõi Dần dần anh ãi ãẽn choãkhiẽn nhõng người cùng làm việc với anh trong các công tác chãn bãy không còn cõitheĩ trong cãũ õũ anh ãõic ãõã. Chẳng bao lâu sau khi anh tãibỏ các chõic vui lãnh ãão (trong Hội Thánh), anh ããibỏ bắt vì thiếu thành thật trong công việc. Với và gia ãinh lãĩ bỏ anh, việc lý do lã anh không chung thủy.

Sãich Các Quan Xét ghi lãĩ khoảng thời gian tiếp nối cuộc chinh phục xõũ Pha-lerĩtin. Giõãsueã ãão qua ãõĩ, và ããn số ããng gặp hoãn cãnh khõũkhãn nhõ lịch số ããõĩ ghi lãĩ. Thời gian ãõĩ lã khoảng năm 1200 - 1020 trõõic Chúa.

Trong các bài học trõõic, chúng ta ããõĩ ãẽn cõũ về số ããm nhập của toã loã và số ããng tạo (Sãng-theĩkyĩ 3), số kêu gọi của ãõic Chúa Trõĩ cho A-l-rã-hãm (Sãng-theĩkyĩ 12), số giãĩ cõũ của ãõic Chúa Trõĩ trong chuyẽn Xuất Ai Cập (Xuất 14, 15), và các bài học trõõic gõõĩng cõũ ããĩ Hõĩã (Phũc Truyẽn 6).

Bãĩ học ngay hôm nay xuất phát từ phần Thành Kinh gọi lã các sách Tiên Tiên Tri. Các sách Tiên Tiên Tri lã nhõng sách lịch số ãõõic viết trên việc cãnh số ãõõĩ ããĩ ããĩ tiên tri.

Thời kỳ ãõõic ghi lãĩ trong sách Các Quan Xét ãõõic gọi lã Thõĩ Kyũ ãẽn Toã trong lịch số ãõõĩ Y-sõ-ra-ẽn. Dần số ããĩ và tình trạng khõĩng cõĩngõõĩ lãnh ããõĩ tãõĩ khi Giõãsueã qua ãõĩ. Hõĩ số ããĩ chìm sâu và số hõĩn loãn và suy tàn. Các số ããĩ tiên tri ããõĩ giãĩ



## Các Quan Xét 2:11-19

11Bấy giờđạo nhân Y-sô-ra-ên làm ác trước mặt Nôic Giêhôva, hầu việc các thần tượng của Ba-anh, 12bởi Giêhôva Nôic Chúa Trời của tôi phủi mình, làm Nang nãi đem hơi ra khỏi tôi. Tôi đáp-toại hơi tin theo các thần khác của những dân tộc xung quanh, vì vậy các thần tôi vẫn choic giận Nôic Giêhôva. 13Và, chúng tôi bởi Nôic Giêhôva, hầu việc Ba-anh và Aít-tai-tea

14Còn thanh nôic của Nôic Giêhôva nói phòng lên cùng Y-sô-ra-ên, Ngai phoichung vào tay kẻcướp bóc, và chúng tôi bởi loã hơi; Ngai bân Y-sô-ra-ên cho các kẻ thù nghịch chung quanh, và Y-sô-ra-ên không còn thể chống côi nôic trước kẻ thù nghịch mình. 15Bất luận chúng tôi nên nãu, tay của Nôic Giêhôva vẫn nghịch cùng chúng nãng giáng hỏa cho, y như Nôic Giêhôva nãiphân và nãithe cùng chúng. Chúng tôi còn hoàn nãi lên lao thay.

16Song Nôic Giêhôva dạy lên những quan xét giải cứu chúng khỏi tay kẻcướp bóc. 17Những chúng cũng không nghe các quan xét vì chúng hành dãm cùng các thần khác, và vì vậy trước mặt các thần ấy. Chúng tôi xãy bởi cơn nóng giận tôi phủi mình nãi nãi, chẳng bắt chước theo tôi và nãng giải cứu các tôi ra khỏi Nôic Giêhôva.

18Và khi Nôic Giêhôva dạy lên các quan xét cho Y-sô-ra-ên, thì Nôic Giêhôva ôicung quan xét tôi và trong tôi quan xét, Ngai giải cứu Y-sô-ra-ên khỏi tay kẻ thù nghịch mình; vì Nôic Giêhôva lấy lòng thông xót tôi tại cơn những tiếng reo siết mắt tôi thời trước mặt những kẻ thù nghịch và làm tôi ra khỏi mình. 19Kế sau, khi quan xét qua tôi rồi, Y-sô-ra-ên lại làm ác hôn các tôi phủi mình, tin theo các thần khác, hầu việc và tôi lại trước mặt các thần ấy: Y-sô-ra-ên không không chừa bởi việc làm ác, hay làm loã cách của tôi.

thích về tình trạng nãng buồn nãng của Y-sô-ra-ên bằng những lời như sau: Trong lúc tôi không còn vua tôi Y-sô-ra-ên, mỗi người tôi làm theo ý mình tôi làm phái (Các Quan xét 17:6; 21:25).

Mỗi ba về Quan xét tôi liệt kê trong sách Các Quan xét như sau: Ôi-ni-ên (3:7-11), Ê-hut (3:12-30), Sam-ga (3:31), Nê-bo-ra (4-5), Ghe-nê-ôn (6-8), A-bi-me-lic (9), Tho-la (10:1-2), Giai-rô (10:3-5), Giép-thea (11:1-12:7), Iép-san (12:8-10) Ê-loa (12:11), Aíp-nôn (12:13-15) và Sam-son (13-16). Tổng số năm cai trị của các về Quan xét này là 410 năm, dân nên cho kẻ thù

lại các vì Quan xét này chông chéo lên nhau trong chốc vui của mình. Đồng hồ cùng một lúc hỏi cái trò các khu vực khác nhau của đất nước. Tôi biết có Xuất Ai Cập cho nên thời điểm xây dựng nên thời thì khoảng thời gian 410 năm là khoảng nữa cho giai đoạn này. Nhiều này là đúng ngay cả khi sử dụng năm 1445 trước Chúa làm thời điểm cho biết có Xuất Ai Cập (xem I Các Vua 6:1).

Chúng ta hãy xem xét vòng xoay của các biển có nước một phần trong năm Kinh Văn chính. Vòng xoay này có nước lặp lại hết lần này sang lần khác trong sách Các Quan Xét.

## 1. Dân Sói Phạm Toi (2:11-13)

Toi lỗi của dân sói chính là hỏi nhà phải với nhiều nhà tiên trong Mọi Ngày - "Trước mặt ta người chửi coi các thần khác" (Xuất 20:3). Một ví dụ cho tội lỗi của dân sói nước ghi lại trong phần kỹ thuật về Ghe-nehon (xem Các Quan xét 6:1-8:35). Tội lỗi là gì? Dân sói nâng thờ lại thần Ba-anh. Một ban thờ nhà thờ lại Ba-anh và hình tượng A-se-ra nước đất ngay trung tâm khu dân cư. Khi Nước Chúa Trời kêu gọi Ghe-nehon giải cứu dân sói, Nước Chúa Trời ban lệnh cho Ghe-nehon phải phải nhà ban thờ Ba-anh và kêu gọi tượng A-se-ra, và dùng gỗ tác tượng A-se-ra làm củi thiêu của tế lễ dâng cho Nước Chúa Trời.

Nếu mình hỏi việc dân Y-sô-ra-ên nhà "làm gì trước mặt Nước Giê-hô-va" nhớ thế nào, hãy xem việc hỏi tội tập năm nóng nơi giết Ghe-nehon ra sao khi hỏi khám phá ra rằng ông chính là người nhà phải nhà ban thờ Ba-anh (6:30). Cha của Ghe-nehon nhà báo về ông, và nói với năm nóng những người nên nhà nơi giết Ghe-nehon là "... Nếu ha-ên (Ba-anh) là chúa thì chính ha-ên phải tranh luận lại chủ bói vì người ta nhà phải với ban thờ của ha-ên" (6:31). Kết thúc thời điểm nơi Ghe-nehon nước đất cho một cái tên, là "Giê-ru-ba-anh," nghĩa là "Ba-anh phải tranh luận cùng người" (6:32).

Sởi thu huít của thần Ba-anh nói với dân Y-sô-ra-ên rằng không chạm dốt cùng với thời kỳ Các Quan Xét. Ông sẽ sống vào khoảng 400 năm sau thời kỳ cai trị của các Quan xét, thấy trong mọi quan hệ ta đảm của với mình một nề ông net tông tòa với mọi quan hệ giữa Y-sô-ra-ên và Ba-anh (xem Ông sẽ 2:5-13). Ông me bởi Ông sẽ mà chay theo các bản tình của mình. Trong tất cả những năm bao sống với Ông sẽ bao nghĩ rằng chính những người tình của bao chạm lo cho bao những kỳ thời Ông sẽ mới chính là người lo cho bao, màc và chạm soic bao

Sởi thơ phồng Ba-anh bao gồm cả sởi ta đảm, sởi đang con nàu long và trái nàu mua. Ba-anh là thần của thời tiết và sởi sinh sản. Dân Y-sô-ra-ên nghĩ rằng Ba-anh nâng cho họ các mùa tốt đẹp, và những mùa gặt bỏ thu, trong khi thời tiết là chính Nối Chúa Trời nâng ban phồng cho dân sởi Ngai. Dân Y-sô-ra-ên đang cho Ba-anh những lời tốt về sởi gia tăng sản lượng các bay, năn, những lời tốt chẻ thu về một mình Nối Chúa Trời mà thôi.

### Các Quan Xét

Tên gọi "Quan Xét" khi nào dùng để gọi sách này có lẽ cần phải giải thích. Từ tiếng Anh "Judge" là một người nào đó đưa ra một lời phán quyết trong một vụ xử hay có lẽ là một người quyết định một vấn đề nào đó giữa những người khác. Từ He-b-rô nâng sau từ "Judge" hay "Quan xét" có nghĩa là "người giải cứu," "người cai trị" hay có lẽ "người quy định những việc."

Các vị Quan xét của dân Y-sô-ra-ên là những nhà lãnh đạo quan sởi nâng lên cai trị những người chấp nhận sởi lãnh đạo của họ. Nó là vị của họ là tâm thời, và họ coi những nhà vị nào là do kết quả của việc họ nói Nối Chúa Trời là chọn. Kinh Thánh khẳng định rằng "Thần của Nối Chúa Trời" ngồi trên các Quan xét (3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6, 19; 15:14).

Thần thoàng một quan xét phúc vui cho hơn một chi phải nếu vị Quan xét nói với những người nâng lời nói biết từ Nối Chúa Trời. Sởi xuất hiện của các Quan xét trong những thời năm quyết định là sởi chuẩn bị của Nối Giê-hô-va để giải cứu dân Y-sô-ra-ên khỏi sởi sụp đổ hoàn toàn dưới sởi cai trị của những kẻ thù của họ.

Lời thật này ngay này coi thật áp dụng cho một tôi cô bạn Kinh Thánh nên cấp nên tôi thật cái tôi lên ngại long. Sợ cam đoan E-va hai trái cam ở giữa vườn E-va nên ăn vào, bao và A-nam sợ "nhờ Nỗi Chúa Trời, biết nhiều thiên và nhiều ác," và vì thế không cần coi sự dẫn dắt của Nỗi Chúa Trời nữa (Sang-tha Ky 3:3). Những người nam và nữ coi mãi chời tro "thần tống" tôi nên Những hậu quả thật khuing khiếp. Chúng ta chời tro nên thật là vưng về Chúng ta giống nh những nữa bị ăn mất những bôi trang phục và ni giay của ba mẹ mình. Khi loại người tôi làm chui không sớm thì muộn, cuộc sống bắt đầu sa ngã "Những bôi quần áo thần thánh" ch nên giain là không vớ vàn với loại người! Sợ sang ta không hoạt nging tốt khi mai Nắng Sang Ta không nging ôi vì trí tôi cao.

## 2. Dân Sợ Bị Trống Phạt Vì Cội Tôi Loà Hối (2:14-15)

Sợ trống phạt trong suốt thời ky các Quan xét xai nên dôi dãng những cuộc tấn công của các dân tộc láng giềng công với sợ thiếu sức mạnh quân sự nên tôi phong thủ của dân Y-sô-ra-ên. Nỗi Giết hại và không con chiến cỡi cho Y-sô-ra-ên nữa. Ngai nên phoi hoi cho kẻ thù của tôi.

Vào thời Ghe-neh-ôn, Nỗi Chúa Trời sử dụng dân Ma-ni-an, những người láng giềng sa mặt về phía nging nam Y-sô-ra-ên, nên trống phạt dân Y-sô-ra-ên. Những chiến binh sa mặt này tiến vào đất Ca-na-an giống nh "nấm cao cao" (6:5), chiếm đoạt mùa màng và biến những người nging dân Y-sô-ra-ên thành những nô lệ thối sô.

Sợ trống phạt của Nỗi Chúa Trời luôn luôn hõng nên cho kẻ b dân sô của Ngai quay trở lại một mối quan hệ nging nên với chính Ngai, là mối quan hệ mà trong nên dân sô của Nỗi Chúa Trời không "coi các thần khác" troóc mặt Ngai (Xuất 20:3).

Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Nỗi Chúa Trời trống phạt tôi loà, nhng một người cần phải cần thần khi diện giái bị kích của một người khác. Những nên xấu, chng hain nh bnh tăt

hay các tai nạn, xảy nên cho người khác không nhất thiết là sẽ trở nên phật của Đức Chúa Trời danh cho tôi lỗi. "Đức Chúa Trời đang trông phạt họ" là một lời nói an ủi mà các bạn chúng ta không nên nói ra. Tâm nhìn của chúng ta rất hạn hẹp. Việc diễn giải rằng nên mối quan hệ của Đức Chúa Trời với chính chúng ta thì bản thân nó là một thái độ quaiquai.

Giúp tôi chịu đựng những nỗi đau đớn của mình, tôi cảm thấy thiên nhiên, và những bí kịch này không phải là sẽ trở nên phật Đức Chúa Trời danh cho tôi lỗi. Thế mà những người bạn của tôi lại quyết rằng họ biết nhiều gì khiến cho tôi phải chịu đau khổ. Ông nói phạm tôi, và Đức Chúa Trời đang trông phạt, họ nói thế này. Họ nói sai lầm nghiêm trọng, và tôi phải chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời (xem Gióp 42:7-9).

Với lời xin lỗi Charles Dickens, tôi sẽ kể cho bạn nghe "Câu Chuyện của Hai Người." Người thò nhát, một thanh niên Hải Thành, đã gặp một tai nạn hết sức nghiêm trọng trên đường cao tốc I-10 tại Houston. Chiếc xe mới của ông đã bị "vỗ tan tan," không ông chặc bị thông nhe, không cần phải nằm viện. Ông ta nói với tôi, "Chúa đã lấy tiền phạt mồôi của Ngài". "Tôi đã nghĩ việc đang phạt mồôi sau tháng trước này, vì tôi đã không thể coi như thế này. Và bây giờ thì xem này. Chúa đã lấy tiền phạt mồôi của Ngài, luôn cải thiện lại nữa." Người bạn ông này trải qua bí kịch của mình và xem nỗi khổ sẽ trở nên phật của Đức Chúa Trời. Còn ông sẽ áp dụng kinh nghiệm này nếu tôi lại việc đang phạt mồôi, vì thế còn cả gia đình ông khỏi sẽ xâm thốc của chúng hóa và chắt trong thời này của chúng ta ngay nay. Sẽ sẽ phật của Đức Chúa Trời luôn luôn vì mức ních giải cứu chúng không phải nên trở nên phật.

Người thò nhát, cũng là một thuộc viên Hải Thành, đã mua cho con gái mình một chiếc xe hơi khi nó mới 16 tuổi, và đã nói thì lấy bằng lái. Chết một vài tuần lễ sau tai nạn của người thò nhát, cô con gái của người thò nhát gây tai nạn, làm hỏng cả xe mình, không có vấn đề bình an vô sự. Ông ta nói khi gặp tôi "Chúa

lạ toá lạnh, óng Muic Sô ái." "Toá coi theá thay theá một chiếc xe mới, không toá không theá thay theá một nữa con gái."

Phần óng của hai người này khác biệt như gì? Cái hai nếu phải chịu số tiền thật tại chính, những số tiền giá của hai lại hoàn toàn khác nhau. Một người nhìn thấy rằng bị kích của mình là bán tay hoàn phần của Nối Chúa Trời. Người kia lại thấy trong bị kích của mình một cô gái nên cảm tại và người khen Nối Chúa Trời. Một trong hai người này nhận biết về số không vắng phúc Nối Chúa Trời của mình. Con người kia, trong số nhận biết của mình, nên sống vắng phúc theo ý muốn của Nối Chúa Trời.

Tại này, giống như cơn mưa, rồi trên "keu dồi cung keu lạnh" (Ma-thi-ô 5:45). Mọi quan hệ của con người với Nối Chúa Trời gần gũi nhờ thế nào thông sẽ quyết định cách hai tiền giá những biến cố trên đời sống hai thế này.

Xin lưu ý rằng dân số này phần hai toá khi hai theo thần Ba-anh. Tróc hết, hai xây khối Chúa, là Nàng này nữa hai ra khối Ai Cập nên nên "xôi nôm số và mắt" (Phúc 6:3). Thôi hai, hai quay sang thần Ba-anh, kei cháng thế ban phôi, bán ve hay chu cấp gì cho hai.

### **Ba-anh và Aít-tait-teá**

Ba-anh và Aít-tait-teá là những nam và nữ thần Ca-na-an. Người dân Ca-na-an theo nhà thần giáo trong các hoạt động tôn giáo của hai. Eih (Ei) là vì thần nông này các thần của dân Ca-na-an, và A-se-ra là vì của Eih. Hầu tới của hai là Ba-anh, tên này có nghĩa là "Chúa."

Aít-tait-teá và A-se-ra (những tôn này ve có bán ch và một hữu thể) coi nghĩa là "ngay thẳng" và nôm biểu trông hoa bán một bức tượng thẳng nông hoặc một thần cây bò nên hết tại các nhảnh (xin lưu ý về liên kết "hình tượng A-se-ra" với Ba-anh trong 6:25-30).

Nam thần (Ba-anh) và Nữ thần (A-se-ra và Aít-tait-teá) nôm nhan mình ôi khía cảnh sinh sản. Số thơ phôi những thần tượng Ca-na-an này coi về việc dâng con trẻ vào tro máu dâm.

### 3. Dân Sô-ri An Nân Vào Trôi Lai Cung Nô-ri Chua Trôi (2:15, 18)

Bô-ri thô-ri ba trong vòng xoay côi-thê-không rôi-rang trong phần giải thích nân-tiên của lịch sô-ri lập lại của Y-sô-ra-ên so với các phần sau. "Chúng bô-côn hoàn nân-lôn lao thay" (Các Quan xét 2:15b), và "Nô-ri Giê-hô-va lấy long thông xét hỏi tại côi-những tiếng re-ri si-er ma-hôi thô-ri ra trô-ri mắt những kê-ha-hiệp và làm tô-ri to-ri mình" (2:18b). Các hai câu nêu aim chæ-vie-ri dân Y-sô-ra-ên an nân vào trôi lai cung Nô-ri Chua Trôi. Xem thêm những phần nân Kinh Thánh này nê-tha-ri rõ-hôn: 3:9, 15; 4:3; 6:6-7; 10:10, 15.

Hãy lôn-yi phần ghi lại sô-ri lãnh nân của bô-ri Nê-ri bô-ri ra nhô-lô một Quan xét. "Nô-ri Giê-hô-va phôi-chúng vào tay Gia-bin, lôn-vua Ca-na-an trô-vi tại Hât-so. Quan thông lãnh nân binh ngô-ri lôn Si-se-ri ra ô-ri tại Ha-ri-ri-ri của dân ngo-ri bang. Vua Gia-bin côi-chín trăm xe sát vào trong hai mô-ri năm, ngô-ri ha-hiệp dân Y-sô-ra-ên cách hung bô-ri; nê-ri dân Y-sô-ra-ên kêu cầu cung Nô-ri Giê-hô-va" (4:2-3).

"Sô-ri an nân" không chæ-côi-nghê-lô-lô ho-ri tie-ri ve-to-ri lo-ri mình nân-phâm. Nôi côi-nghê-lô-lô thô-ri hi-ri một bô-ri "quay lại nân sau." Nghê-lô-cô bân của tôn-nay trong Thánh Kinh Côi Ô-ri (tiếng He-bô-rô) và Tân Ô-ri (tiếng Hy-lạp) lôn-nô-ri hông." An nân côi-nghê-lô-lô xây kho-ri một nê-ri gì nôi-và-hông nê-ri một nê-ri khác.

### 4. Nô-ri Chua Trôi Giải Côi Dân Sô-ri Của Ngai Bang Cách Nêm Nê-ri Cho Hôi Một Nha-ri Lãnh Nân Quan Sô-ri (2:16-18a)

Bô-ri thô-ri của vòng xoay nôi-ri ghi lại trong sách Các Quan xét lôn-sô-ri lập lại của Nô-ri Chua Trôi khi dân sô-ri quay lại cung Ngai. Nô-ri Chua Trôi nân-nêm nê-ri một vô-ri Quan xét nê-ri giải-phong hôi kho-ri kê-chông nôi-mình. Hê-lôn-nay sang lôn-khác, sách Các Quan xét tuyền bô-ri rằng dân sô-ri "làm a-ri trô-ri mắt Nô-ri

Giêhova" (2:11; 3:7, 12; 4:1; 6:1; 13:1). Sau ñôi khi ðân s̄i quay vê (ân nân) v̄i Ñôc Giêhova, Ngai ñem ñen một nḡôi gîi c̄u, một nhâl ânh ñâo quân s̄i, gôi lâm một Quan xet̄.

Ñêa bôra lâm một trong nh̄ông Quan xet̄ chui yêu trong sâch Câc Quan xet̄. Chuâ ñâsai bâ ñen ñê gîi phông ðân s̄i khôi hai m̄ôi nâm thông tr̄o của Gia-bin, vua của nḡôi Ca-na-an. Rô rang Ñêa bôra lâm một Quan xet̄ lâng nghe câc cuôc tranh lûân vâ ñôa ra phan̄ quyet̄. "Trong lûc ñôi Ñêa bôra, lâm ñôi tiên tri, v̄i của Lap-bi-ñôt, ñôân xet̄ ðân Y-s̄o-ra-ên. Bâ ñûi trên nuî Êp-ra-im, gîôa khôang Ra-ma vâ Bêa-tên, ðôi cây châ lâ Ñêa bôra, vâ ðân Y-s̄o-ra-ên lên ñen cung nḡôi, ñâng nghe x̄ôi ñôân" (4:4-5).

B̄ôi s̄i ðân ðât của Ñôc Chuâ Tr̄ôi, bâ Ñêa bôra uŷi thâc cho ông Ba-raic. Ông lâm một chiên binh t̄ô chi phaî Nêp-ta-li. Ông coî ñûi uŷi t̄in ñêân trieû tap̄ một ñâo quân coî 10,000 nḡôi t̄ô câc chi phaî Nêp-ta-li vâ Sa-bu-lôn (4:6).

Theo lênh của Ñêa bôra, Ba-raic phaî chiên ñâu chông laî câc ñâo binh Ca-na-an tâi khe Ki-sôn v̄i ñôi quân tinh nguyên vûi trang thât nghêo nan của mình. ðân Ca-na-an ñôc ðân ñâu bâng 900 chiên xa bâng sât. Th̄ôi ñôi nh̄ông chiên xa naŷ t̄ông ñông v̄i câc xe tâng ngaŷ nay. Ñôc Chuâ Tr̄ôi ñâ ðung Ñêa bôra ñêân ñem ñen một chiên thâng v̄i ñâi trên ðân Ca-na-an. Chiên thâng của ðân Y-s̄o-ra-ên thât lâ trôn vên.

## Suy Gâm Cuoî Baî Hôc (2:19)

Caû 19 ñôa chung tâ tr̄ôi laî vong xoay mâ chung tâ v̄ô ñi hêt: "Bây gîô ðân Y-s̄o-ra-ên lam̄ âc tr̄ôc mâ Ñôc Giêhova, hâu viêc câc thân t̄ông của Ba-anh" (2:11). Sau khi ch̄o s̄i s̄ôâ phaî, quay laî cung Ñôc Chuâ Tr̄ôi, vâ ñôc Ñôc Chuâ Tr̄ôi gîi c̄u, ðân s̄i laî "kh̄ông kh̄ông ch̄ôa bôi viêc lam̄ âc, hay lâ lôâ côi chap của hôi" (2:19).

Một nḡôi bân của tôi luôn nh̄ô ñiêu mâ ông nôi của ông coî lap̄ ñi lap̄ laî mâi v̄i ông, "Khi con nhân ra rang con mâc phaî sai lam̄, thì con ñâi hôc một baî hôc." ðân Y-s̄o-ra-ên ñâi



không học bài học nào. Họ cứ phạm phải sai lầm. Đừng nhớ họ chẳng bao giờ chịu học hỏi tởsỡ sai trái trong các nềoàng loá của mình.

Nhỏ 400 năm sau, vào thời của tiên tri Oáseá họ cũ tiếp tục phạm phải những tội loá của tổ phui mình. Chẳng cũ gì khác biệt giữa thời của Giêreámi, 150 năm sau thời Oáseá Họ nả không học nềoíc gì tở lịch số của mình. Chúng ta cũ học nềoíc gì không?

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Bản chất và quyền lực của tội lỗi như thế nào mà nó khiến dân sôđi quay trở lại tội lỗi dù bất chấp những bài học của lịch sôđi thì sao?
2. Khi những hậu quả của tội lỗi trở nên thật khốc liệt, tại sao một người còn tiếp tục phạm tội? Có phải người ta nghiệm tước nghĩ rằng họ còn thể làm nhiều thời theo cùng một cách và nhận được một loạt các kết quả khác nhau không?
3. Bạn nghĩ rằng sách Các Quan xét nâng bày tội nhiều thành thoảng xảy ra, (bốn bööc của vòng xoay tội lỗi) hay sách này nâng bày một vài nhiều thông xuyên xảy ra?
4. Chúng ta còn thể làm gì nữa làm giảm khả năng bị mắc kẹt trong “vòng xoay của tội lỗi”?

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*II Sa-mu-ên 7:1-17*

### **Boi Cảnh**

*II Sa-mu-ên 7*

### **Trong Tâm Bài Học**

*Lời hứa của Nòi Chúa Trời duy trì  
dòng dõi Na-vít cho nên nôi nôi  
nỗic òng nghiệm trong Nòi Chúa  
Gieaxu Christ.*

### **Câu Hỏi Nghiên Cõu**

*Nieù Nòi Chúa Trời ñaõ lam trong  
viec sai phai Chúa Gieaxu ñeøn traøn  
gian coõ lieøn heøn hõ theøn ñaõ ñeøn lõch  
sõi?*

## **Muic Ních Bài Học**

*Ñõa lỏp học ñeøn choã giai thích  
nỗic sõi kieøn Nòi Chúa Trời ñõa  
ñaõ với Ña-vít coõ lieøn heøn hõ theøn  
ñaõ ñeøn sõi hieøn dieøn của Ñaõng  
Christ trong nôi sống của hõ  
ngay hôm nay.*

### **Nai Yũ Bài Học**

*Baøn sẽ lam gì khi baøn khám  
phai ra rang coõ ñõng “ñeøn thõ  
mai baøn chãng bao giõ ñaõ?”  
Baøn giai quyết ñõng òõic mô*

## **Bài 6**

# **Lời Hứa Chaé Cháøn Của Nòi Chúa Trời**

*voãn chãm dõit ngay trên ñõng  
hieøn thõic của thõic tai ñõ theøn  
ñaõ? Nôi sống của Ña-vít, vò  
vua thõihai của ñaõ Y-sõ-ra-ên,  
coõ theõ giups chùng ta giai quyết  
vaøn ñeøn nay. Nieù Nòi Chúa  
Trời muõn lam cho vai ñaõ lam  
qua Ña-vít that vò ñaõ hõn  
ñõng gì Ña-vít ñaõ lam cho  
Nòi Chúa Trời.*

John và Sandy yêu nhau và hỏi cưới nhau trước khi tốt nghiệp Đại học. Cả hai đều là Giáo sư tình nguyện và hỏi cưới trước mùa hè đầu tiên của họ trên một cánh đồng ngoài quốc. Khi đang theo học chương trình huấn luyện Thần học, họ gặp phải những vấn đề sức khỏe. John đã bị bại liệt từ hồi còn nhỏ và Sandy thì bị tiểu đường. Tình trạng sức khỏe này khiến họ không thể được bổ nhiệm cho chức vụ truyền giảng hải ngoại. Và hỏi nhau làm gì? Hỏi làm nhiều Na-vít đã làm khi Na-than nói với ông rằng Đức Chúa Trời không muốn ông xây dựng đền thờ. Hỏi còn gain gì với Chúa, hỏi tìm kiếm niềm khám phá những ân tứ mà Chúa đã ban cho mình, và hơn 30 năm rồi hỏi đã sử dụng những ân tứ nào trong chức vụ. Đức Chúa Trời đã ban phước cho đời sống và chức vụ của họ.

Ông mô tả của Na-vít là ông xây "nhà" của Đức Chúa Trời. Trong cách nói của chúng ta, Na-vít khám phá ra rằng ông mô tả ông không thể trở thành đền thờ. Nhiều Na-vít đã làm nói với tôi rằng năm của mình có thể không dẫn chúng ta khi chúng ta khám phá ra một số "đền thờ" mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ xây." Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Na-vít và tôi ông nghiêm túc cuối cùng của tôi trong hầu hết của ông, Đức Chúa Giê-xu ở Na-xa-rett, thật vô nghĩa hơn bất kỳ vinh quang nào Na-vít có thể nhận lãnh nếu ông không lựa chọn để xây dựng đền thờ.

Phần nào Kinh Thánh của chúng ta được trích từ một sách trong Cựu Ước thuộc phần các sách Tiên Tiên Tri trong Kinh Thánh He-bê-rô. Các sách Tiên Tiên Tri bao gồm các sách: Giô-sue và Các Quan xét, I và II Sa-mu-ên, I và II Các vua. Những sách này được gọi là các sách Tiên Tiên Tri vì chúng ghi nhận lịch sử từ một quan điểm tiên tri.

Bất kỳ trước đây khép lại vào thời kỳ của các Quan xét. Thời kỳ các Quan xét chấm dứt với Sa-mu-ên. Sa-mu-ên là một nhân vật chuyên tiếp, ông vừa là một tiên tri, một thầy tế lễ và một Quan xét. Trong suốt quãng đời của Sa-mu-ên, cái nhất được tôi do khối số thống trị của dân ngoại. Vào khoảng cuối đời ông, dân số nói phải có một vị vua lên cai trị họ. Hỏi làm nhiều nay

## II Sa-mu-êl 7:1-17

1 Khi vua ñaêngôi trong cung mình, vua Ñôic Giêhoãva ñaêngiaí côi ngôôi khỏi các kethuỳnhích chung quanh mình, khiên cho ngôôi ñôic bình an, 2 thì vua nói cung tiến tri Na-than rằng: Hay xem, ta ngồi trong cái cung bằng baihông, con hom của Ñôic Chúa Trời lại ôi dôi man trôông. 3 Na-than thóa cung vua rằng: Heã trong long vua coi yilam gì, thì hay lam, vì Ñôic Giêhoãva ôi cung vua.

4 Không trong lúc ban ñem, côi lói của Ñôic Giêhoãva phan cung Na-than rằng: 5 Hay ñi nói cung Ña-vít, toã tôi ta, rằng: Ñôic Giêhoãva phan ñhờ vậy: Ngôôi haiseixay cho ta một cái ñen ñeita ngồi tại ñoi sao? 6 Ngôôi bieã tôi ngay ta ñhã ñaã Y-sô-ra-ên ra khỏi xôi Eãdíp-toã cho ñen ngay nay, ta chãng coi ñgi trong ñen ñaã, ñhông haing ñi ñoi ñay dôi trai va ñha ñaim. 7 Khãp ñoi ñaã ta ngồi qua vôi ñaã Y-sô-ra-ên, ta haicoi phan lói gì cung một trôông ñaã trong các chi phã Y-sô-ra-ên, la keita ñaã chã ñaã sôitã, sao? Ta haicoi phan cung chung ñoi rằng: Côi sao các ngôôi không ñing cho ta một ñen thõbang goã baihông? 8 Vậy bay giõ, ngôôi hay nói cung Ña-vít, keitõ tõi ta, ñhờ vậy: Ñôic Giêhoãva va ñ quanh coi phan ñhờ vậy: Ta ñaigoãi ngôôi tõi giõ ñhông coi tõi ñoi ngôôi chã chieã, ñaing lãp ngôôi lam ke ñaã ñaã Y-sô-ra-ên của ta. 9 Ta ñaigoãi cung ngôôi trong mõi công vieã: ngôôi lam, tuyeã ñieã các kethuỳnhích ngôôi khỏi trôic mãt ngôôi, khiên cho ngôôi ñôic danh lóin ñhõ danh ngôôi sang trong của theã gian. 10 Ta ñaısãm sãm mãt choã cho ñaã Y-sô-ra-ên ta, lam cho ñoi chã ñeita ñoi va ñoi seõ ñoi ñoi mình, chãng con bù quã ñoi ñhõ; các con loã ñi seõ chãng ha ñhiãp ñoi ñhõ ñhõ ngay xõ, 11 tõi la ñhõ lúc ta lãp quan xeã trò ñaã Y-sô-ra-ên ta. Ta ñaêngiaí côi ngôôi khỏi các thuyỳnhích ngôôi ma ñban bình an cho ngôôi. Rõ lai, Ñôic Giêhoãva phan ñhõ rằng Ngãi seõ ñing cho ngôôi mãt cái nha.

12 Khi các ngay ngôôi ñaã mãn, va ñoi ñoi ñoi vôi các toã phui ngôôi, thì ta seõ lãp ñong giõng ngôôi ke ñvõ ngôôi, la ñong giõng do ngôôi sanh ra, va ña seõ khiên cho ñôic ñoi ñen võng. 13 Ñoi seõ xay mãt ñen thõ cho danh ta, va ña seõ khiên cho ngoã cung ñôic ñoi võng ñen ñoi ñoi. 14 Ta seõ lam cha ñoi ñoi seõ lam con ta. Neõ ñoi phãm toã ñi, ta ña seõ sõ ña phã ñoi ña vôi thõng vít loã ñoi; 15 ñhông ta seõ không ruã ña ñieã ta khỏi ñoi ñhõ ta ruã khỏi Sau-lõ, la keita ña ñtrõ ñieã khỏi trôic mãt ngôôi. 16 ñhõ vậy, nha ñoi va ñoi ñoi ñôic võng ñen trôic mãt ngôôi ñoi ñoi; ngoã ñoi seõ ñôic võng lãp ñen mã mã.

17 Na-than ñen thuã lai cho Ña-vít mõi lói ñay va sõi mãc thõ ñay.

vì vai lyi do. Trööic het, các con trai của Sa-mu-ein không xöing ñang ñeakeavö öng. Thöihai, dân söi muön söi an toan do coi moät vö vua coi the ñanh trăn vöi höi. Thöiba, höi muön giöng nhö những quốc gia khác (I Sa-mu-ein 8:1-22).

Theo söi dân đất của Ñöic Chúa Tröi, Sa-mu-ein xöic dầu cho Sau-lö, con của Kich, làm vö vua ñầu tiên cai trò toan coi Y-sö-ra-ein (I Sa-mu-ein 9-10; khoảng năm 1020 trööic Chúa). Sau-lö suy sụp la vì long öng kieu ngaiö va baät löic trong viec an ñan. Sau-lö söng những năm cuối ñöi mình trong những côn chain ñan va hoang tööng (xem I Sa-mu-ein 16:14).

Khi Sau-lö bò giết trong trăn chiến vöi dân Phi-li-tin, Ña-vít tröi thanh vua của hai chi phải phía nam la Giu-ña va Si-meön, trong khi con trai của Sau-lö, Ích-boätset, cai trò möi chi phải phía bắc (II Sa-mu-ein 2:1-8). Bảy năm sau, Ích-boätset bò hai tööng quân của mình aim sát (4:1-6). Khi nha vua qua ñöi, các töc trööng của những chi phải phöng bác ñeän tai Hep-roin va toan Ña-vít làm vua trên toan coi ñät nöic (5:1-4).

Moät trong những ñieu ñầu tiên Ña-vít ñai làm la chiem lai Giê-ru-sa-lem va bien nöi thanh thui nöic của nöic mình. Öng cho

### **Na-than**

Na-than la moät nha tiên tri coi uy tín trong thöi Ña-vít va Sa-loä mön cai trò. Na-than chöu trach nhieäm trong viec kích lai Ña-vít xây döng möi ngoä nha cho Ñöic Giê-höä-va, röi sau nöi böi söi maät khai của Ñöic Chúa Tröi, kêu göi Ña-vít huy böi döi an xây döng nöi (II Sa-mu-ein 7:1-17).

Na-than cöng chính la nha tiên tri nöi maät vöi Ña-vít khi öng phaim töi ta ñam vöi Bat-seä-ba va viec öng aim sát U-ri, chöng của Bat-seä-ba. Viec Na-than dung câu chuyeñ ke ñe ñöa Ña-vít ñeän cho töi noan xeit chính mình nöic ghi lai trong II Sa-mu-ein 12:1-14.

Khi A-ñoä-ni-gia, anh trai của Sa-loä mön, coi gang chiem nöai ngai vang luic Ña-vít ñang trong những phut cuối cöng của cuöc nöi mình, chính Na-than ñai göi ngai vang cho Sa-loä mön. Bain coi the nöic ve aim möu chính trò nay trong I Các vua 1.

xây dựng thành phố xung quanh cung điện của mình và nâng cao nó lên thành một pháo đài (5:6-12). Sau đó ông đem Hòm Giao Ước từ Ki-ri-a-tim về núi và nói ông đã trú ngụ trong hai mùa năm, tính lui lui từ những năm nào của Sa-mu-ên (I Sa-mu-ên 7:2; II Sa-mu-ên 6:1-5). Với sự trở về của Hòm Giao Ước, Giê-ru-sa-lem không chỉ là thủ phủ chính trị mà còn là thủ phủ tôn giáo nữa.

Nếu Kinh Thánh nên tảng của chúng ta bắt đầu từ đây với việc Na-vít nhìn vào tất cả những gì ông đã làm trong việc xây dựng một thành phố thủ phủ và ông nhìn về cung điện của mình, nó sẽ trang trí bằng những ô cửa làm bằng gỗ hồng nam từ sườn núi Li-ban. Rồi mặt ông dòng lại trên lâu tam, nơi nhà Hòm Giao Ước.

Trong bài học này, chúng ta sẽ học biết về việc xây dựng nên thờ và bản chất của sự hiện diện của Nền Chúa Trời, và không nói tới một tòa nhà. Chúng ta cũng sẽ học giới thiệu về giao ước Nền Chúa Trời lập với Na-vít. Giao ước này trở thành nên tảng cho sự vững bền của Vương Quốc Phụng Nam, và là nền tảng cho một hy vọng về Ngày Cứu Thế sau này.

## 1. Na-vít Không Thờ Xây Dựng Một Ngôi Nhà Cho Nền Chúa Trời (7:1-10)

Tiền tri Na-than đã coi một lời nấp này khích lệ cho ông mô xây dựng một ngôi nhà cho Nền Chúa Trời của Na-vít (II Sa-mu-ên 7:3). Nền Chúa Trời coi cần một ngôi nhà không? Nền Chúa Trời coi muốn một ngôi nhà không? Chẳng ai thêm bản tâm hỏi. Văn mạch của chúng ta coi về nhà này nói rằng Nền Chúa Trời không cần cũng không muốn một ngôi nhà, nhưng sẽ cho phép một ngôi nhà nếu xây dựng, không phải do Na-vít, bên ngoài con trai ông. Trong câu 6-7, Nền Chúa Trời bày tỏ cho Na-than biết rằng Ngài hoàn toàn thoải mái khi đi lại với dân sự mình.

Nhân nôôic sôûniep tồ Nôic Chua Trôi, coi lei la trong một giai mô, Na-than de dat chính mình. Ña-vít ña không nôôic phep thôic hieñ ôôic mô xây dựng nên thôic của mình.

Tại sao Ña-vít lại không phải la ngôôic xây dựng nên thôic? Khi con trai Ña-vít la Sa-loa moñ bat ñau xây dựng nên thôic ông noi rang cha của ông ña không phải la ngôôic nôôic chôn ñe xây một “ngôi nha cho Nôic Chua Trôi”: “Vua biet rang Ña-vít, thân phui toá, không cañ nôôic một cái ñeñ cho danh Giêhoá va Nôic Chua Trôi ngôôic, vì côi chinh chiến thưnghich vaý tồ phía ngôôic, cho ñeñ ngay Nôic Giêhoá va ña khieñ chung noi phuc döôic chôn ngôôic” (I Caic vua 5:3).

Nhông tại nang của Ña-vít la tại nang của một nha lãnh ñaio quan sô, không phải một ngôôic xây dựng. Ñieu mañ dân Y-sô-ra-en can trong thôic ña của Ña-vít la sô hoá bình va oñ ñeñ. Ñieu nay chæ côi the ñeñ tồ một nha lãnh ñaio quan sô, ngôôic côi the khieñ cho ñông keithu của Y-sô-ra-en phải ñau phuc. Caù 9 va 11 của phan ñoan Kinh Thanh của chung ta noi ve trach nhieñ Ña-vít nhañ lãnh nô Nôic Chua Trôi la taio ñeñ một không khí bình an va yeñ oñ. Nôic Chua Trôi ña ban ôn cho Ña-vít ñe

### Ñang Me-si-a

“Me-si-a” la sô chuyeñ tồ của một tồ Heábo-rô coi nghóa la “Ñang nôôic xôic ñau.” “Ñang Christ” la sô chuyeñ tồ của một tồ Hy-ba-lai coi nghóa la “Ñang nôôic xôic ñau.” Vô ñeñ ñeñ nay, một Ñang Me-si-a côi the ña bat côi ña nôôic xôic ñau thành, ñe trong trôông hôp của thay te ñe cañ (Leávi ky 4:3, 5, 16) hay vô vua (I Sa-mu-en 10:1; 16:13).

Khi Nôic Chua Trôi hõa vô Ña-vít rang ngay vang seithuoc ve dong döi ông ñeñ ñeñ (II Sa-mu-en 7:13), thì danh xông ñeñ ñeñ ñeñ một ý nghóa ña biet. Noi chæ roñ ngôôic ña ñeñ cho dong döi Ña-vít (Thi thiên 2:2; 18:50; 132:10, 17).

Caic nhañ tieñ tri bat ñau noi veñ một Vô Vua seixuat hieñ vañ giai côi ña ñeñ ñeñ mình (Giêreámi 23:5-6), Vô Vua mañ sô ñeñ của Ngai coi goc tích “tô ñeñ xôa, tồ trôôic voácung” (Mi-cheá5:1c), vañ Ngai se ñeñ ñeñ ñeñ ñeñ vang cung vôông quoc của Ña-vít cho ñeñ ñeñ ñeñ (Eá-sai 9:6-7). Danh xông “Ñang Me-si-a” nôôic gañ lieñ vôñ Ngai một cach tồ ñeñ.



làm việc nổi Danh thời gian cho việc xây dựng nên thòlảo nhieãm vui của một ngòoĩ khai. Sa-loã-moãn ãaiphải mất bảy năm ãaxây dựng nên thòl(I Caic vua 6:38).

Phòng cách Ña-vít giải quyết sữi thấ voing của mình thấ lảomột phòng cách mẫu mỗic. Ông vẫn òigần Chúa vàsửidung những tài năng Chúa ãaibán cho mình. Ngay caikhi ông phẩim tỏ lỏn trong ãoĩ mình (II Sa-mu-ẽn 11:1-12:25), Ña-vít ãaibán nản trong sữi thống hoĩ thấ sữi vàtiếp tục sửidung những tài năng của mình trên công và một nhảo lãnh ãaio quản sữi trong việc bảovẻY-sô-ra-ẽn (II Sa-mu-ẽn 15-21).

Vào năm 1976, khi ãoĩ bóng chuyẻn nghiệp của Houston lảo ãoĩ Houston Oilers, còĩEarl Campbell lảomột cầu thủ chuyẻn chẩy ngòoic, vàcũng còimột ngòoĩ chuyẻn ãaio ngay vào khung, tên lảo Billy Johnson. Đầu chắ cao còĩ 5'8", và nặng 160 cân, Johnson ãaokích thích ãaio ãoing vòĩ khẩinảng ãaioimột cũi ãaio bay bóng vào khung thanh.

Trong một cuoic phỏing vàn, một phỏing viẻn truyẻn hình hoĩ anh, "Billy, anh còĩ lỏĩ khuyẻn gì cho những em thanh thiẻu ãaio ãaio chỏĩ bóng trong caic trỏoing Trung hoic, vàmuỏn bỏoic vào con ãoing bóng ãaiochuyẻn nghiệp?" Tỏĩ ãaio phải cỏihẻ sỏic ãaio ãaio ãaio mình trỏoic một cầu trẩi lỏĩ buỏn cỏoĩ ãaio loai nhỏ, "Anh

### Thỏĩ ãaio Cai Trỏ của Ña-vít

Nhiều hoic giải Thẩnh Kinh Cỏu Oỏic xẩc ãoing năm 931 trỏoic Chúa làm ãaio Sa-loã-moãn bảng hảovảo ãoing quỏc Y-sô-ra-ẽn bỏ chia cẩ. Nhỏ vày, tẻnh thẻm bỏn mỏoĩ năm cai trỏ của Sa-loã-moãn (I Caic vua 11:42) vàbỏn mỏoĩ năm cai trỏ của Ña-vít (II Sa-mu-ẽn 5:4), Ña-vít cỏilei ãaio bảt ãaio thỏĩ kyỏ cai trỏ hai chỉ phải phỏia nam lảo Giu-ñả vàSi-meỏn của mình vào năm 1011 trỏoic Chúa.

Vỏ Thẩnh Kinh Cỏu Oỏic dung rẩ nhiều lản con sỏibỏn mỏoĩ, bỏn mỏoĩ năm cỏitheỏaim chắ một theỏheỏ hỏn lảomột con sỏichẻnh xẩc. Caic khỏn ngoan nhẩ lảokhỏng mẩy mỏic vẻnhỏing ngay thẩng trong thỏĩ ãaio ãaio. Tuy ãaio, những ngay thẩng cung cẩp cho chũng ta một sỏi mẫu chỏĩ mẩ trên ãaio chũng ta treo những cẩ mỗilỏch sỏicủa ãaio ãaio.

thất nhiều thòt ñoivao vaorööt bat thoi” Toá ñaikhông sãin sang ñeã tiếp nhận câu trãilöi thuoc linh hoan toan chín chãin maJohnson ñãnoĩ. Anh ñãp, “Toá khuyeãn tãt cãicãic chang trai treĩ lòn con hay nhỏicon, hãĩ gãĩn gui vöĩ Chua, khãm phãinhöĩng tãĩ nãĩng ñãĩ ñöõc phũichõ mình, vaosõidung chung. Neũ hõĩ lam nhõ vaỹ, hõĩ seihãnh phuic.”

Gãĩn gui vöĩ Ñöic Chua Tröĩ, khãm phãinhöĩng tãĩ nãĩng Ñöic Chua Tröĩ ñãban cho bãĩn, sõidung chung, vaobãĩn seĩ ñöõc troĩn veĩn. Ñöĩlanñieu Ñã-vít ñãĩlam, vaotãt cãichung ta ñeũ coitheã lam.

## **2. Ñöic Chua Tröĩ CoĩTheãVãSeĩ Xãĩ Cho Ñã-vít Mõĩ Ngoã Nha(7:11, 13, 16)**

Trong cãũ 11, 13 vaõ16, coĩmõĩ troĩchõĩ chõõdõĩa treĩn yũ nghõĩa hai mãt của tõõ “ngoã nha” Trong vãn tõĩ Heãbõ-rõ, tõõnãĩy coĩtheãmang nghõĩa laõnõĩ ñeãõĩhay laõmõĩ trieu ñãĩ. Ñã-vít khõĩng theãxãĩ dõĩng mõĩ ngoã nhacho Ñöic Chua Tröĩ, nhõĩng Ngãĩ coĩ theãlãp cho õĩng cãĩmõĩ trieu ñãĩ.

Sau-lõ, vò vua ñãũ tieĩn của toãn dãĩn Y-sõ-ra-eĩ ñãkhõĩng coĩmõĩ trieu ñãĩ. Khi qua ñõĩ, ngãĩ vang của õĩng giao laĩ cho mõĩ ngõõĩ khãic ngoãĩ gia ñĩnh õĩng. Ñieu ñõĩcoĩnghõĩa laõneũ con trai của Ñã-vít, Sa-loãmõĩn, hay mõĩ hãũ tõĩ xa naõ ñõĩphãĩn tõĩ vöĩ Ñöic Chua Tröĩ thì Ngãĩ seĩcãt vöõĩng quoc khõĩ tay cãĩ trõ của ngõõĩ ñõĩnhõ ñãõxãĩ ra vöĩ Sau-lõ hay sao? Cãũ trãilõĩ của Chua thãt trõic tiếp vaorõĩrang. Ñöic Chua Tröĩ ñãĩ ñõĩnh raĩng dõĩng đõĩ Ñã-vít seĩcãĩ trõ treĩn ngãĩ vang cho ñeĩn “ñõĩ ñõĩ” (7:13). Neũ hãũ tõĩ của Ñã-vít phãĩn tõĩ, hõĩ seĩbõ sõĩa phãĩt (7:14-15), nhõĩng Ñöic Chua Tröĩ seĩchãĩng cãĩ ngoãĩ cãĩ trõ khõĩ hõĩnhõ Ngãĩ ñãĩlam vöĩ Sau-lõ.

“Ñõĩ ñõĩ” khõĩng thõic sõĩ laũ dãĩ nhõ bãĩn dõĩch tieĩng Vieã dõĩch ñãũ. Vãn tõĩ Heãbõ-rõ của tõõnãĩy coĩnghõĩa laõ “luoĩn luoĩn,” hay ñõĩcoĩtheã coĩnghõĩa laõ “trong mõĩ thõĩ gian dãĩ.” Bõĩn trãĩn nãĩm của trieu ñãĩ Ñã-vít gõp phãĩn lam õĩng nghieãm lõĩ tieĩn trĩ,

những trong thộc tế "nôi nôi" ôi này năi nôi ờng nghiêm trong  
Thần Vô Chúa Giê-xu, thuộc dòng dõi Ña-vít. "Con trai ấy sẽ  
nên tôn trọng, nôi xong lai Con của Ñấng Rất Cao; và Chúa, lai  
Ñôi Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ña-vít lai tôn phui Ngài.  
Ngài sẽ trị vì nôi nôi như Gia-cốp, nôi Ngài voi cung" (Lu-ca  
1:32-33). Những phần nôi Thần Kinh Tân Ôi khác coi nêicap  
nên giao ôi Ñôi Chúa Trời lai với Ña-vít trong II Sa-mu-ên  
7:12-17 bao gồm Công vui 2:30; 13:23; Ro-ma 1:2-3; He-bê-rô  
1:8.

Khi Sa-lô-môn băng hạ ngôi vua nôi truyền lai cho con  
trai ờng, Ro-bô-am. Dân Do Thái trong các chi phái phía bắc, lo  
sôi trôic nguy cô chính sách thuế má của Sa-lô-môn sẽ nôi duy  
trì, năi nôi dạy voi choi một ngôoi phiến loãn trai treilam vua, lai  
Giê-ro-bô-am. Sôi chia cắt vôong quốc bat năi khoảng năm 931  
trôic Chúa (xem I Các vua 10).

Vôong Quốc phía Bắc tồn tại khoảng 209 năm, cho nên  
khoảng năm 722 trôic Chúa. Vôong Quốc này năi trải qua 19 nôi  
vua cai trị, voi 18 lai ngài vang nôi chuyên cho một ngôoi khác  
không thuộc dòng dõi của vô vua tiền nhiệm. Ngôi vua thông  
nôi chiếm nôi băng cách âm sát.

Vôong Quốc phía Nam lai giao ôi của Ña-vít. Ngài vang  
luôn nôi chuyên lai cho dòng dõi của Ña-vít. Thành thoang coi  
vô vua vô âm sát, không không phái lai nêicap chiếm nôi ngài vang.  
Con trai của vô vua vô âm sát lai nôi lên ngôi thei vào choi của  
ờng.

Khi Vôong Quốc phía Nam rơi vào tay ngôoi Ba-by-lôn  
năm 586 trôic Chúa, vôong triều Ña-vít chấm dứt. Chính trong  
khoảng thời gian không coi ai thuộc dòng dõi Ña-vít cai trị trên  
ngai vang mà những ngôoi Do Thái mãi năi năi áp uilôi hoi nôi  
vôi Ña-vít. Hoi tin quyết rằng Ñôi Chúa Trời một lai nôi sẽ  
hoan thanh lôi hoi của Ngài trong một ngôoi con năi biêt của  
Ña-vít, mà hoi sẽ goi lai Ñấng Mê-si-a.

### **3. Con Của Ña-vít, Sa-loâmôn, Sẽ Xây Mộ Ngoài Nhà Cho Ñời Chúa Trời (7:12-15, 17)**

Sa-loâmôn có tài và có óc cho việc xây dựng. Hai đời anh xây dựng chủ yếu của ông là đền thờ và cung điện (I Các vua 5:1-8:66). Đền thờ Sa-loâmôn xây dựng ngoài thành những người Ba-by-lôn hủy phải vào năm 586 trước Chúa, dưới sự lãnh đạo của vua Ne-bu-cad-nê-sar.

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Trong cuộc nổi dậy của những “nền thơ” nào mà bạn không thể xa rời được? Bạn làm gì với số phận của mình?
2. Vai trò của nền thơ cổ điển trong đời sống một tín hữu là gì?
3. Chúng ta có thể kể một nhà niềm nào nổi lên quan trọng mà không cần quan tâm đến việc Chúa có gọi tên họ hay không?
4. Số hiệu làm của hầu hết dân số trong thời Nôc Chúa Giê-xu về cách Ngài sẽ làm ông nghiệp giao ước cho Na-vít nói gì với chúng ta về số hiệu biết của chúng ta về những lời tiên tri về ông nghiệp?

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*II Các Vua 17:5-19; 24:1-4, 18-20*

### **Boi Cảnh**

*II Các Vua 17; 21-25*

### **Trông Tâm Bài Học**

*Khi dân sõi choá boi Ñoac Chúa Trôi,  
hau quai seilais sõi sõi phait.*

### **Câu Hỏi Nghiên Cứu**

*Ñoac Chúa Trôi coi thöc sõi trông  
phait toái loái không?*

## **Mức Ních Bài Học**

*Phân tích về toái loái của dân Y-sô-ra-ên và Giu-đa cùng với những hậu quả của chúng liên hệ tới cuộc sống ngày nay nhờ thế nào.*

## **Ñai Yù Bài Học**

*Khi Ñoac Chúa Trôi trông phait toái loái, mức ních la ñe ñe giai cöu. Trong bài học của chúng ta ngày hôm nay coi hai ví dụ về sõi sõi phait và giai cöu của*

# **Bài 7**

# **Khi Dân Sõi Choá Boi Ñoac Chúa Trôi**

*Ñoac Chúa Trôi - sõi sụp ñoac của Vôông quốc phía Bắc và sõi sụp ñoac của Vôông quốc phía Nam. Những mức ních giai cöu của Ñoac Chúa Trôi không phải lúc nào cũng coi thể nhận thấy ngay ñöc trong sõi sõi phait của Ngài, ñöng ñöng mức ních ñoi ngày càng thể hiện rõ ràng khi lịch sõi giai cöu heimöu*

Chiếc tàu ngầm Scorpion của Liên Xô (cũ) đã bị mất tích trong hải dương sau một tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 22 tháng 5 năm 1968. Một trong những quái gỡ lớn của chiếc tàu này đã được kích hoạt, và nó cùng ngụy cô sẽ nói về chiếc tàu, thủy thủ đoàn phải phòng quái gỡ lớn này, những khi được phóng này, quái gỡ lớn hoạt động rất tốt và tìm kiếm mục tiêu gần nhất của nó là chính chiếc tàu Scorpion. Thế là chiếc Scorpion bảy giờ nằm trên thềm lục địa biển Hải Tây Dương, và bị hành năm bởi chính vũ khí của mình.

Việc Đức Chúa Trời trừng phạt tội lỗi có hoạt động theo cách này không? Đức Chúa Trời cho phép chính tội lỗi tác động vào đời sống của chúng ta, vì thế sự trừng phạt là hậu quả của tội lỗi. Nếu nói thế chúng ta đã bị hành năm bởi chính tội lỗi của mình.

Một số người thì cho rằng chúng ta không bị trừng phạt về tội lỗi của mình bằng hình phạt bởi chính tội lỗi chúng ta. Y-sô-ra-ên và Giu-đa đã không còn sức lực nữa phụng sự vua của mình vì tội thờ hình tượng của họ đã cắt đứt mối liên hệ của một dân tộc được chọn của Đức Chúa Trời ngay trong vùng đất mà Ngài đã ban cho họ. Càng ngày càng có nhiều người thờ lại các thần tượng của khu vực này.

Bài học hôm nay thuật lại những lần sụp đổ này bị thông của dân Y-sô-ra-ên và Giu-đa trước các thế lực bên ngoài. Trong bài học tuần trước, Na-vít, vua dân Y-sô-ra-ên, đã được báo trước ông không thể xây dựng một ngôi nhà cho Đức Chúa Trời, nhưng Ngài sẽ lập cái một vương triều cho ông. Đức Chúa Trời cũng hứa với Na-vít rằng dòng dõi ông sẽ nối nối cai trị trên ngài vàng. Đức Chúa Trời hứa với Na-vít rằng khi hậu tước của ông phạm tội, Ngài sẽ sửa phạt họ, nhưng sẽ không giao vương quốc họ cho người ngoài tộc như Ngài đã làm với Sau-lô. "... ngoài người sẽ được vọng lập nên mãi mãi" (II Sa-mu-ên 7:16). Sự ông nghiêm sau cùng của giao ước này chính là Chúa Giê-xu, Nàng Mê-si-a, thuộc dòng dõi Na-vít.

## II Các Vua 17:5-19

5 Nôa-in, vua A-si-ri ñi lein xam chieam caixöy ñeän vaáy Sa-ma-ri trong ba naím. 6 Naím thöüchín ñôi Oá-seá vua A-si-ri haím laáy Sa-ma-ri, ñem ðaän Y-sô-ra-eñ sang qua A-si-ri, laáp hoí ðuitaíi Cha-la vaítreän böüCha-bo, soäng của Goá-xan, cung trong các thanh nõöc Meá-ñi.

7 Vaij ðaän Y-sô-ra-eñ ñaípheim toá cung Giê-hô-va Nöïc Chúa Tróí của hoí, laá Náng ñaípruit hoí ra khoí xöüEá-díp-toá vaá khoí tay haáhiếp của Pha-ra-ôn, vua Eá-díp-toá chung ñaípkinh thöücác thần khaiç, 8 theo thöüi tuíc của các ðaän toá maí Nöïc Giê-hô-va ñaípñuoá khoí tröüic maí ðaän Y-sô-ra-eñ, vaátheo leámaícác vua Y-sô-ra-eñ ñaípñinh. 9 ðaän Y-sô-ra-eñ lam lein nhöüing vieç baá chaih nghöç cung Giê-hô-va Nöïc Chúa Tróí của chung, xaáy ðöüing nhöüing nõi cao trong khắp các thanh hoí, toáthap vöüing canh cho ñeän thanh kieän coá 10 ðöüing lein nhöüing trui thöütreän các nõäng cao vaá ðöüüi nhöüing caáy raím. 11 Taií treän các nõi cao, chung xoäng höüing y nhö các ðaän toá maí Nöïc Giê-hô-va ñaípñuoá khoí tröüic maí hoí, phaim nhöüing vieç gian ác, vaáchoíc gian Nöïc Giê-hô-va. 12 Chung haü vieç nhöüing hình töüüing maí Nöïc Giê-hô-va ñaípcaim chung raäng: Các nõöüi chöüi thöüchung nõi

13 Song Nöïc Giê-hô-va caáy miäng các ñaäng tieän tri vaánhöüing keí tieän kieän maíkhuyeän Y-sô-ra-eñ vaáGiu-ña raäng: Khaiítöüboíñöüing ác của các nõöüi, haáy gin giöüñieü raín vaáluaá leáta, tuy theo các maíng lönh ta caáy nhöüing tieän tri, laá toá töüta, maítruyeän cho toáphui các nõöüi. 14 Nhöüing chung khöüing muoän nghe, công coá mình, y nhö các toáphui của chung khöüing coülong tin Giê-hô-va Nöïc Chúa Tróí của hoí. 15 Chung khinh böücác luaá leávaágiao öüic Ngái ñaípñuá cung toáphui hoí, vaánhöüing löi chöüing maíNgái ñaípñhain vöüi hoí. Chung ñi theo các thần höüing, vaá tröüithanh höüing, baá chöüic các ðaän toá öüichung quanh mình, maí Nöïc Giê-hô-va ñaípcaim lam theo göüing của chung nõi. 16 Chung khinh böüheá thay giöüi maíng của Giê-hô-va Nöïc Chúa Tróí mình, töüñuic laáy hai töüüing böücon, cung lam thần töüüing A-seá-ra, thöülaáy heá thay cô binh treän tröüi, vaáthöüphöüing Ba-anh. 17 Chung cüüng ñöüa con trai con gái mình qua löüa, dung taáthuaá, tin böü khoa, chuyeän lam ñieü ðöütröüic maí Nöïc Giê-hô-va, ñeáchoíc gian Ngái. 18 Böüi cöüaáy, Nöïc Giê-hô-va raá nõá gian ðöü cung ðaän Y-sô-ra-eñ, xua ñuüa chung khoí tröüic maí Ngái; chæ con lai chí phaií Giu-ña maíthöü.

19 Chính Giu-ña cüüng khöüing vaäng giöüicác ñieü raín của Giê-hô-va Nöïc Chúa Tróí của hoí; ben ñi theo nhöüing leáluaá maí Y-sô-ra-eñ ñaípñuá.



## II Các vua 24:1-4; 18-20

1 Trong nôi Giêhôgia-kim trò vì, Neabu-cat-neš-sa, vua Ba-by-loãn, xam laý xôi Giêhôgia-kim than phúc ngöôi trong ba năm, rồi ngöôi nôi yu vai phain nghêch vôi ngöôi. 2 Nôi Giêhôva khiên nhöng quân Canh-nêj quân Sy-ri, quân Moáp, vai quân của dân Am-môn nên nêu nêch cung Giu-ña, nêhuy hai Giu-ña, tuy theo lời Nôi Giêhôva nêcaý miêng các tiên tri, laitoá tôi Ngai, maiphain ra. 3 Tai hoia nay hai xay nên cho Giu-ña bôj máng lnh của Nôi Giêhôva, nêng cat nôi Giu-ña khoi trôic mat mình, vì côi các toá loá Ma-na-se, theo các nêu ngöôi nê lam, 4 lai cung tai côi huyet voátoá mángöôi nêara; vì ngöôi nê lam cho Giêru-sa-lem nê huyet voátoá, thì Nôi Giêhôva khöng khöng tha thöi ngöôi.

18 Se-nêkia nôi hai möôi möá tuá khi lên lam vua, vai ngöôi cai trò möôi möá năm tai Giêru-sa-lem. Me ngöôi tei la Ha-mu-ta, con gái của Giêre-mi ôi Líp-na. 19 Ngöôi lam nêu aic trôic mat Nôi Giêhôva, vai theo tröi các göng của Giêhôgia-kim. 20 Bôj cón gian của Nôi Giêhôva nó lên, nên Ngai giang trên Giêru-sa-lem vai Giu-ña nhöng tai hoia nay, cho nên nôi Ngai tröi bôj chúng nôi khoi trôic mat Ngai. Se-nêkia ben phain nghêch vua Ba-by-loãn.

Sa-lômôn, con trai Nê-vít, la ngöôi nôi chöi löia nê xay döng nên thöi Nêi thöi nôi hoan tat vai năm thöi bay nôi trò vì của Sa-lômôn (I Các vua 6:38), trái qua bay năm xay döng. Nhö thej viec xay cat nên thöi côi lei nêi hoan tat vai năm 950 trôic Chúa.

Trong bài học của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ chöng kieh hai söi sup nôi (1) söi sup nôi của Võng quoc Phöng Bät, bao göm cai thanh phó thui nôi của nôi thanh Sa-ma-ri, vai năm 722 trôic Chúa; vai (2) söi sup nôi của Giêru-sa-lem vai nên thöi của Sa-lômôn vai năm 586 trôic Chúa.

# 1. Söi Chäm Döt Võng Quoc Phía Bắc (II Caic vua 17:5-19)

Khi Sa-lôa môn bang hạ ñat nôôic bô chia cat (khoaing năm 931 trôôic Chúa) thanh caic võng quoc phía Bắc và phía Nam. Giê-ru-sa-lem, vô vua treü của Võng quoc phía Bắc, biêt rang neü dân söi của öng quay về Giê-ru-sa-lem ñeä thôu phöông ba lân möi năm, thì söm muön gì ñat nôôic cùng tai hiệp nhất. Giái pháp của öng la xây döng nhöng choä danh cho söi thôu phöông öu phía Bắc, Nan và Be-ten.

Ñieu Giê-ru-sa-lem ñaô lam (thay ñoä ñua ñieim thôu phöông) ñaô khoaing thay ñoä söi ñoan phat tien tri. Söi ñoan phat tien tri ñeä tönhöng và hâu hình ma öng ñat tai Nan và Be-ten ñeä lam nhöng phöông tien giup ích trong söi thôu phöông. Ñöic Giê-ru-sa-lem - nhöng con bô bang vang (I Caic vua 12:26-30).

Nhöng con bô la ñeä cung cap möi hình anh hâu hình ñaô dieän cho Ñöic Chúa Tröi vô hình của ngöôi He-bê-rô. Viec nay ñaô phai vô ñieu rang thöi hai: “Ngöôi chöi lam töng chäm cho mình, cùng ñöng lam töng nao giöng nhöng và trên tröi cao kia hoac nöi ñat thap nay, hoac trong nöôic döôï ñat” (Xuät 20:4).

## Lich Söi Phuc Truyen

Caic hoic giái Thanh Kinh ñaô tìm ra y nghóa söi anh hööng của nhöng tö tööng và phöông pháp của sach Phuc Truyen trên nhieu phan khai của Thanh Kinh Cöu Öôic, bao göm caic sach Gioä-sueä Caic quan xet, I và II Sa-mu-ein, I và II Caic vua. Lich söi phuc truyen la “lich söi tien tri” - lich söi nöôic nhìn töi lang kính của söi ñoan phat tien tri.

Gioä-sueä Caic Quan Xet, Sa-mu-ein, và Caic Vua khoaing có trình bay möi lich söi cañ ñaô, khai ch quan của dân Y-sô-ra-eñ keät ö khi höi và Ñat Höia cho ñeä khi höi bô bat lam phu tu. Ñuing hôn la nhöng sach nay ñang tra löi câu höi, “Tai sao Ñöic Chúa Tröi cho phep dân söi của Ngai bô bat lam phu tu?” Câu tra löi la: “Höi ñaô nhân lãnh ñieu höi ñang phai nhân. Höi lam ñieu aic và töi chuoic laý söi ñoan phat của Ñöic Chúa Tröi trên dân töc höi.”

Những hình tống của Giê-rô-bô-ám xui khiến cai dân sô-ai phải vô nhiều lần chống lại việc làm các thần tống. Những vị vua kế và cũng đi theo việc làm của Giê-rô-bô-ám. Xin lưu ý các sô-ai gia tiên tri ñe các ñền các triều ñài của các vị vua phía Bắc sau vua Giê-rô-bô-ám (I Các vua 15:25-26, 33-34; 16:25-26).

Việc làm những tống chầm hữu hình ñài diễn cho Ñời Chúa Trời cũng chẳng khác gì sô-ai thờ phụng các thần khác. Ñây là ñều ñài xảy ra với dân Y-sô-ra-ên trong suốt thời kỳ cai trị của vị vua xấu xa nhất của họ. A-háp ñài chuyển từ chỗ thờ lạy thần tống sang thờ phụng Ba-anh (I Các vua 16:30-33). Chẳng những ông ñài thờ phụng Ba-anh, ông cũng ñài có ñời một người với chuyển xui giục thờ phụng Ba-anh, Giê-sa-be, người ñài ñưa vào Y-sô-ra-ên 850 tiên tri của Ba-anh và A-l-tai-te và nuôi họ bằng công quy của triều ñình (I Các vua 18:19).

Vị vua cuối cùng của Y-sô-ra-ên là O-se (II Các vua 17:6). Y-sô-ra-ên thời ñời có một mối quan hệ chặt chẽ với A-sy-ri. O-se ñài cố gắng ñưa dân Y-sô-ra-ên thoát khỏi mối quan hệ này. Ông liên minh với Ai Cập và từ chối nộp triều cống cho A-

### **Xô Sa-ma-ri, Người Sa-ma-ri**

Khu vực chung quanh thành phố thủ ñô cuối của Vương quốc phía Bắc ñộc biệt ñền nhờ thành Sa-ma-ri của A-sy-ri sau khi Y-sô-ra-ên sụp ño ñăm 722 trước Chúa. Dân số khi ñời là hơn một triệu người chỉ phía Bắc và những người do Sa-gôn II ñưa vào ñe thay thế số dân vua ñài bắt ñi làm phu tù.

"Người Sa-ma-ri" là tên gọi dành cho những người kết hôn trong dòng họ và chia sẻ những truyền thống tôn giáo với những người di dân. Khi người Do Thái trở về sau cuộc lưu đày (bắt đầu khoảng năm 538 trước Chúa), họ từ chối ñe ñều hợp tác tại ñày xây dựng ñền thờ của người Sa-ma-ri.

Sở dĩ tước người Sa-ma-ri và sở nghi ngờ của những người Do Thái ña nghi ñe với người Sa-ma-ri ña ñền ñe sô-ai hãm thụ bụng ñe vào thời Chúa Giê-xu. Người Do Thái trong thời Tân Ñời thậm chí chẳng thêm ñi ngang qua Sa-ma-ri trên tuyền ñông ñi từ Ga-li-lê ñe Giê-ru-sa-lem.

sy-ri. Phái òng của A-sy-ri thật nhanh lẹ. Năm 725 trước Chúa, Sanh-ma-na-sa, vua A-sy-ri, bao vây thủ phủ của Y-sô-ra-ên, thành Sa-ma-ri (17:3). Ba năm sau mới thành phố này bị Sa-gôn II, người kế vị Sanh-ma-na-sa, chiếm xong chưa vài tháng trước khi thành phố sụp đổ.

Cái tên "O-lê-se" nghe giống như một lời hứa hiềm. Nó có nghĩa là "ngôi nhà giải cứu." Nó là một dạng biến thể của Giô-suea (Dân-sô-ky 13:8, 16). Giô-suea nào tiến lãnh đạo dân Y-sô-ra-ên khi họ vào đất mới của mình. "Giô-suea" thổi hai la O-lê-se - lãnh đạo dân số khi họ bỏ nhà khỏi đất của mình.

Nó là niềm kết thúc cho Vương quốc Phônix Bắc. Khu vực bao quanh thủ phủ cũ trước biệt thự là thành Sa-ma-ri trước thuộc A-sy-ri. Sa-gôn II bắt một số người làm phu tù vào nhà những dân tộc nô lệ từ các nơi khác nên có trú tại Vương quốc phía Bắc.

II Các vua 17:7-18 là một số minh họa tuyệt vời cho lịch sử mang tính tiên tri. Nó với những số gia tiên tri, số sụp đổ vào bị bắt làm phu tù những hình phạt xứng đáng cho quá trình lâu dài không chừa trung thành với Nước Chúa Trời của dân Y-sô-ra-ên. Mục đích sách Các Vua bày tỏ rằng số trung thành với Nước Chúa Trời là một nguyên tắc lớn dẫn dắt nội số của Ngài. Số sụp đổ của Y-sô-ra-ên là bằng chứng rõ ràng nào tiến cho niềm này.

Số sụp đổ của Giu-đa là bằng chứng thổi hai cho thấy rằng Nước Chúa Trời mong muốn số trung thành nội dân số của Ngài. Bằng chứng nội trước giới thiệu trong câu 19, "...Chính Giu-đa cũng không vắng giới các niềm của Giê-hô-va và Nước Chúa Trời của họ; bên này theo những lệ luật mà Y-sô-ra-ên đã lập."

## **2. Những Nhà Lãnh Đạo Xấu Xa Nào Nay Giu-đa Xương Con Đốt Tròn Tuổi Dẫn Đến Sờ Sếp Nổi (24:1-4)**

Giôia II Các Vua 17 và II Các Vua 24, khoảng thời gian nối 120 năm, sờ gia tăng quyền lực nào xuất hiện trên thế giới. Trong năm 17, quốc gia thống lĩnh thế giới là A-sy-ri, một đất nước toả lạc ở phía bắc Mê-sô-bô-ta-mi (phía bắc “khu vực đầm bay” của Irak). Khi năm 24 bắt đầu, người Ba-by-lôn, dưới sờ lãnh đạo của Ne-bu-cat-net-sa đã lãnh bại liên minh Ai Cập và A-sy-ri trong trận chiến tại Cắt-ke-mít năm 605 trước Chúa. Ne-bu-cat-net-sa cho phép Giê-hô-gia-kim, con trai của Giô-si-a, vẫn duy trì ngôi vương của mình, thay vào đó là lời hứa trung thành của Giê-hô-gia-kim.

Ba năm sau, Giê-hô-gia-kim phải rời khỏi ngôi vương của mình và chết trước khi quân của Ba-by-lôn xuất hiện. Người con trai mới của ông, Giê-hô-gia-kin, lên ngôi trước ba tháng thì nhà vua Ne-bu-cat-net-sa bắt ông sang Ba-by-lôn cùng với mọi ngân người Giu-đa khác, chắt lại những người nghèo nhất và coi ít học nhất (II Các Vua 24:14). Rồi là năm 598 trước Chúa.

## **3. Vì Vua Cuối Cùng Của Giu-đa Và Sờ Phái Huỷ Bị Thông Của Giê-ru-sa-lem (24:18-20)**

Ne-bu-cat-net-sa lập Se-nê-kia, người con trai cuối cùng của vua Giô-si-a “nhân lành”, kế vị ngôi vương của Giê-hô-gia-kin. Se-nê-kia vẫn trung thành với Ne-bu-cat-net-sa trong chín năm. Sau đó ông quy phục nâng ủng hộ Ai Cập giữa vòng dẫn sờ. Tiên tri Giê-rê-mi kịch liệt chống sờ sờ nổi loạn của Se-nê-kia.

Sờ kiến nhân của những người Ba-by-lôn đã bắt đầu. Sau một cuộc vây hãm kéo dài gần hai năm, Ne-bu-cat-net-sa quyết định san bằng Giu-đa, kiến hồ là một nguồn chống sờ sờ, bằng cách

## Do Thái

Tên gọi "Do Thái" (Jew) là từ rút gọn hay viết tắt của chữ Yehudhi trong tiếng He-bơ-rô, có nghĩa là "một người thuộc về Giu-đa." Vì chữ Giu-đa là chỉ phải duy nhất sống sót sau cuộc lũ lụt Ba-bi-lôn nhờ một dân tộc nào biết, nên những con cháu của Áp-ra-ham vào thời nào đó cũng gọi là "người Do Thái."

chấm dứt nên quân chủ và phải hủy thành Giê-ru-sa-lem cùng nên thời II Các vua 25:1-21 mô tả những phương cách người Ba-by-lôn đã dùng. Phần mô tả ngắn về cuộc vây hãm trong 25:2-3 nói về nhân mệnh thêm trong Ca thông 4:1-20.

Sách Các Vua bắt đầu với số gia tăng quyền lực và sự suy thoái của Sa-lô-môn. Chúng kết thúc với hình ảnh "con gái của Si-ôn," trong niềm tin tưởng con gái của một thời hoàng kim của mình, đã than khóc rằng, "Hỡi mọi người đã đi qua, hãy nhìn lấy làm quan sao? Xét xem sự buồn bực nào nơi những sự buồn bực đã làm cho ta, mà Nước Giê-ru-sa-lem đã làm cho ta nỗi ngày Ngài nổi giận phòng phòng" (Ca thông 1:12).

Tại sao lại có sự sụp đổ bí ẩn này? "Bởi cơn giận của Nước Giê-ru-sa-lem nổi lên, nên Ngài giáng trên Giê-ru-sa-lem và Giu-đa những tai họa này, cho nên nỗi Ngài trở lại chúng nơi chốn trước mặt Ngài..." (II Các Vua 24:20).

## Tại Sao?

Trên phương diện nào mà mức độ của sự trừng phạt trên dân Y-sô-ra-ên lại nặng nề như vậy? Mức độ của sự trừng phạt này có thể là gì?

Câu trả lời của các sử gia tiền tri như sau: Nếu việc dân Y-sô-ra-ên rời bỏ sự thờ phụng Nước Chúa Trời để quay sang thờ phụng các thần khác thì việc này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của dân Y-sô-ra-ên. Nhưng việc này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của dân Y-sô-ra-ên nếu kế hoạch giải cứu của Nước Chúa Trời cho tất cả thế giới, ban phước với sự cứu rỗi qua một Cứu Chúa, một người vô tội đang đợi Vua Na-vít?

## Hai Vị Vua Tốt

Gioasi-a là một trong số hai vị vua mà những số gia tiên tri của ông đã dự đoán về một vị vua sẽ cai trị của ông (II Các Vua 23:25). Ông cai trị Giu-đa từ năm 641 trước Công Chúa, cho đến năm 609 trước Công Chúa, khi ông qua đời trong trận chiến với Pha-ra-ôn Necho, người đã công an ông liên minh với quân đội A-sy-ri tại Cắt-kết-mít để chống lại các lực lượng của Ba-by-lôn để giành quyền cai trị đất nước (II Các Vua 23:29).

Vị vua con là E-xe-chia, không có một lời tiên đoán nào về ông; ông cai trị Giu-đa từ năm 716 trước Công Chúa đến 687 trước Công Chúa. Tuy nhiên, chính con trai của ông, Ma-na-se, lại có một số khác biệt không thể ngờ được về vị vua nổi tiếng ác nhất của Giu-đa.

Không có một dân tộc “kết hôn” với Nước Giê-hô-va, thì sẽ không có một dòng dõi nào mà từ đó Nữ hoàng Me-si-a sẽ đến.

Khi ban nước Gio-sue và Các Quan xét, Sa-mu-ên, và Các vua, ban nước an tòng bởi những sách này là một bài giảng không là dạy rằng, “Hãy học từ quá khứ của con. Con bỏ rủa sai khi con là bội sự tin cậy cho Nước Chúa Trời. Con nước phước khi con trung thành với giao ước Nước Chúa Trời đã lập với con.”

Chúng ta không có tài liệu nào cho thấy rằng Y-sô-ra-ên đã tiếp tục thờ phụng các thần ngoài giao sau chuyển lều này từ về cõi hồng. Tình trạng bị giam cầm giống như số lều trú trong bệnh viện cho đến khi dân số nước chừa lành khỏi bệnh thì lại thần tòng chết người và chuẩn bị hồi sinh sang thế giới hiện tại của mình, số mệnh mà Ê-sai gọi là làm “số sáng cho các dân ngoài” (Ê-sai 49:6).

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Bạn nghĩ một sù gia tiên tri sẽ phải nói gì về mặt nội tâm của chúng ta?
2. Làm thế nào Nôic Chúa Trôi sẽ phạt những lựa chọn sai trái của chúng ta bằng chính tội lỗi chúng ta? (Gợi ý nhiều loại năm khác nhau.)
3. Nói coi phải là sù trông phạt ñe giaỉ cứu khong? Neu ñung lai nhö vậy, thì nhö thế nào? (Gợi ý Một người nghiên rồu ñai khám phải ra rằng: con người chông ño chöa "suy thoái tốt böc," thì chöa sản sang ñe bắt ñau cuộc hành trình gian khoi tìm lại sức khỏe.)



## Sồi Niệp Của Nồi Chua Trời Trong Các Sách Hậu Tiên Tri

Chông



*Nồi Chua Trời có lẽ ban nài cho nên nồi nôi.*

Sồi niệp của Thành Kinh Cựu Ước nài nôi nhiều tác giai lập lại trong nhiều niên kinh văn khác nhau, và sồi niệp nồi lẩu Nồi Chua Trời - Nang tạo đồng thể giới này và các dân tộc nung sinh sống trên nồi cũng chính là Nang nung cai trò. Hôn nôi, Nồi Chua Trời không phải là một Nang bát nung, nhưng Ngài gắn liền với nồi sống của dân sồi mình, tất cả mọi người. Ngài là Nồi Chua Trời của cái thế giới. Từ nài Ngài nài chọn hạnh nung thông qua một nhóm nài biết. Tuy nhiên, lúc nào cũng vậy, kế hoạch nồi lẩu dành cho cái thế gian, với ý định bao hàm toàn bộ các dân tộc khác nôi. Tất cả nồi nôi sẽ bao trùm nồi dung của chông 3.

Lịch sồi Do Thái nài bắt lên ngay từ nài rằng dân sồi của Nồi Chua Trời, nôi chính Ngài dân đất và ban phôi, coi khuyh hoi không chæ quên Nồi Chua Trời mà con phain nghich chong lại Ngài. Hoi thoi lai các tathai; hoi ni theo yuring; hoi "lam viec theo yuring mình." Nồi Chua Trời nài caih cai hoi thông qua các tiên tri. Boin trong soanhing tiên tri lon nhất coi A-mot, O-sei, Gie-re-mi, và E-sai. Từ côi naih của naih nôi (Do Thái) trong thoi vua Na-vit và Sa-lo-môn, dân Y-sô-ra-ên bát nài trôit doc một cách nung ngài. Cái Vôong quốc Phông Bắc và Vôong quốc Phông Nam nôi sup nôi Naih thoi bì phai huy. Ngôi ta naih naih sập toàn bì The nhong Nồi Chua Trời văn ôi nôi với hoi. Phải, hoi phải giành lấy những hậu quai sồi phaim toi của mình, nhong sồi sồi phai voin an chôi sồi giai côi bên trong.

## *Nỗi Chúa Trời là Nắng thanh tín!*

Các phần nào Kinh Thánh nói chọn dung trong nòn và nay là một loại những khai năng coi thể và chúng dùng y như nhân mình những netai quan trọng nhất. Bài học 8, từ A-mô và Giê-rê-mi, gần liền với các bài học của nòn và 2 và cho thấy rằng Y-sô-ra-ên và Giu-đa là những phần nào phật, bỏ hủy diệt vì hành vi sai trái tông tội nhau. Bài học 9 bắt đầu từ phần nào thật cảm nòng trong O-lê 11, nói về lên hình ảnh Nỗi Chúa Trời như buồn và mong mới dân Y-sô-ra-ên giống như người cha như buồn vì nòn con hoang nạng của mình. Bài học 10 nhân mình vào một trong những phần nào coi y nghĩa nhất trong Thánh Kinh Cựu Ước, Giê-rê-mi 31:27-34, với phần nào chiếu nạc biết tôi lỗi hèn của Giao ước mới. Bài học 11 đưa trên một phần nào mà coi một số người xem lại các nạng của Thánh Kinh Cựu Ước, Ê-sai 53.

### CHÖÔNG III : SÖU NIEP CUA NÖIC CHUA TRÖI TRÖNG CAC SACH HAU TIEN TRI

---

- Bai 8: Teäng Goi Thöic Tanh Cua Nöic Chua Tröi  
A-mot 5:4-12, 21-24; Giereämi 7:2-11
- Bai 9: Tam Long Khao Khai Cua Nöic Chua Tröi  
Oäseä 11:1-11
- Bai 10: Giao Ööic Möi Cua Nöic Chua Tröi  
Giereämi 31:27-34
- Bai 11: Ngööi Toä Toi Cua Nöic Chua Tröi,  
Cöu Chua Chung Ta Eä sai 53:1-12

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*A-mốt 5:4-12, 21-24;  
Gieareami 7:2-11*

## **Boi Canh**

*A-mốt 5; Gieareami 7:1-15;  
Mi-chea 6:6-8*

## **Trông Tâm Bài Học**

*Ñộc Chúa Trôi canh bair dain sõi  
rang sõi that bai trong viec song  
theo giao ooc của Ngai seimang nên  
tham hoã.*

## **Caui Hoi Nghien Coi**

*Ñộc Chúa Trôi mong ñoii ñieu gì ñoi  
chung ta? Vainieu gì kien chung ta  
ngó rang chung ta coitheacoi  
thông noi?*

## **Muc Ních Bai Hoc**

*Giup xac ñinh quan ñieim của  
chung ta veñoic tin vaicuoic song  
theo ñieu Ñộc Chúa Trôi muon  
noi chung ta.*

# **Bai 8 Tiếng Goi Thoi Thanh Của Ñộc Chúa Trôi Cho Chung ta**

## **Ñai Yù Bai Hoc**

*Trong Kinh Thanh, Ñộc Chúa  
Trôi ñaibay toiñieu Ngai muon  
noi dain sõi của mình. Thông  
thi hoi vi pham vaitham hoã xay  
ñen. Con chung ta thì sao?*

"Giảm tốc... Cua gặp"

"Cảnh thần... Cờ băng trên cầu"

"Coi chừng ngã ló!"

Một số người thì không thấy các băng chèo không và nhiều chèo tốc độ của mình. Những người khác thì không. Một số người, vì còn quá bận suy nghĩ hay trò chuyện, quên hẳn thì việc phải xem chừng những băng chèo không, hay hồi liếc nhìn chúng và rồi quên ngay đi. Cũng có một số người nhìn phớt qua các băng chèo không và tiếp tục chèo, nghĩ rằng, "Chuyện này mình lo rồi đi mà!" Những lời cảnh báo luôn sẵn có ở nơi này hồi chèo qua và không thêm nữa rồi.

Trong nhiều lãnh vực khác cũng như vậy phải không? Nói về thể thao thì quên lái xe của chúng ta, mẫu hình sức khỏe, các quan hệ cá nhân, hay bản thân cuộc sống. Các quy luật luôn sẵn có ở nơi này. Nói với chúng ta, Kinh Thánh chính là kim chèo nam. Vậy thì, chúng ta đã biết nhiều chúng ta phải làm. Thế vẫn là gì?

Con người, phải, chính con người là vấn đề. Những người đã sống ở Y-sô-ra-ên, ở Giu-đa và các nơi khác nay thấy nếu gặp phải một vấn đề ở trong đời. Luôn sẵn có những hướng dẫn cho họ làm theo hoặc không làm theo. Nói Chúa Trời đã ban cho chúng ta luật lệ của chính Ngài vì ích lợi của mỗi người. Ngài mong muốn chúng ta làm theo. Và có một hình phạt nếu chúng ta không làm.

Nói là trường hợp này xảy ra với Y-sô-ra-ên. Có lẽ tất cả đã bắt đầu khi hồi nghĩ, "Ồ! Chắc chắn là vấn đề này nhất này chắc làm nên chuyện gì nữa. Sau cùng, mỗi người đều làm vậy. Nó chỉ là một phần trong vấn đề này nay thôi." Hay có lẽ nhiều đã xuất hiện trong tâm trí hồi lại "À! ta sẽ vượt rào chèo một lần này thôi. Ta sẽ không tiếp tục. Ta có thể đồng lái bắt có luật nào ta muốn." Đó nhiên là hồi không có ý nghĩ cho nói trôi thành một phần của cuộc sống mình. Chúng ta cũng không muốn vậy. Những việc này xảy ra. Và chúng ta gặp vấn đề. Người Y-sô-

## **A-mođ 5:4-12; 21-24**

4 Nöic Gieđhođva phain cung nhaı Y-sô-ra-eđ nhö vay: Hay tìm kiếm ta, thì các ngöđi seısống! 5 Chöđ tìm kiếm Beđteđ, chöđ vào trong Ghinh-ganh, ñöng ñi ñeđ Beđe-Seđba. Vi Ghinh-ganh seıbò ñay, Beđteđ seı tröđneđ möđ nöđ ñöđat.

6 Hay tìm kiếm Nöic Gieđhođva, thì các ngöđi seısống; bang chäng vay, Ngai seınhö möđ ngođ löđ thieđ nöđ höng leđ trong nhaı Giođsep, öđ Beđteđ không ai coıtheđat ñöđ. 7 Các ngöđi nöđ söı ngay thäng ra ngai cöđ, vađ nem söı công bình xuöng ñat! 8 Hay tìm Näng ñaı döng ñeđ nhöng sao Rua vađ sao Cay; nöđ böng töđ tam ra ban mai, nöđ ban ngay ra ñeđ thäm, göđ nöđc bieđ mađ ñöđnöđra trên mặt ñat: Danh Ngai lađ Gieđhođva. 9 Ađ chính Ngai lam cho keımainh thình linh böđ dieđ vong, ñeđ nöđ söı huy hoai ñeđ trên ñöđ luy. 10 Chöng nöđgheđ ngöđi trach möđ nöđ cöđ thanh, vađ göm gheđ keınöđ ngay thäng.

11 Vi các ngöđi hieđ ñađ keıngheđ vađ nöđ hoi nöđ theđ luađ mi, vay ñeđ nhöng nhaı bang ñaı vuöng ñay mađ các ngöđi ñaı xay ñeđ, các ngöđi seıkhöng öđ nöđc. Các ngöđi ñaı trong nhöng vöđ nho ngon ngođ, nhöng seıkhöng uöng röđ nöđ. 12 Vi ta bieđ töđ ac các ngöđi nhiều lađ bao nhiều, töđ löđ các ngöđi löđ lađ bao nhiều, các ngöđi lađ keıhieđ ñađ ngöđi công bình, nhađ lađ cuđ hođ löđ öđnöđ cöđ thanh lam công leđ thäng cuđ nhöng keıngheđ.

21 Ta gheđ; ta kinh deđnhöng kyđleđcuđ các ngöđi; ta không ñeđ long veđnhöng hođ trong theđcuđ các ngöđi ñaı. 22 Dađ các ngöđi dang nhöng cuđ leđthieđ vađcuđ leđchay cho ta, ta seıkhöng nhađ lađ; ta chäng ñöđ xem nhöng con thuımađ veđcuđ leđthuađ các ngöđi. 23 Hay lam cho tieđ cuđ bai hađ các ngöđi xa khoı ta! Ta không không nghe tieđ ñađ cam cuđ các ngöđi. 24 Thađhay lam cho söı chahđ tröđ chay xuöng nhö nöđc, vađ söı công bình nhö söng löđ cuöđ cuöđ.

ra-eđ cung theđ cađ Y-sô-ra-eđ vađ Giu-ña, öđ trong thöđ A-mođ vađ Gieđređmi.

## **Y-sô-ra-eđ, Ngöđi Näng Lam Nöng Lađ Lođ! (A-mođ 5:4-12, 21-24)**

Vöng quöđ phía Bac lađ Y-sô-ra-eđ, ñađ ñi sai nöng lađ lođ, vađ A-mođ bieđ ñieđ nöđ

## Gieareami 7:2-11

2 Hay nōng nōi cōa nhai Nōic Gieãhoãva, tai nōihay rao lōi nay: Caic ngōoi, laingōoi Giu-ña heã thay, lainghōng keido caic cōa nay vaõ ñaing thōilay Nōic Gieãhoãva, hay nghe lōi Nōic Gieãhoãva. 3 Nōic Gieãhoãva vañ quañ, Nōic Chua Trōi của Y-sô-ra-eñ, phain nhō vay: Hay sōa lai ñōōng loã vaivieã lam của caic ngōoi; thì ta seikhieñ caic ngōoi òu trong xōinaay. 4 Chōinhōicaay nhōng lōi doã trauraing: Chính ñay lainghōng thōicủa Nōic Gieãhoãva, ñeñ thōicủa Nōic Gieãhoãva, ñeñ thōicủa Nōic Gieãhoãva. 5 Vi neũ caic ngōoi sōa lai kyicang ñōōng loã vaivieã lam của mình, neũ caic ngōoi lam troin sōi cōng bình giōa ngōoi vaikelañ cañ nōi. 6 neũ caic ngōoi khōng hiẽp ñap khach lai, keimoãcoã, ngōoi goã buã, vaikhōng lam ñoãmai vaotã trong nōi nay; cūng chāng ñi theo caic thañ khac ñeã lam hai mình. 7 thì ta seikhieñ caic ngōoi aĩ òu trong nōi nay va trong ñaã ma ta ñaĩban cho tophui caic ngōoi tōthuoixōa cho ñeñ ñoĩ ñoĩ.

8 Nay, caic ngōoi cay nhōng lōi phanh phōchāng cōi ch gì. 9 Caic ngōoi haĩ chāng troĩm cōop, giẽt ngōoi, phaim toã taĩ dam, theã doã, ñaĩng hōng cho Ba-anh, ñi theo thañ khac, laithañ mình khōng bieã hay sao? 10 Roĩ caic ngōoi ñeñ chāu ta trong nhaĩnay, laingōi ñōic xōng bang danh ta, vaingōi rang: Kia, chung toã ñōic thaĩroã! Haũ cho caic ngōoi ñōic phaim moĩ sōi gōm ghieã aỹ. 11 Vay thì caic ngōoi xem nhaĩnay, laingōi ñōic xōng bang danh ta, nhō hang troĩm cōop sao? Nay, ta, chính ta, xem thay moĩ ñieũ ñoĩ Nōic Gieãhoãva phain vay.

Ngōoi chān chieñ nay, A-moã, ñeñ tōi Theãcoãa, moã khu lang treñ ñanh nui mieñ nam Gieãru-sa-lem. Ñay laingōi moã ngōoi khiẽm nhōōng. Ông ñaĩsōng vaingōi tieñ tri vaingōi khōng giōa theã kyithōi 8 trōic Chua. Chōic vui của ông bat ñaũ khi Oãxia lam vua ñōic Giu-ña (783 - 742 trōic Chua), vaingōi Gieãroãboãam II cai trō ñōic Y-sô-ra-eñ (786 - 746 trōic Chua).

A-moã ñaĩngōi vōi ñaĩ Y-sô-ra-eñ chính xaic ñieũ sai traĩ maingōi ñaĩlam cūng nhō ñaĩng tiep tuc lam. Ông cūng ñoĩ cho hoĩ bieã ñieũ seixay ra neũ hoĩ khōng xay boingōōng loã sai lam của mình, vaingōi troivẽ cūng Nōic Chua Trōi. A-moã truyen ñaĩ lai sōi ñiep của Nōic Chua Trōi.

A-moã khōng nhaĩ maingōi luã leã vi cōi lōi ích của ñoĩ. Nhōng ông ñaĩng keũ goĩ ñaĩng sōi quay lai moĩ quan heã của Giao





## Một Di Sản Quý Báu

Xuân suốt lịch sử của chúng ta, các Hội Thánh Baptist ở Texas đã có nhiều hoạt động xã hội và mô hình công bằng xã hội. Hãy xem xét công việc tiên phong của R.C. Bucker, người đã thành lập Cơ Nhi Viện Bucker năm 1879. Ông Bucker cũng thay đổi luật lệ lập những chốn ở tốt cho các phụ nữ lớn tuổi, và lo giải cứu cho người nghèo, trong số rất nhiều những cố gắng khác. Ngoài ra hãy chú ý đến những việc làm của Mary Hill Davis, chủ tịch lâu dài của Hội Phụ Nữ Truyền Giáo Texas (1906 -1931). Bà đã nỗ lực để thúc đẩy cải thiện các luật lệ về trẻ em và xúc tiến các chương trình chăm sóc trẻ em lớn tuổi. Bà cũng giúp nâng cao giá trị cho số trẻ em tại chính cho các Mục sở lớn tuổi. Những di sản này vẫn tiếp tục. Con non những công việc của Ủy Ban Nổi Sóng Cô Nóc của Hội Thánh Baptist Liên Hữu Texas. Ủy Ban Nổi Sóng Cô Nóc là nơi diễn cho các vấn đề của trẻ em, xã hội của các Hội Thánh Baptist Texas. Chính sách lập pháp và công cộng đã gây ảnh hưởng lên bộ pháp lập pháp của Texas trong thời gian gần đây, nhận mệnh và mục Phúc Hoá Tội Do Toàn Giáo, cùng với một số luật khác liên quan đến các vấn đề về trẻ em và nhân dân.

Chúng ta sống trong một quan hệ tương tác với các con cái Chúa. Phải vô tình luật lệ này từ lâu nữa sẽ hủy diệt tôi, nhờ bài học từ đời này nhân mình.

Giải pháp của A-mot rất đơn giản và cụ thể: “Hãy tìm kiếm Nước Chúa và, thì các người sẽ sống” (A-mot 5:6). Nói cách khác từ lâu “Hãy quay lại với Nước Chúa Trời và làm việc nhiều Ngài phàn.”

A-mot đã không lường lỗi khi phân loại tội lỗi của dân sự và công bố nhiều sẽ xảy ra nếu họ không ăn năn. A-mot chỉ ra rằng họ đã biến sự công bằng thành nhiều cay đắng, chà đạp sự công chính, coi khinh người nghèo khổ, và chà đạp người nghèo. Ông đã nói tiên tri rằng dù họ đã xây dựng những cung điện bằng vàng thì họ sẽ không sống trong nó và rằng dù họ trong nhà, họ sẽ không thể uống rượu từ những trái nho họ trồng (5:7, 10, 11).

A-mot cũng nói với họ rằng Nước Chúa Trời khinh dể những kẻ lười biếng, những kẻ thờ phụng thần tượng của họ, và Ngài sẽ không chấp nhận của kẻ lười biếng lắng nghe những bài hát hay hát

(5:21-23). Nếu coi thế duy trì mối quan hệ với Nôic Chúa Trời, hai phái: “Thầy hãy làm cho sỏi chạnh tróc chảy xuống nhô nôi, và sỏi công bình nhô sông lớn cuộn cuộn” (5:24).

## **Giu-đa: Quay Lại Hay Nói Dieñ Với Những Hậu Quả (Gieareami 7:2-11)**

Gieareami xuất thân từ một gia đình khác với gia đình của A-mô. Ông đã nối tiếp tri hôn một trăm năm sau những lời cảnh báo vang dội của A-mô. Thật không may, những lời của A-mô đã bị bỏ ngoài tai. Giu-đa vẫn tiếp tục đi trên con đường sai trái của mình.

Gieareami sinh ra trong gia đình của một thầy tế lễ tại A-na-to, khoảng xa Giearu-sa-lem vào khoảng giữa thế kỷ thời 7 trước Chúa. Ông sống trong suốt quá trình quản thu chính phủ Giearu-sa-lem năm 609 trước Chúa, cuối cùng bị bắt, và bị huỷ phái vào năm 587 trước Chúa. Chốc vui của ông bỗng hoàn tất vào nửa sau thế kỷ thời 7 trước Chúa và phần nào của thế kỷ thời 6 kéo dài tới 40 năm. Đây là những năm cuối cùng của vòng quốc Giu-đa và giai đoạn nào của quá trình dân Y-sô-ra-ên bị người Ba-by-lôn bắt làm phu tù. Thời điểm này thật hết sức khôi hài. Việc cảnh báo lâu của Giu-đa hiện ra trước mắt. Không lâu sau này Gieareami nhận một công việc khôi hài: lên án sỏi thời nay hiện thời trong nội sông của dân sỏi, cảnh báo rằng những nông trại nhà sỏi sẽ huỷ diệt, và kêu gọi hai phái trở lại cùng Chúa.

Về mọi phương diện, Gieareami là một nhân vật nổi bật trong thời của mình. Ông không chỉ là một tiên tri, ông cũng là một chính khách, một người yêu nôi, và là một cố vấn cho các vua. Đầu mỗi lúc nôi gọi là “tiên tri khốc,” nhiều người nói rằng ông không nên nhận danh hiệu này. Trong thời kỳ cuộc đời ông giống một cây nôi thụ hôn là một cây liễu ướt. Ông là một trong những tiên tri mạnh mẽ nhất, và ông biết cách dùng lời báo về lẽ thật chống lại những nôi gian trá.

Trong sách Giê-rê-mi, 15 câu nào của năm 7 là phần nổi gọi là “bài giảng trong nền thờ” của ông. Nghĩa là toàn bộ bài giảng cho sự tiếp của ông, có lẽ là nổi công bố tại nền thờ trong một ngày lễ trọng đại, chúng ta cần phải nhớ “đàn sô-tô nào tôi.”

Hồi nào tôi họp tại nền thờ và nền thờ là nơi con nào biết nói với tôi. Trên thực tế thì tôi của hồi hòng và nói cho thấy một trong những nạn nạn chính của tôi. Tôi tin rằng sự hiện diện của nền thờ tại Giê-ru-sa-lem sẽ báo năm sô-tô thành vô tình và báo về cho tôi trong lúc xây ra xung đột. Tin tôi vào một tòa nhà bất kỳ tòa nhà nào, chính là tôi là đối mình, và Giê-rê-mi công khai chắt trích nhiều nỗi Đau Giu-đa nào phải sô-tô lại hòng loá mình, không tin cậy nỗi ban thần nền thờ và rồi Nổi Chúa Trời sẽ nên tôi ở lại trong vùng đất nỗi (Giê-rê-mi 7:2-4).

Khi phải nói rằng tôi cần phải sô-tô nỗi, Giê-rê-mi tiếp tục nhắc nhở nền những nỗi loá nào biết mà tôi phải tránh nếu tôi muốn tiếp tục nổi sống yên ổn: “Vì nếu các ngươi sô-tô lại kỳ công hòng loá và việc làm của mình, nếu các ngươi làm trọn sô công bình giữa người và kẻ lân cận nỗi nếu các ngươi không hiệp hiệp khải lai, kẻ mồi côi, người già bua, và không làm nỗi mà vào nỗi trong nỗi này; cũng chẳng gì theo các thần khác nên làm hại mình,

### **Kiểm Tra Thờ Tôi Ở Trước**

Hãy thử bài Kiểm Tra Thờ Tôi Ở Trước này: Lấy một mảnh giấy và vẽ một hòng thẳng hòng ôi giữa. Ở cuối bên trái, viết: “Những ôi tiên.” Ở cuối bên phải: “Các hoạt hòng.”

Ở cuối bên trái, viết những gì bạn tin rằng nỗi là ôi tiên của bạn. Ở cuối bên phải, các hoạt hòng của bạn - bạn thật nỗi nào lãng phí thời gian của mình nhớ thể nào trong công việc. Hãy dành thời gian suy nghĩ. Hãy chân thật với chính mình.

Bây giờ thì hãy nhìn vào nỗi mà bạn nói là quan trọng (ôi cuối bên trái) và nỗi bạn thực nỗi làm (ôi cuối bên phải). Những ôi tiên của bạn có thật là những ôi tiên của bạn không?

thì ta sẽ khien các ngöôi an òi trong nôi này vaø trong ñất maø ta ñã ban cho toại phui các ngöôi tở thu òi xòa cho ñến nôi ñôi” (7:5-7).

Gieãrêami noi ñến ñến thoi với moät chuit chaim biem: “Này, các ngöôi cay nhöng loi phanh phôi chäng coi ích gì. Các ngöôi haichäng tröm cööp, giết ngöôi, phaim toại taø daim, theä doái, daing höng cho Ba-anh, ñi theo than khac, laø than mình không biêt hay sao? Roài các ngöôi ñến chau ta trong nhaø này, laø noi ñöïc xöng bang danh ta, vaø noi rang: Kia, chuing toại ñöïc thai roài!” (7:9-10). Sau nôi Gieãrêami them vaø, “Vây thì các ngöôi xem nhaø này, laø noi ñöïc xöng bang danh ta, nhö hang tröm cööp sao? Này, ta, chính ta, xem thay moi ñieu nôi ñöïc Gieãhoiva phain vay” (7:11)

Gieãrêami noi với hoì rang söi bình an của hoì không liên quan gì ñến ñến thoi öi Gieãru-sa-lem. Song söi bình an của hoì chính laø öi trong moät quan hañ huing ñaøn với Ñaang maø ñến thoi mang danh. Vaø moät quan hañ hoigan liên với söi vang phuc. Neäu hoì muön tiep tục söng trong vung ñất này vaø höng nhöng phöïc lanh của noi hoì seiphai “quay ñaui tröilai.” Không may moät ñieu: hoì chäng chöu nghe. Gieãru-sa-lem sup ñoainam 587 tröïc Chua.

## Con Chung Ta Thì Sao?

Trong bai hoic ngay hoim nay, dieñ tieñ caui chuyeñ xem chöng rañ ñôn giain. Dañ Y-sô-ra-eñ - caui Y-sô-ra-eñ vaø Giu-ña - không chañ lia boi con ñöông chính ñaing của mình, maø hoì con ñi theo con ñöông sai trañ. Ñöïc Chua Tröi ñaì sai các söigiañ ñến - rañ nhieu lan - ñeakeu goi hoian ñaøn, quay lai. Hoì không chöu nghe. Con chung ta thì sao? Ñöïc Chua Tröi mong muön nhieu gì noi chung ta? Chung ta can phai thay ñoi nhöng gì?

Ñöïc Chua Tröi của Cöu Ööc laø Ñöïc Chua Tröi của toan boi löch söi - hoim qua, hoim nay, vaø ngay mai. Noai với moät chung ta, moät quan hañ với Ñöïc Chua Tröi laø toại quan tröing. Noi phai gan liên trong troin caui cuoic ñoi chung ta. Nhöng luat lañ danh riêng cho moät quan hañ cho chung ta ngay nay cuing töng töi

nhỏ cho dân Y-sô-ra-ên ngay xóa: chắt thòiphööing mới mình Nöic Chúa Trời mới thối, và sống trong mới quan hệ ñúng ñắn với những ngöôi khác.

Khi chúng ta xem mới tồng giao của chúng ta với Nöic Chúa Trời lạiou tiên mới vàlâu dài của cuộc ñời mình, sẽ “cô xöi ñúng ñắn” với ngöôi khác sẽ tuôn tràn qua ñời sống chúng ta. Chúng ta “sống ñúng nhỏ ñieu chúng ta noi” - sẽ thật chúng ta lại ngöôi gìn giöoanh em mình.

Chúng ta hiện ñang làm gì? Ñây làluic ñểnhìn lại. Hay ñất Nöic Chúa Trời lên hàng ñầu. Nếu chúng ta làm nhỏ vậy, mới việc khác sẽ tới ñi vào ñúng choá của mình. Ñôn giản quá phải không? Không!

Sẽ thay ñổi bắt ñầu trong mới cái nhân chúng ta. Tröôic hết, hãy quay lại vànhìn nhân toàn bộcuộc ñời mình mới cách hết sức chân thật. Hãy thanh thật vềñieu này. Nöic Chúa Trời coi ñang ôivò trí cao nhất không, hay những nhu cầu khác ôikháp nói ñầonày Chúa ra ngoài? Bạn cóthểthối sẽ noi rằng bạn không hề cómới thần töông nào tröôic mặt Ngài không? Cách bạn söidùng thời gian của mình cóphải ảnh ñieu này không? Cóthểchúng ta ñầobắt ñầu ñời sống Cô ñoic của mình bằng việc ñất Chúa làm ôu tiên mới của mình, ôôic muốn rằng Chúa sẽcai trò mới suy nghĩ vàhành ñộng của chúng ta. Sau ñội tồng chut mới, mới ñieu gì khác ñầulên vào, luic ñầu thì chắt tâm thối thối. Sau ñoionoi bắt ñầu chiếm lấy thời gian vàsöi quan tâm của chúng ta ñieu hơn. Và rồi ñầu ñoitrên con ñöông, việc “ngoài lề” này ñöôic thêm sẽc bôi những “nhu cầu” khác. Bấy giờ chúng ta bắt ñầu chắt “thòiphööing Chúa” vào mới thời ñiểm nhất ñình vào sáng Chúa Nhật. Vàchính lànoinày!

Cóleíchúng ta không cui mình thòilay những con bòvàng hoặc quyếxuống tröôic Ba-anh. Những coi lểtrong mới cuộc ñời của chúng ta, coi “mới vài ñieu nào noi” ñang dần dần chiếm lấy tö töông, sẽ quan tâm, tình cảm, vàthời gian của chúng ta. Và nếu mới tồng giao của chúng ta với Chúa tröiñen môinhất, khi ñội mới quan hệcủa chúng ta với những con ngöôi khác sẽ nhỏ

thế nào? Mọi quan hệ nào cũng trôi nổi trong môi trường phải không? Có phải chúng ta hoặc nàng ôi ngoài con nòng nọc hoặc còi lòi nàng thì sai hỏng?

Tại sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua nỗi cô đơn này?

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Bản nhìn nhận “thờ phụng” như thế nào?
2. Mọi quan hệ giữa sùng bái thờ phụng của chúng ta và cách chúng ta nói xôn với những con người khác như thế nào?
3. Dân sùng bái trong thời Giê-rê-mi coi khuyển hống trong cây vắn toa như thế nào cho rằng bởi vì họ muốn được bình an, thay vì trong cây nói Chúa. Có ai trong số chúng ta ngay nay xem việc nói như thế hay tham gia các hoạt động làm việc như thế nào cho chúng ta sùng bái bình an không?
4. Những ưu tiên của cải nhân bản và cách bản sùng bái thì giờ của mình có phù hợp với nhau không? (Lưu ý phần sidebar, Kiểm Tra Thời Tội Ưu Tiên)

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*Ô-sei 11:1-11*

### **Boi Canh**

*Ô-sei 11:1-11*

### **Trong Tâm Bài Học**

*Ñöic Chúa Trôi tiếp tục tìm kiếm vào  
keo chúng ta trôilaii với Ngai ngay  
caikhi chúng ta choi boiNgai.*

### **Câu Hỏi Nghiên Cöu**

*Ñöic Chúa Trôi thöc söicain nhân veä  
bain nhö theinao?*

## **Muc Ních Bài Học**

*Bain quyét ñinh söi ñap lai tình  
yeu thöông vö ñai của Ñöic Chúa  
Trôi nhö theinao.*

# **Bài 9**

# **Tám Long Khao Khai Của Ñöic Chúa Trôi**

## **Ñai Yü Bài Học**

*Ñöic Chúa Trôi yeu thöông ñain  
Y-sô-ra-ein vào khao khai hoi theä  
hieñ rang hoi cüng yeu Ngai.  
Hoi vàn cöi phain nghöch. Ngai  
ñai phai kyü luật hoi. Ngai lam  
nhö vày vöi muc ních giai cöu,  
khöng phai vì hain thu*



Một nhóm phụ nữ thuộc nhiều lứa tuổi đã họp nhau lại hai lần mỗi tháng để học Kinh Thánh. Trong vài phút trước khi bắt đầu bài học, hai người bạn đang thảo luận về một bài học do chủ nhà đưa ra. Một trong những người bạn trẻ nói vui mừng thông báo: "Các cô biết gì không? Chúng tôi sắp có con! Tôi và tôi biết thôi!"

Trong những tiếng reo vui chúc mừng, một phụ nữ nói thật, con trẻ lên tiếng: "Tuyệt thật này! Các cô sẽ phải mất một năm năm nữa mình chăm sóc cho nó - cho tới khi nó vào Nhà học!" Nếu nói trong nhóm, một người phụ nữ trung niên lạc vào vai trò, "Nhiều người khác nói bắt đầu thôi! Tháng nào sẽ có một lần quay trong nhà em từ bây giờ trở đi - lúc nào cũng thế! Các cô nhìn xem!"

Lúc nào cũng thế? Phải, lúc nào cũng thế - nhiều người coi nghĩa rằng tình yêu thông của cha mẹ không bỏ rang bước hay là thuộc vào tình thông, hạnh vi tốt, sẽ toàn trọng, hay sẽ vắng lời của nhà con. Một người này thông nói cha mẹ mong nói với tất cả niềm tin và thông thì chúng sẽ nên. Những người khác lúc nào cũng vậy. Nói lúc, tính học của tuổi trẻ hay một số phần loan rồi rang sẽ dẫn nhà con vào những chỗ nơi loan và nguy hiểm. Nói lúc chúng tìm thấy những vẻ hoặc nói ai nói dẫn về Nói lúc không. Nói lúc tình trạng nói có thể nói lại mãi, những tâm lòng người cha, người mẹ vẫn không ngừng mong một nhà con của mình.

Nhiều người cũng đang trong một quan hệ của Nhà Chúa Trời với con cái Ngài. Xuyên suốt lịch sử Cựu Ước, dân Y-sơ-ra-ên có lẽ làm những việc lỗi - nói lúc thì người họ đang nói - và một Nhà Chúa Trời yêu thông vẫn tiếp tục kêu gọi họ quay trở lại. Không cần có thể nhớ chúng ta thấy trong hai bài học trước, Nhà Chúa Trời không cần mong chờ và kêu gọi họ quay lại, Ngài cũng báo cho họ biết nhiều sẽ xảy ra nếu họ không lâu tâm nên những lời cảnh báo.

Tuy nhiên, qua mọi sự nói chúng ta thấy rằng Nhà Chúa Trời đã không dung sự bất trung hay nói aim ảnh nào nói nên khi



## Tình Yêu Thông Vượt Sỏi Vượt Õn Bão Nghĩa (11:1-4)

Biết rõ về Ôngse và gia đình ông sẽ giúp chúng ta hiểu nhiều Ôngse Việt. Tên Ôngse có nghĩa là "sỏi cứu rỗi" hay "Nước Giã hòa và giúp đỡ". Tên gọi này (Hosea) gợi lên nhu cầu về sỏi giải cứu hay giúp đỡ trong hai phòng diện - cuộc sống hiện tại của Ôngse và tình thế tiến thoái lưỡng nan của đất nước. Thuở trước một ngày, và vua cuối cùng của Y-sô-ra-ên lại có tên là Ôngse (Hoshea), trong tiếng Hebrew thì không khác gì với Ôngse (Hosea) (II Các vua 17:6). Cái hai này là cách nói khác chữ "Giã sỏi" (Joshua).

Ôngse nối tiếp trị ối Vương quốc phía Bắc khoảng 10 năm sau A-mô. Chốc vui của ông kéo dài khoảng 25 năm trong khoảng năm 750 đến 725 trước Chúa. Việc ông dành một tình yêu sâu nặng và bền chặt cho quê hương của mình nước Israel thể hiện rõ ràng trong ngôn ngữ của ông rất sâu sắc. Ông cảm thấy rằng bản thân chuyển Xuất Ai Cập, cùng với những ngày lang thang trong rừng vắng, rất lâu năm nên những giờ phút hạnh phúc nhất của Y-sô-ra-ên. Về cái bản, ông nghĩ rằng Y-sô-ra-ên còn hơn là một nhà bè vắng lời - một nhà bè tin cậy nơi cha của mình - trong suốt khoảng thời gian này biết nỗi buồn bất kỳ thời điểm nào khác, đau rằng Y-sô-ra-ên lúc nào là làm lại.

Hình ảnh mà Ôngse đã dùng, cùng với sỏi chọn lọc ngôn ngữ cho thấy một nền giáo dục khác biệt so với nền văn minh tiên tri cùng thời của ông là A-mô. Lời nói của A-mô, Ôngse cố gắng cạnh tranh để Y-sô-ra-ên rằng hơi nặng nề nên cho sự nội những tiếng nói của ông thật tha thiết van nài hôn của A-mô, với sỏi phản nội công chính.

Lời diễn đạt trong tác phẩm của Ôngse thật không hiểu nước. Ông không xa lạ gì với thảm kịch gia đình. Ông rất cô đơn. Ông, thông nước mà tại là một người gian dâm. Một số tài liệu cho rằng ông rất không biết Ôngse là một người gian dâm khi ông cô đơn bởi một số khác thì cho rằng bản thân ông nhờ thế sau khi cô đơn. Dù sao đi nữa, hai người cũng rất có vẻ với nhau ba người

con, mỗi nhà nhiều con mỗi cái tên lại lung. Rồi Go-me bôi O-sea nhà  
nhà với một người bạn ông khác. Sau này O-sea gặp lại Go-me  
ngoài chợ. Bảy giờ ba là một nhà O-sea chờ bao giờ thôi yêu  
ba The-la ông nhà mua ba và nhà ba và nhà Noi nhà trong chính  
kinh nghiệm của nhà của O-sea là một kính qua này ông nhìn  
thấy thân của nhà mình.

Go-me có một bạn bạn với tình yêu của ông, nhưng O-sea  
vẫn yêu ba O-sea thấy một người ông nhà biết giờ thân thân  
kích gia nhà ông và nhiều nhà diễn ra giờ Nhà Chúa Trời với  
nhà Y-sô-ra-ên. Một số những người nhà Y-sô-ra-ên thời hiện  
trong lúc thời những Ba-anh có cái những hạnh vì tính đức nhà.  
Nhà cũng chính là nhiều nhà phải với cuộc hôn nhân của O-sea Thời  
ra, hồi thời những Ba-anh vì những gì hồi nghĩ rằng hồi coi thể  
nhà nhà của Ba-anh, và O-sea biết rằng nhiều nhà sai. Nhà Chúa  
Trời nhà này ông mỗi nhu cầu của hồi trái suốt các năm dài. Trong  
vực có gắng truyền tải sự nghiệp của mình, O-sea không chờ sự

### Những Gì Anh Chờ Trong Tên Gọi?

Ba người con của O-sea có những cái tên dường như mang tính  
biểu tượng và nhiều sự xảy ra cho Y-sô-ra-ên. Trong O-sea 1, nhà tiên tri  
nói rằng Chúa nhà ông nhà tên cho con mình.

Nhà con nhà long: “Bảy giờ Nhà Giê-hô-va phải cùng người  
rằng: ‘Hãy đặt tên nhà Gít-ri-ên, vì con ít lâu nhà ta sẽ ba cho  
huyết của Gít-ri-ên nhà Giê-hô-va, và sẽ dứt nhà của nhà Y-sô-ra-ên.  
Trong ngày nhà ta sẽ bị của Y-sô-ra-ên trong trung Gít-ri-ên’” (1:4-  
5). Cái tên nhà ông nhà là “sẽ ba cho” Trong trường hợp này, nhà cũng nhà  
cấp nhà thung lũng Gít-ri-ên nhà nhà nhà nhà Giê-hô-va của vòng  
triều Om-ri nhà nhà ba cho

Nhà con thời hai: “Hãy đặt tên nhà Lo-ô-Ru-ha-ma, vì ta sẽ không  
thông với nhà Y-sô-ra-ên nhà, và quyết không tha nhà nhà” (1:6). Tên  
nhà ông nhà là “không nhà” hay “không thông với” nhà ông nhà  
nhà, thì không nhà nhà thông với.

Nhà con thời ba: “Hãy đặt tên nhà Lo-ô-Am-mi; vì các người  
chàng phải nhà ta nhà, và ta sẽ không làm Nhà Chúa Trời các người  
nhà” (1:9). Tên nhà ông nhà là “không phải nhà ta;” nhà nhà nhà.

dùng boá cảnh gia ñình mình làm mình hoả; những còin những làn khác ờng cũng veởin mới quan heởcha - con, với Ñức Chúa Trời là Cha của dân sỡ Ngai. Còin ờn tam cho ờng viết với những tình cảm thật mãnh mẽ

Ở seởbat ñầu ñoan 11 bang viết nhạc nhữin ờng bao mình veở tình yêu thông vaở sỡ quan phong của Ñức Chúa Trời. "Khi Y-sỏ-ra-eỏn con thỏ áu, ta yêu áu nỏi ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-toỏ" (11:1). Vì thế ở seở ñaở gọi lại ky ởic veở những ngày tháng ở Ai Cập. Việc dung từ "gỏi" ở ñaởy với mang y ở nghĩa chọn lọc ñặc biệt. Nỏi gọi lại thời ñiểm Ñức Chúa Trời kêu gọi dân tộc Y-sỏ-ra-eỏn, ra khỏi tình trạng nô lệ tại Ai Cập ñến một quan hệ giao ởic với Ngai.

Hai ñiều liên quan mật thiết ñến việc gìn giữ vaở tiếp tục mới quan hệ ởic chính là tình yêu thông vaở sỡ thanh tín. Dân Y-sỏ-ra-eỏn ñaở thất bại trên cái hai phỏng diện nỏi ở seở chỏ roỏ ñỏ vaởy. Ởng nhạc hỏi nhữin lại những sai lầm còin mới lặp lại của hỏi, liên quan tới chuyẻn thờ ở lại hình tởng vaở tiếp theo nỏi là một hình ảnh tởng phỏn veở sỡ thanh tín của Ñức Chúa Trời. "Cái tiến tri càng gỏi nỏi chỏng nào, nỏi càng trốn tránh chỏng ñaởy" (11:2). Rồi ởng kể hai ví dụ: "Chúng nỏi ñaở ñang của lệ cho các tởng Ba-anh, vaở ñỏt hỏng cho tởng chỏm" (11:2). Ở seở sau nỏi nhạc lại long yêu thông của Ñức Chúa Trời: "Ta ñaở ñaởy Êp-ra-im bỏic ñi, láy cảnh tay maở ñang ñỏ nỏi Song chúng nỏi chỏng hiểu biết rằng ta ñaở chỏa lạnh cho" (11:3). Dân Y-sỏ-ra-eỏn thiếu y ở thỏic ñến ñỏ hỏi không nhận biết ñỏ ở sỡ giúp ñỏ của Chúa. Những ởn phỏic của Chúa vaở tiếp tục: "Ta ñaở dung ñaởy nhỏn tình, dung xích yêu thông kêu chúng nỏi ñến. Ta ñaở ñỏ những kêu cỏi ách khỏi ham chúng nỏi vaở ñỏ ñỏ ở ñỏn trở ởic mắt chúng nỏi" (11:4). "Êp-ra-im" ách chỏ một chi phỏi nỏi bắt trong Vỏng quốc phỏ Ba. Y-sỏ-ra-eỏn ñỏ lúc ñỏ ở gọi là "Êp-ra-im."

## **Tình Yêu Thông Bò Khôôc Tôô - Vảo Những Hầu Quai (11:5-7)**

Keà tôô khi dân Y-sô-ra-en không nấp lại mà con thồ ô trồôc tiếng gọi quay lại của Nôic Chúa Trôi, cảnh của dân nên thãm hoả não môi ra. Ôl-seà não ve nên một bức tranh thộc teá thãt sãc são. Nếu hỏi quay trôilại Ai-cãp, tình thế sẽ không giống nhồ trồôc nồa. Ai-cãp não khai trồôc döôi sô cai trò của A-sy-ri. Những trận chiến nãim máu sẽ nên: "Gôôm sẽ rôl trên các thanh chuing nôi.. vì côi môu chồôc chuing nôi" (11:6). Dân sô quyết nôi nh xây khoi Nôic Chúa Trôi sẽ bò rồi vảo vong nôi là một lần nồa.

Tiếp tục với hình ảnh cha - con, yitôông nói bắt lên côi lên lại tãt cãu nhồng gì côi the ã lam vảo thôi nôi nã nay. Côi ã cho nôi con ra ãi, biết rằng the giôi bên ngoai sẽ dạy nôi thãt ãu nôi n, nhồng nôi nôi ã côi lôi ích cho cãu ngôôi cha ãn ngôôi con. Nôi lúc trong bức tranh toàn cảnh về hành nôi phãn loãn, sô ão ãn phãt xây nên theo cách lam cho chuing ta lêu tãm nên nhồng mô ôôc của mình.

Khi nôi ã ãn với tãt cãu nôi nã nay, một leó thãt côi bãn vãn nôi nôi vôi: Nôic Chúa Trôi ã sô yêu thồng. Với một tãm long nãng tróu, Nôic Chúa Trôi côi the ã cho phép một nôi con của mình ãi theo yitriêng. Song Ngai chãng ã ã ã bôic con cãi mình, nhồng Ngai phãt thi hành lyiluat. Tình cảnh nôi tão nên một nôi ãu nôi nôi nhồng tãu xiết trong long Ngai.

## **Tình Yêu Thông Vảo Nôi ãu - Roi ãn Sô Chiến Thãng (11:8-11)**

Phãt chãng Nôic Chúa Trôi ã ãng nôi yit trong nhồng cãu nã nay? Không, nhồ một ngôôi cha ã ãy trãch nhiêm, Ngai cho phép con của mình bò các biẽn có ã lách sô thi hành kyiluat, nhồng bãn thãn sô kyiluat mang tính chãt giãit côi chôi không phãt trãu thũ Trong lúc nôi sô ãu nôi nôi vảo nôi thõng kho ã sãu thãm trong long Nôic Chúa Trôi chãm ãt.

Ông sẽ một người không xa lạ gì với những người này, bởi vì một người cách sống những người này của một người cha trong những tình cảnh như thế. Dân Y-sô-ra-ên là con cái của Đức Chúa Trời. Ngài đã khai sinh và quan phòng họ suốt các năm đời họ. Bây giờ họ sẽ bỏ đi phật như A-li-ma và Se-bô-ím, những thanh phu như bỏ đi với Sô-đôm và Gô-mô-rô. Sẽ không phải là thế và theo sau là sự giải cứu.

Hãy lưu ý những tình cảm sâu sắc mà Ông sẽ một người về phần Đức Chúa Trời trong 11:8. Tình yêu thương của Ngài bao gồm cả sự thông xót và nỗi đau, bên cạnh những yêu tố khác.

Tại sao Đức Chúa Trời không tỏ bày với họ? Tại sao sự kiện nhận của Ngài không mất đi và bùng nổ trong hành những bài thơ? Chắc chắn những con cái He-bê-rô đã tạo nên lý do để Ngài tỏ bày với họ. Câu trả lời nằm ở câu này: "Ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Nắng Sáng ở giữa người" (11:9). Đức Chúa Trời yêu thương và kỳ lạ, thông thì thông qua các biến cố lịch sử. Chúa sẽ nhắc chúng ta đi theo con đường của mình nếu chúng ta có kháng kháng nhờ thế. Sau này Chúa sẽ cho chúng ta giành lấy những hậu quả. Cuối cùng, Ngài chấp nhận chúng ta trôi về nhà người cha đã làm với nhà con hoang nắng của mình.

Ông sẽ phải thay đổi nhiều năm và nhà công bố sự hiệp của Đức Chúa Trời (11:9-11). Y-sô-ra-ên sẽ gặp lại sự kỳ lạ mà các thập kỷ sau này sẽ mang tới với lòng vàng phục yêu thương. Sau khi dân sự kinh nghiệm mọi việc mà sự phản nghịch đã

### Tình Thế Tiên Thoại Lỗi Nạn Nay Nạn Nạn

Một người phụ nữ nói với một nhà con trai 22 tuổi quay về sống với bà. Cậu ta bắt đầu nghiên ma túy. Bà đã nói chuyện với con, và sắp xếp cho con một công việc; cậu ta trông coi về một công việc. Rồi sau này cậu ta trở lại nhà ba lần nữa.

Bà cảnh cáo rằng cậu phải dứt hẳn nếu không nếu chuyển rời xa đi ra lần nữa. Bà nói cậu ở ngoài. Cậu ta bắt đầu sống trong xe của mình, với một chiếc giường ra những vấn đề sức khỏe. Bà làm nhờ thế có những không?

mang nên cho họ - những trần chiến, sỏi sỏi màu, cánh noãn - khi họ "... Các con cái sẽ ở phòng tay run rẩy mà nên. Chúng tôi sẽ run rẩy mà nên từ Ê-díp-toàn họ chim bay, và từ nhà A-si-ri họ bò cày" (11:10-11).

## Tình Yêu Thông Và Chúng Ta - Chúng Ta Nấp Lại Nhờ Thế Nào?

Khi chúng ta ở Thành Kinh Cựu Ô-ôc, chúng ta thấy hết lần này sang lần khác dân Y-sô-ra-ên đã ăn năn tội của mình nhờ thế nào. Sỏi ăn năn của họ vừa sâu xa, vừa chân thành. Họ thanh tẩy nỗi lòng mình dưới sỏi lạnh của những đá tội nhân hiện của Nối Chúa Trời. Họ thật sỏi sỏi nung nóng. Khi đi cùng họ qua một trong những thời kỳ khai khẩn của họ, chúng ta vui mừng cho họ. Rồi thì - Nung một cái! Hết lần này nên lần khác trong Cựu Ô-ôc, chúng ta lại thấy Y-sô-ra-ên làm nhiều ác trước mặt Nối Chúa Trời. Họ cúi mặt sa ngã vào lối sống "tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn" của họ, quên rằng họ giao ước với họ với Nối Chúa Trời, lời hứa họ hứa họ theo những lời Ngài. Nối Chúa Trời yêu thương họ, mong chờ họ, kêu gọi họ quay về và cảnh báo họ. Những họ không không nghe theo. Thậm chí xa hơn nữa, họ ăn năn. Và mỗi thời lại bắt đầu lại.

Nhiều thật nấp lòng là việc này đã qua thông xuyên và liên tục xảy ra. Chắc hẳn họ biết rằng Nối Chúa Trời là Ngài yêu thương và quan phòng họ trong bao nhiêu năm ròng. Làm thế nào mà họ, những con người đã hứa lời ịch từ sỏi nhôn nhôn của Nối Chúa Trời, lại cúi đầu xuống lòng lại với Ngài? Quả thật, làm sao họ có thể như vậy? Làm sao chúng ta có thể như vậy?

Chúng ta hãy nhìn ôi niềm khờ hầu của một Thiên niên kỷ mới và nhìn lại những năm của quá khứ. Chúng ta hãy thức hiện một chuyến hành trình cá nhân. Hãy nghĩ nên tuổi thơ, nghĩ nên cha mẹ, anh em bạn. (Phải, một trong số họ có thể đã hứa từ sỏi trôi thanh một "thần thối," những bạn đã vượt qua đó!) Hãy nghĩ về những ngày con nít học, những người bạn, những



thầy cô giáo. Hãy nghĩ về những năm thiếu niên, những tháng ngày tháng trâm, và những lúc mà bạn cảm thấy rằng đồng hồ xuống dốc nhiều hơn là đi lên. Hãy nghĩ đến thời niên mà bạn thức ngồi trong một môi trường nóng, hay gần nhà vệ sinh vậy. Và bạn nào phải trả giá cho nó? Những bạn nào vượt qua!

Hãy nghĩ về cuộc sống trẻ trung của bạn: Gia đình, bạn bè, Hội Thánh, công việc, giải trí. Chắc phải qua tất cả những niềm vui mà chúng ta tìm thấy nhờ bằng chứng cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời sao? Bạn nào gặp lại niềm vui nhờ thế nào?

Bằng chứng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời - niềm vui lâu lâu mà O'seai 11 nói đến. Ông viết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời nhờ nhờ thể hiện trong mối quan hệ cha - con, trong kinh nghiệm Xuất Ai Cập và những năm sau đó. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời vẫn ở nơi và cả sự thật về việc dân Y-sô-ra-ên tội hại về tình yêu nơi những xây dựng nơi và đi theo những lối riêng của mình cũng vậy. Đức Chúa Trời vẫn mong chờ. Dầu vậy, bởi sự phản nghịch dai dẳng của họ, Ngài cho phép họ đi theo ý riêng mình, ném trái những hậu quả sẽ đến vào năm hôm về những gì sẽ xảy ra. Ngài cho phép họ nghe về những hậu quả của quyết định của cá nhân họ. Sau đó vì có và yêu thương họ, Đức Chúa Trời chờ đợi họ quay về khi họ đã học hỏi từ những kinh nghiệm của mình.

Hãy áp dụng bài học này vào đời sống chúng ta. Chúng ta cũng vậy, "đi theo lối riêng của mình." Chúng ta cũng là bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Thông thì chúng ta không tội nhận rằng niềm vui lâu lâu chúng ta nâng lên; mỗi lúc chúng ta cũng không nhận biết nỗi buồn. Những khi chúng ta không nghiêm túc trong thời gian của chúng ta với Ngài, với sự học Kinh Thánh, với thì giờ cầu nguyện, khi chúng ta không hướng chính mình vào những hoạt động trong ngày của mình về Ngài một cách cá nhân, thì niềm vui xảy ra. Phải chăng chúng ta nâng niu lối riêng của mình? Mỗi lúc cuộc đời của chúng ta giống như một cái gì trôi to lớn lắm, những thức ra chúng ta chôn giấu lại những tháng

ngày của chúng ta, riêng từng ngày một. Trải qua những ngày  
nội Nỗi Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta. Trải qua từng tháng  
ngày nội chúng ta cần phải yêu Chúa.

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Hãy nêu một số ví dụ ngay nay mà trong đời các bậc cha mẹ phải thực hiện “tình yêu công bằng” (tức là kỷ luật nữa con vì số làm sai của nội ngay cả khi việc làm nội xem nên số lâu hơn cho người cha, người mẹ làm nữa con).
2. Khi nào thì người cha người mẹ phải đứng giữa nữa con và những hậu quả do việc làm sai trái của nội nữa nên? Có không?
3. Bạn nhìn nghĩa “nhi theo con không riêng của tôi” như thế nào?
4. Có khi nào không lợi của bạn và của Chúa là một không? Làm thế nào bạn biết nữa?

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*Gieareami 31:27-34*

### **Boi Canh**

*Gieareami 31*

### **Trong Tâm Bài Học**

*Thông qua giao ôic môi, Ñiic Chúa Trời ban cho chúng ta một mối quan hệ cá nhân mật thiết với Ngài mà qua nó tôi là lối của chúng ta ñiic thời tha; và ñiic lối sống của Ñiic Chúa Trời ñiic ghi tạc vào lòng chúng ta.*

### **Câu Hỏi Nghiên Cứu**

*Làm thế nào ñể khám phá cách giữa Ñiic Chúa Trời và chúng ta ñiic nối liền?*

## **Mục Ních Bài Học**

*Giúp xác ñinh những ôn phôiic của Giao ôic môi của Ñiic Chúa Trời cho cuộc ñời bạn và cho mỗi người nào tiếp nhận nó*

# **Bài 10**

# **Giao Ôic Môi Của Ñiic Chúa Trời**

## **Ñai Yù Bài Học**

*Giu-ña ñai không lắng nghe những tiên tri của Ñiic Chúa Trời. Dân sõi tiếp tục sống theo con ñiic riêng của mình, bắt chước Ñiic Chúa Trời. Sõi hủy diệt ñến, ñiic một sõi sống môi và một giao ôic môi theo sau nó*



## **Gieareami 31:27-34**

27 Nõic Gieãhoãva phain: Nay, những ngày nẻn, bãy giõta seilay giõng nõõi vaigiõng thuivaã maigleo nõi nhaiY-sỏ-ra-eẻn vainhaigiu-ủa. 28 Nhỏ ta ãaẻnh giõichung nõiủaẻng nõaẻ phay nõaẻ dieẻ, vaỉlam khỏn khỏa theủaỏ, thì ta cũng seỉẻnh giõineỏdỏng vaỉtrỏng theủaẻ, Nõic Gieãhoãva phain vaẻ. 29 Trong những ngày nõi nõõi ta seỉkhỏng con nõi: Oẻg cha aẻn traỉ nỏ chua maỉcon chaur phay gheẻrang. 30 Những mỏ nõõi seỉ cheẻ vì sỏi gian aẻ mình; heẻaẻ aẻn traỉ nỏ chua, thì nay phay gheẻrang vaẻ.

31 Nõic Gieãhoãva phain: Nay, những ngày nẻn, bãy giõta seỉ lap mỏ giao õõic mỏi vớỉ nhaiY-sỏ-ra-eẻn vaỉvớỉ nhaigiu-ủa. 32 Giao õõic nay seỉkhỏng theo giao õõic maỉta ãaẻkeẻ vớỉ toảphủi chung nõi trong ngày ta nẻm tay đảt ra khỏi ãaẻ Eẻdẻp-toẻ tỏic giao õõic maỉchung nõiủaẻ phayủi, đảu rang ta lam chỏng chung nõi Nõic Gieãhoãva phain vaẻ.

33 Nõic Gieãhoãva phain: Nay laỉgiao õõic maỉta seỉlap vớỉ nhaiY-sỏ-ra-eẻn sau những ngày nõi Ta seỉủaẻ luaẻ phay ta trong buẻng chung nõi vaỉcheẻ vaỏ long. Ta seỉlam Nõic Chủa Trỏi chung nõi chung nõiseỉlam đản ta. 34 Chung nõiaẻ nay seỉchẻng đay keỉlaẻn cẻn mình hay laẻnh em mình, maỉrang: Hay ãaẻn biẻ Nõic Gieãhoãva! Vì chung nõithay ãaẻ seỉ biẻ ta, keỉnỏicủng nhỏ keỉlỏn. Nõic Gieãhoãva phain: Ta seỉthả sỏi gian aẻ chung nõi vaỉchẻng nhỏtoẻ chung nõinỏaẻ.

con nhiều hôn cũnhững gì chung ta ãaẻn biẻ. Đản Y-sỏ-ra-eẻn cũng vaẻ. Hẻt laẻn nay sang laẻn khẻc, hỏi cũmaỉ “nẻm chẻt laẻ ãaẻ hỏi ãaẻcỏi” hôn laẻthỏic hiẻn mỏ cũnhay cũa nõic tin.

### **Mỏ Nỏi Sẻng Mỏi (31:27-30)**

Bẻn cũtheủnhỏilẻi trong bẻi hỏc 8 rang Gieẻreẻmi nõõic sinh trỏõng trong gia ãiẻnh cũa mỏ thay teẻleẻ vaỏ khỏng giỏa theủkyủthỏi 7 trỏõic Chủa, vaỉchỏic vui cũa õẻng keỉ đải suỏt phẻn cuỏa cũa theủkyủthỏi 7 vaỉphẻn ãaẻ cũa theủkyủthỏi 6 trỏõic Chủa. Nỏilẻnhững ngày cuỏa cũng cũa vỏõng quỏc Giu-ủa vaỉlaẻnhững ngày ãaẻ thỏi kyủphủ tẻt tại Ba-by-lỏn. Giỏng nhỏ A-mỏ trỏõic nõiủaẻcỏẻnh bẻn nõõi ãaẻ Vỏõng quỏc phẻ Baẻ (Y-sỏ-ra-eẻn), Gieẻreẻmi ãaẻ cỏẻng keỉ gỏi những nõõi ãaẻ cũa



hay một toa nha ñeip ñeibò phaihuỷ. Không nghi ngờ gì nữa, ñoila những thời ñiêm ñây ñau thông trong số sống của ñat ñoïc. Nền thờ của Sa-lô-môn ñai biêi mađ. Hay ñhoi rằng ñoi với nhiều ngôoï, noi ñai diei cho số an ôn. Nôicung la luic chaim dôi vôông triêu của Ña-vít. Cai hai yeu tođ ñay ñeu rất quan trọng. Chung ñai diei cho số quan he ñai biêi của ñai ñin Y-sô-ra-ein va Ñoïc Giê-hô-va.

Giê-rê-mi sau ñoi bôoïc sang vai tro của số ngôoï kích le ñai hoi ngay hôm nay cho thấy rằng nha tieiig tri ñai ñoïc sinh ra không phải la số “ngôoï yei the ñai ñin sinh,” ñho số số ngôoï ñai ñho. Thôic ra, coi số ñai ñai hy vôiig mañh me ñu yeiig suot cai số ñeip của ông. Báy giô ông the ñiein ñieim hy vôiig ñoi Sô ñeip của ông la số ñeip của số quô ñi trach va ñoi ñin xet. Báy giô, khi những ñieu xau ñai ñai ra, thì ñen luic phải ñin ñoi ñoing lai. Cai hai số ñeip ñeu coi ñiein quan va cai ñiei, số ñeip theo ñung thời ñieim của ñoi Hai ñai ñai cai bang lai

### Choi Trach Ñieim

Ve ñhoing diei truyen thoiig, cai Hoi Thanh Bap-tit tai Texas ñai giup ñoi không ch ñhoing ngôoï không ñoi ñoing toia va ñhoing ngôoï tye ñ vôiig, ñhoing cung giup tìm viei lam ñoi. Mã trong những số quan ñoi la Christian Women’s Job Corps, ñiein nay ñai coi mã tai số số tieu bang, bao gôm Texas. Những ch ñem phui ñoi ñoïc kích le ñai chôi trach ñieim ve ñi ñin ñin cho ñin ñraing cuoic sốing tođ hôn của hoi.

Carolyn Portefield, phoi giãim ñoi ñieu hanh của WMU tai Texas ñoi, “Coi tai nay ñoïc thôic ñiein ñai giup cai ch ñem phui ñoi hoi ñoïc những ky ñaiing sốing trong mã mã ñroing Cò Ñoïc”. Coi tai ñoi ñoïc cai trui ñai ñai tuy thoi ñoing khu vôi, ñhoing muc ñi ñai lam ñiein ñhoing ky ñaiing cai ñiei cho số sốing va coiing viei. Mã ngôoï lam viei vôi mã coi va ñ, ky mã ke ñoïc, va coi số quan ñai cai ñai. Mã ngôoï ñoïc kích le ñai ñai ra những muc tieu cho ñin ñin. Mã ngôoï ñeu coi thì giô ñai ñai ñieing viei ñoi ky vôi mã coi va ñ.

“Nhiêu cuoic ñoi ñai ñoïc thay ñoi bô ñoing ñin nay,” coi Porterfield ñoi. “To ñ con ñoi ñin anh mã ch ñem khi vôi tođ ñieing ñai ñoïc bap-tem trong cung ngay.”



nhau. Nói là nói trông của các nhà tiên tri trong Cựu Ước. Họ cùng nhau đi qua thời kỳ của sự noãn phát và hồng niên một "ngày mới."

Phải, có một niềm hy vọng. Giê-rê-mi đã ra rằng Nói Chúa Trời đã hứa cho dân sự Ngài cái một tông lai - họ sẽ được cứu và được phục hồi. Dân sự sẽ phát nấng nở xuống trên họ, sẽ có một thời niềm của sự phục hồi. Nói Chúa Trời yêu thương họ. Ngài hứa rằng Ngài sẽ "làm giống người và giống thú và các giống loài như Y-sô-ra-ên và như Giu-đa" (31:27). Thời niềm tan rã và hủy diệt đã trôi qua; thời niềm tái thiết nấng ở trong tâm tay. Chúa thấy trước cái tiến trình. "Nhờ ta đã canh giữ chúng tôi nấng nhờ phải nhờ diệt, và làm khôn khéo thế nào, thì ta cũng sẽ canh giữ để sống và trong thế này" (31:28).

Câu tiếp theo đã nêu ra một câu nói phổ thông: "Ông cha anh trải nheo chua mà con cháu phải ghe rằng" (31:29). Câu này cũng tông tôi nhờ cách nói, Nếu tổ tiên chúng ta đã làm sai, dù sao thì nó cũng phải trả giá! Nói một cái tình trạng thời này nói và là một cái trông không chạ cho những người con lai tại Giu-đa sau sự sụp đổ năm 587 trước Chúa, những cũng cho cái những người bỏ lâu này nữa.

Thật rõ ràng là những gì đã xảy ra cho cái Y-sô-ra-ên tại Giu-đa là hậu quả của những năm dài phẫn nheo, những nỗi

### Cái Nhìn Lửa Chờ

Một phút nheo bắt đầu thì bắt đầu thế đức. Cái nheo bắt đầu nheo sôi và sôi và hàng ngay. Ở một góc trên nheo thì của cái có một ngôi nhà xieo veo, với những nhà trẻ nheo chơi nheo bên ngoài trong những buổi quan ai rạch rồi.

Lớp Trẻ em Chúa Nhật của cô nheo tìm một gia đình có cái nheo giúp nheo với những trình trình trẻ-lai-trẻ-em-hoic, và khi nheo hỏi về những nhà trẻ thì cô nheo nói nheo rằng rất nhiều lần, cô hỏi lại nheo ngạc nhiên, "Cái nhà nheo? Mà nheo trẻ nheo chơ?"

Cái nhìn lửa chờ - nó lúc là sự không biết về những gì nheo ở chung quanh ta - làm thế nào chúng ta tránh nheo?

không phải là niềm kết của lịch sử. Nơi chôn cất là nơi của sự sống mới của đời sống. Con người mới sống lại. Trong giao ước mới, một tình thân trách nhiệm cái nhân sẽ là trái tim của thời đại. Chúa phán qua Giê-rê-mi, “Những người sống lại vì sự sống của mình; họ sẽ ăn trái cây của sự sống, thì này phải ghe rằng vậy” (31:30). Sau sự sống lại, một đời sống mới đang hình thành. Bao gồm trong biển cả của sự sống mới, người phải chịu trách nhiệm cái nhân về những hành vi của chính mình.

### **Một Giao Ước Mới (31:31-34)**

Nơi Chúa Trời không chỉ hứa ban một sự sống mới; Ngài cũng hứa ban một giao ước mới. Ngài đang hoàn tất cái này. Việc dân sự nhận biết rằng những Ngài sống lại sẽ nên trở nên nơi Chúa Trời là một niềm rất quan trọng, không chỉ đơn giản là những tháng ngày của niềm tin sống. Sự sống lại không phải là công cuộc cuối cùng, song nơi là một trái nhân thành tựu nên cái này tình trạng tối hậu. Bây giờ không chỉ một sự sống mới bắt đầu, mà cái mới giao ước mới nữa. Cũng vậy như rằng Giê-rê-mi là một người nên sống lại rất mạnh mẽ của toàn giao ước linh - tin cậy nơi Chúa Trời cho những người nên sống lại. Tính thuộc linh, giống như sự sống lại vậy, là một vấn đề cái nhân. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi giao ước mới nhận mạnh nên tính cái nhân. “Những người nên, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sô-ra-ên và nhà Giu-đa” (31:31). Giao ước mới này là giao ước mới cuối cùng trong Cựu Ước. Nơi Chúa Trời đã thanh tín tỏ ban này, dân Y-sô-ra-ên thì không.

Hãy trở lại với ngôn sứ Si-nai, Chúa phán, “Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng tôi trong ngày ta nắm tay đất ra khỏi đất Ê-díp-tô để giao ước mà chúng tôi đã phải đi, dầu rằng ta làm cho chúng tôi” (31:32). Tính nghiêm túc của buổi này này nên nhận mạnh một lần nữa trong việc gọi lại mối quan hệ trên phông diện cái nhân. Nơi Chúa Trời đã thanh tín; dân Y-sô-ra-ên thì không.

“Này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sô-ra-ên sau những ngày này. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Nước Chúa Trời chúng nó; chúng nó sẽ làm dân ta” (31:33). Với giao ước mới, Nước Chúa Trời không chỉ nói lời hứa phải vàng phúc, nhưng Ngài cũng ban cho họ sức mạnh nào đó để giúp họ vàng phúc.

Keo nên lại những lời hứa vàng đời sống trên vên của Phúc Âm, “Chúng nó lại này sẽ chẳng dạy kẻ lại căn mình hay là anh em mình, mà rằng: ‘Hãy nhận biết Nước Giêhôva!’ Vì chúng nó thấy nếu sẽ biết ta, kẻ nào cũng nhớ kẻ lớn.’” Nước Giêhôva phán: ‘Ta sẽ tha tội gian ác chúng nó; và chẳng nhòu tội chúng nó nữa’” (31:34). Nhiều có hậu trong câu này cũng chính là mọi cái nhận phải góp phần thiết lập vương quốc của Nước Chúa Trời trên trần gian.

Thời kỳ theo sau sự sụp đổ của Giêru-sa-lem đã hình thành dấu một ngã rẽ cho dân Y-sô-ra-ên. Nhiều thế kỷ qua, họ đã khai sinh một nhà nước, và đã phát triển các văn minh và ảnh hưởng. Sau này vì câu chuyện Nước Chúa Trời của tổ tiên họ, họ trở lại các văn minh để chính trị và phụng thờ linh. Tại điểm này, dòng họ mới sẽ bắt đầu. Những lịch sử cho thấy rằng không phải họ vậy.

## **Chúng Ta Học Hỏi Tội Quái Khôì- Có Không?**

Khi chúng ta nhìn phần này của Cựu Ước, chúng ta gần như thấy cái vô định mờ mờ trước mắt chúng ta. Chúng ta bị cuốn hút vào trong vòng xoay của lịch sử. Chúng ta cảm thấy như chúng ta đang nhìn thấy một điểm ra. Và sau đó chúng ta nhận ra rằng nó không chỉ là câu chuyện của Nước Chúa Trời và dân sự Ngài trong quá khứ, nhưng nó cũng chính là câu chuyện của ngày hôm nay.

Nước Chúa Trời yêu cầu dân sự Ngài, Ngài nên với họ, và muốn thiết lập cũng nhờ duy trì mối giao với họ. Nhiều người trong số chúng ta ngày nay đã tiếp nhận lời mời gọi

của Ngài. Tôi lo sợ chúng ta sẽ không tha, và bây giờ chúng ta muốn duy trì mối quan hệ. Những người khác dù biết về tình yêu thông của Ngài, nhưng vẫn không chấp nhận vì họ muốn đi theo ý riêng của mình. Hay còn lại thì sợ phải rời bỏ chính mình, giống như câu chuyện của tôi. Họ sợ phải thực hiện một cuộc sống của đức tin và bỏ đi một mối quan hệ cũ kỹ. Cũng có những người chờ đợi nghe. Nói là trách nhiệm của chúng ta, cái mà chúng ta gọi là "sứ mệnh."

Nếu duy trì mối quan hệ này thì đức tin, chúng ta phải không mang mọi mối quan hệ nếu còn những nỗi sợ hãi hay những yêu cầu cần thiết để sống cho đức tin tiếp tục. Trong thời Cựu Ước cũng vậy; và ngay nay cũng không khác gì.

Hãy suy nghĩ về điều chúng ta vừa học với nhau. Giê-rê-mi là một trong những con người mạnh mẽ của Đức Chúa Trời, đức Ngài sẽ dùng một cách này quyết định. Những ngày của Giê-rê-mi cũng thông cảm thấy như câu phải "thỏa thuận" với Chúa. Không biết khi nào sẽ xảy ra những điều kiện của đời sống hiện tại. Nhiều lúc chúng ta bỏ quên đi sự sống. Chúng ta nói đến với nhiều điều chúng ta không hiểu, cái Giê-rê-mi cũng vậy; chúng ta thì hỏi không biết chúng ta còn đi đâu nữa, còn làm gì nữa không. Đức Chúa Trời này yêu thông dẫn tôi Ngài ngay xóa thế này, thì ngay nay cũng vậy. Ngài muốn dẫn dắt, hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Hôm nay, nếu việc "nói ra hết" là cần thiết nói với Giê-rê-mi, hãy nói không cần thiết cho chúng ta sao?

Chắc chắn là cũng có những lúc Giê-rê-mi cảm thấy như bị thất bại, khi ông chần chừ tại cùng. Ông cũng cố gắng, nhưng phần nào dẫn tới dòng nước không chịu lắng nghe. Vậy "còn nếu bạn nói" để làm gì? Vậy nên ông đang làm điều Đức Chúa Trời muốn thực hiện, và vì thế ông không thể dừng lại. Chúng ta cũng không được dừng lại.

Một điều khác chúng ta học từ bài học hôm nay là là một lúc dẫn tới của Đức Chúa Trời có một "cái nhìn rất lớn chọn." Dẫn tới trong thời Giê-rê-mi đang vui thú trong lối sống của họ,

và hồi sẽ không hoặc không thể nhìn quanh để thấy những vấn đề của những người láng giềng mình. Nó cũng là một niềm năng suy nghĩ.

Nói Chúa Trời trong giao ước mới ban cho chúng ta một mối giao cảm nhân viên thanh tẩy mọi tội lỗi và sai lầm của chúng ta, và chà ra những ứ tiền loan xôn của chúng ta. Ngài làm việc như băng cách biến nỗi chúng ta (Rô-ma 12:2), nhất những lỗi của Ngài vào lòng chúng ta.

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Nhiều gì liên quan tới trách nhiệm cá nhân của một Cô nớc nhận? Chịu trách nhiệm về những hành vi của mình? Làm một công tốt? Lớn lên về phõng diện thuộc linh?
2. Sõ phẫn nghịch của dân Y-sô-ra-ên ãi chia cắt hõ khoi Nõc Giê-hô-va. Những tác nhân nào cõi khuynh hõng chia cắt bãn khoi Nõc Chúa Trời?
3. Bãy giờ hay thõ một khía cạnh khác: Nhiều gì khiến bãn cảm thấy gần gũi hõn với Chúa?
4. Nếu những thay ñõi sắp diễn ra, bãn cõi nghĩ rằng bãn sẵn lòng ñõ thay ñõ không? Tại sao bãn lại suy nghĩ ñõ vậy? Nếu không, tại sao không?

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*Elsai 53:1-12*

### **Boi Canh**

*Elsai 52:13 - 53:1-12*

### **Trong Tâm Bài Học**

*Toá Tôu của Nõic Chúa Trôi ña ñang  
hieñ chính mình Ngai cho sõi thông  
khoi vañ tö ñe ñoã con ngö ñi trö ñ lai  
vöi Nõic Chúa Trôi.*

### **Câu Hỏi Nghiên Cöu**

*Nõic Chúa Trôi ña ñi bao xa ñe ñoã  
con ngö ñi trö ñ lai vöi Ngai?*

## **Muic Ních Bài Học**

*Cho biet lyi do tai sao Nang  
Christ thích hõp vöi vai troø Toá  
Töi chöu thông khoi vañ ña ñ lai  
Ngai bang nõic tin tö ñi möi.*

### **Ñai Yü Bài Học**

*Tinh yeu thông của Nõic Chúa  
Trôi ñö ñc ña ñc trong ho ña böi sõi*

# **Bài 11 Toá Tôu của Nõic Chúa Trôi, Cöu Chúa Chúng Ta**

*coñg bình vañ long thông xöi.  
Chúng ta phải ganh laý những  
hau quai của töi löi mình,  
nhöng tinh yeu thông bat taiñ  
của Chúa vañ luöñ öi ñöi vañ  
nang ñöi sau khi chúng ta sa  
ngai*

“Nỗi Chúa Trời là sự yêu thương” là một sự hiệp nên giữa những ngày yên lành!

Vài tháng trước, trong một lần truy niệm nỗi tôi chốc tại miền trung Texas, gia đình và những người bạn của người quai có nàng thì thăm với nhau ngoài nghĩa trang sau giờ làm lễ. Một người nam ông 30 tuổi di chuyển cách kín đáo tới nhóm này sang nhóm khác, xem xét từng gông mắt, rồi ràng ràng tìm kiếm một ai đó. Cuối cùng, anh ta nên gặp một phụ nữ lớn tuổi và hỏi bà một câu hỏi. Bà chặc và phía góc phải của người quai có Người nam ông thì theo hướng nội và hướng yên lành bên cạnh người quai phải, cho nên khi cuộc đàm thoại của bà tạm dừng. Rồi anh ta nắm lấy tay người quai phải, bà quay sang anh.

“Xin cho tôi tôi giới thiệu,” anh ta bắt đầu, và xưng tên mình. Sau đó anh tiếp lời: “Tôi chớ ngại gặp bà những tôi nói trên báo và hay tin chớ bà qua nỗi, và tôi muốn nên đời lành.” Anh ta ngừng một lúc, rồi nói tiếp. “Vài năm trước, tôi bỏ bỏ tu ngay thờ thần mà ông bà trước đây đã sống. Tôi nghiên ma tuý. Ấy tôi coi một người cầu sống ở Louisiana, ông biết chớ bà sống ở thờ thần nội và biết rõ ông nhà làm. Chớ bà là một tâm gông lớn cho cầu của tôi, và hỏi ngài là những người bạn tốt của nhau. Thế là cầu tôi đã gọi cho chớ bà và nhờ ông nên thăm tôi trong tu.”

“Và chớ bà nào tôi. Rồi tôi nội một ngày ông nên này thăm tôi. Ông chớ một lần nào làm phiền tôi. Ông chớ nên thăm và một ngày nếu nội với tôi rằng Chúa yêu tôi. Lúc nội tôi không phải là một Cô nội nhân, những tôi đã thật sự coi an tôi ông và một người nào coi thế làm việc nội. Tôi đã nghe nhiều ông nói - rằng Chúa yêu thương tôi - và khi hỏi tôi về nhà tôi và nội tôi nhiều nội. Tôi đã trở thành một Cô nội nhân.

“Chuyện chớ hết này. Hôm nay tôi đang làm công việc mà chớ bà nào làm. Tôi đang nên nhà giam nên nội với những con nghiên tại nội rằng Chúa cũng yêu thương hỏi. Chớ bà nào làm nhiều nội cho tôi. Tôi coi thế làm nhiều nội cho những người khác.”



## Esaï 53:1-12

1 Ai tin nêiêu nãiraò truyeàn cho chúng ta, vài cãnh tay Nôic Giêhoà va nãinôic toira cho ai? 2 Ngôoi nãilôn leñ trôoic mãt Ngai nhô mãt cai choã, nhô cai reãra tòinãt khoã Ngôoi chãng coi hình dung, chãng coi sô ñeip ñeip khi chúng ta thaý ngôoi, không coi sô toã ñeip cho chúng ta ôa thích nôoic. 3 Ngôoi nãibò ngôoi ta khinh deã vài chain boi tòng trái sô buoñ bôic, bieã sô ñau oãm, bô khinh nhô kei mãt ngôoi ta che mãt chãng them xem; chúng ta cuing chãng coi ngôoi ra gì.

4 Thaã ngôoi nãimang sô ñau oãm của chúng ta, nãigaih sô buoñ bôic của chúng ta; mãt chúng ta lai tông rang ngôoi nãibò Nôic Chua Trôi ñainh vài ñap, vài lam cho khoãn khoã. 5 Nhông ngôoi nãivi toã loã chúng ta mãt bô veã, vì sô gian aic chúng ta mãt bô thông, Bô sô sôa phait ngôoi chòu chúng ta nôoic bình an, bô ñai roi ngôoi chúng ta nôoic lanh bình. 6 Chúng ta thaý ñeiu nhô chieñ ñi laic, ai theo ñông naý: Nôic Giêhoà va nãilam cho toã loã của heã thaý chúng ta ñeiu chaã trên ngôoi.

7 Ngôoi bô hiệp ñap, nhông khi chòu sô khoãn khoã chãng heã môi mieing. Nhô chieñ con bô ñat ñeñ hang lam thòt, nhô chieñ cam ôi trôoic mãt kei hôt loing, ngôoi chãng tòng môi mieing. 8 Bô sô ôic hiệp vài xô ñoain, ñeñ ngôoi nãibò caã laý; trong nhông kei ñông thoi vôi ngôoi coi ai suy xeã rang ngôoi nãibò ñoãt khoã ñat ngôoi song, lai vi côi toã loã ñat ta ñaing chòu ñainh phait? 9 Ngôoi ta ñai ñat mãt ngôoi vôi nhông kei aic, nhông khi cheã, ngôoi nôoic chòin vôi kei giau; ñau ngôoi chãng heã lam ñeiu hung ñoiva chãng coi sô ñoã tra ñi trong mieing.

10 Nôic Giêhoà va laý lam vôi mãt lam toãn thông ngôoi, và khieñ gặp sô ñau oãm. Sau khi ñai ñang mãng song ngôoi lam teã chuoic toã, ngôoi seã thaý ñong ñoi mình; nhông ngay ngôoi ñai ra, vài y chã Nôic Giêhoà va nhô tay ngôoi nôoic thanh vôing. 11 Ngôoi seã thaý keã qua ñi của sô khoãn khoã linh hoãn mình, và laý lam thoi mãt. Toã tòi còng bình của ta seã laý sô thong bieã veã mình lam cho nhiều ngôoi nôoic xông còng bình; và ngôoi seã gaih laý toã loã hoi.

12 Và ñeñ ta seã chia phan cho ngôoi ñong vôi ngôoi lôn. Ngôoi seã chia của baãt vôi nhông kei mãt, vì ngôoi ñai ñoã mãng song mình cho ñeñ cheã, nãibò keã va ñ hang kei ñoã ñai mãng laý toã loã nhiều ngôoi, và caũ thay cho nhông kei phaim toã.

Phải, “Chúa yêu thông bần” thật sự là một sự nghiệp này quyên năng. Nó là lúc nhiều người nhỏ nhỏ gắn liền với Tain Ôôc, những người cũng là một phần di sản của Côi Ôôc nữa. Rồi ràng là các tiên tri này rao giảng về nội Êsai cũng thế

## **Ngôôí Toá Tôi- Sôí Thôông Khoi Cuiá Ngai (53:1-9)**

Phần nào về Ngôôí Toá Tôi chiu Thôông Khoi của Êsai (Êsai 52:13 - 53:12) là một phần nào kinh niên của Côi Ôôc và là “Bai ca ngôi Toá Tôi của Nôic Giê-hô-va” thối ở trong Êsai. Các bài ca ngôi khác nhỏc chép trong 42:1-4; 49:1-6; 50:4-9.

Sách tiên tri Êsai, với 66 năm, viết về ba giai năm lịch sử và ở trong sách ta có thể chia ra nhỏ sau: Êsai của Giê-ru-sa-lem (năm 1 - 39); Êsai của Ba-by-lôn (nó là lúc nhỏc gọi là II Êsai hay Deutero Êsai; năm 40 - 55); và Êsai của Sôí Phục Hoá (nó là lúc nhỏc gọi là III Êsai; năm 56 - 66). Nhiều cuộc tranh cãi, nào biết là trong thế kỷ vừa qua, nào không dạy một quan niệm cho rằng “sách Êsai gốc” chỉ có phần nào mà thôi. Những khác biệt về thời gian và nào niệm trong cả ba phần, cũng nhỏ sô khác biệt về phong cách hành văn và quan niệm của tác giả (và một số yếu tố khác) nào nào xuất quan niệm nào tác giả Tuy nhiên, bất luận nguồn tác giả một số thật con lại nào là có hàng loạt lý do chống lại này là rõ ràng niệm của các sách tiên tri; sách Êsai là một sách không gì sánh bằng.

Êsai 53, phần chính của Bai ca ngôi thối (bất nào ở 52:13), có một giọng văn thuyết phục, khẩn thiết, trở nên hết là hòng về sô thông khoi của Ngôôí Toá Tôi Nôic nhỏc viết theo phong cách có thể năm bất sô chủ yếu của ngôi nghe. (Hay trong trường hợp của chúng ta, là ngôi nhỏc.) Hay như ràng này là thời niệm dân Y-sô-ra-ên gặp thống khổ cùng cực. Có thể nói rằng Giê-ru-sa-lem nào bị huỷ diệt, và thời kỳ phục vụ cho Ba-by-lôn nào bất nào. Thời niệm nào năm khoảng giữa sô sụp đổ của Giê-ru-sa-lem năm 587 trước Chúa và làn trôi về nào tiên tri Chuyên Lôi này khoảng năm 539 trước Chúa. Dân Y-sô-ra-ên có thể

## Những Bài Ca Ngồi Ngồi Toá Tồi

Bốn "Bài ca ngồi Ngồi Toá Tồi" này yinghĩa và thật đẹp nàilam nói bài Êsai 40 - 55, phần mà nhiều người gọi là II Êsai. Chúng giới thiệu một nhân vật nổi gọi là Ngồi Toá Tồi của Nối Chúa Trời. Bài sau đó "Bài ca ngồi Ngồi Toá Tồi" thòinhat, mỗi bài thêm một chút thông tin về Toá Tồi nành niềm lạc trong bài thòitò, với sự che và chọn của Ngài.

"Bài ca ngồi Ngồi Toá Tồi" thòinhat (Êsai 42:1-4) mô tả sự soi mình của Ngồi Toá Tồi "Ngồi sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại" (42:1). Ngài sẽ tham lam việc nội và sẽ không chán nản.

"Bài ca ngồi Ngồi Toá Tồi" thòihai (49:1-6) tiếp tục với ý tưởng của bài thòinhat, thêm một số chi tiết, nói về sự kêu gọi của Ngồi Toá Tồi và cách Nối Chúa Trời khiến Ngồi Toá Tồi hoàn thành mục đích của Ngài.

"Bài ca ngồi Ngồi Toá Tồi" thòiba (50:4-9) nói về sự tận hiến của Ngồi Toá Tồi liên quan đến cách Nối Chúa Trời hướng dẫn Ngài hàng ngày. Ngài sẽ không bằng lòng cho thấy công việc của Ngài đầy lên sự công bố.

"Bài ca ngồi Ngồi Toá Tồi" thòitò (52:13-53:12), phần hoàn chính cho bài học này, mô tả nành niềm của câu chuyện, nói về sự che, chọn và sau đó là sự công bố của Ngồi Toá Tồi. Sự thật về việc Ngài nàichea cho chúng ta nổi nhận mình trong câu (thông nổi trích dẫn): "Chúng ta thấy nếu nhò chiến thì... Nối Giêho và nàilam cho hết thay toá lỗi chúng ta nếu chắt lên người" (53:6).

nhìn lại không chỉ những thập kỷ mà cả những thế kỷ của sự không vắng phúc, của sự phản nghịch chống lại Nối Chúa Trời, là Nang nàilập giao ước với họ. Hết lần này đến lần khác, họ nàisa ngài Sau nội họ nàilam nành và quay lại, chắt nàisa ngài tiếp tục và lại quay lại... Bây giờ họ nàirời tận xương này với.

Nếu thu hút sự chú ý của họ, nàithiên tri nàikhuấy nòng họ bằng hình ảnh một Ngồi Toá Tồi vào cung xấu xí, người sẽ trở nên thanh và nổi tên cao. Làm sao họ có thể hiểu nổi hình ảnh kỳ lạ này? Những người nghe câu chuyện nàikinh sẽ trở nên nổi nổi về diện mạo của Ngồi Toá Tồi - rồi họ ngạc nhiên khi biết rằng Ngồi sẽ nổi tên cao hết mức. Kinh ngài có thể là một tờ rất thích hợp nếu mỗi người mà họ cảm nhận. Trong ngôn ngữ

nay, câu nói thông thường coi thế là Ai coi thế tin chuyên nôi  
nõoc chõ! Và phan ờng nõoc mong nõi se là Khoàng ai cái!

Trong suốt những ngày tháng bù lờu này tại Ba-by-lon, Y-sô-ra-ein cần lờu nấp cho một câu hỏi khẩn thiết. Chính xác là làm thế nào mà khuôn mặt băng hoải của tôi lại và sỡ sỡ phải coi thế bù beigây và thay và nôi và sỡ troin lạnh ãi kem với việc tiếp nhận và sống theo con nõong sỡ sống của Nõic Chúa Trõi? Êsai 53 là một nõing gõp coi yinghĩa quan trọng nhất cho sỡ tìm kiếm thuốc linh nôi Nõic kõi taõ một yitõing và một Toá Tõu vàing phuc Nõic Chúa Trõi ãen một ãai gainh lay moi tôi lại của thế gian, dầu rằng chính Ngài hoàn toàn vô tội.

Nhiều phải xảy ra ãai xảy ra vì Ngõõi Toá Tõu nõi ãai hoàn toàn vàing phuc yimuan teatrõ của Nõic Chúa Trõi. Khoàng phải là tôi yituan ãai, cũng khoáng phải một số phan nào nõi ãai khiên nhiều này diễn ra. Ngõõc lại, Ngõõi Toá Tõu ãai hoàn thành mục đích cuối cùng của Nõic Chúa Trõi.

Ai ãai và ãang là Ngõõi Toá Tõu này? Trong truyện thánh Do Thái, Ngõõi Toá Tõu là Y-sô-ra-ein, ãai biết là một ngõõi thanh sạch con số lại, và những sỡ thông khõicủa ngõõi này coi tại dùng thay thế cho những tội lỗi của ngõõi khác và chính bản thân ngõõi nõi cuối cùng sẽ nõoc Nõic Chúa Trõi bao chõ. Trong Cô Nõic giao, chúng ta nhìn nhận Nõic Chúa Giê-xu là Ngõõi Toá Tõu nõi là ãaing mà sỡ sống và sỡ chết của Ngài thõic sỡ củi thế hoia yitõing của Ngõõi Toá Tõu của Nõic Chúa Trõi là ãaing ãai chịu thông khõivà chết vì tội lỗi của cả nhân loai.

Khi coi nõoc sỡ chuy yitõ, nhất tiên tiếp tục nói về sỡ thông khõicủa Ngõõi Toá Tõu Cũm tõi “nhõ cái reãra tõi ãai khõ” (53:2) coi thế aim chẽ sỡ nõi khãt mõi trõong thuốc linh mà trong nõi ãai Y-sô-ra-ein tìm thấy chính hõi trong chuyên lờu này. Sau nõi tiếp tục phan mõi tại về Ngõõi Toá Tõu chúng ta thấy, “Ngõõi chãing coi hình dung, chãing coi sỡ ãep ãep ... Ngõõi ãai bù ngõõi ta khinh ãai và chãin bõ” (53:2-3).

Vì cõu ãi ãai mà và ãai và của Ngõõi Toá Tõu ãai sỡ thõi nõi ãainghõ rằng Toá Tõu này ãai phãim tội rất lỏn. Ngõõi Heã-bõ-rõ

trong thời niên thiếu ra đời bệnh tật và tai họa do phẩm tội mà ra. (Sách Gióp là một ví dụ tuyệt vời cho quan niệm của người He-bê-rô thời nô lệ nhiều Gióp đã bị bầy) Tuy nhiên, trong ví dụ này, có một số khác biệt lớn. Tội lỗi thực sự có liên quan, nhưng Người Tội Tội thì không phạm tội. Ngài giành lấy tội lỗi của những người khác. "Thật người nào mang số phận của chúng ta, người nào giành số phận của chúng ta" (53:4). Hãy lưu ý tính chất cái nhân của những câu này trong cách dùng từ "chúng ta," "của chúng ta."

Theo lời van He-bê-rô của tác phẩm, ý đồ của việc này là những người nhờ vì tội lỗi chúng ta ma bò ve, vì số gian ác chúng ta ma bò thông. Bởi số số phận người chịu chúng ta nhờ bình an, bởi làm rồi người chúng ta nhờ lành bệnh" (53:5). Tội lỗi không hề mang môi hay báp bệnh. Mọi người đều phạm phải, vì mọi người đều nhận theo yuieing, theo hoàng chính mình làm trung tâm.

Câu 6 bắt đầu về vai trò trong ngôn ngữ quen thuộc với người He-bê-rô. Câu này so sánh dân số với những con chiên thì lại. Số so sánh này mô tả cho câu sau: "Nhờ chiên con bò đất nên hàng làm tốt, nhờ chiên cừu ô trồi mắt keihôt lòng, người chẳng từng môi miệng" (53:7). Tiếp nên lại việc an táng Ngài, một lần nữa nhận mệnh rằng "Người chẳng hề làm nhiều hung dữ" (53:9).

## **Người Tội Tội- Số Toàn Cao Ngài (53:10-12)**

Trong phần đầu của câu 10, nhận tiền tri bắt đầu nhận mệnh, "Nỗi Giết và lấy làm vạ yu ma làm toàn thông người, và khiến gặp số phận của." Phần sau của câu bắt đầu mô tả số toàn cao danh cho Người Tội Tội "Sau khi đã đang mang sống người làm tá chức tội, người sẽ thấy bóng mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và yu chê Nỗi Giết và nhốt tay người nhờ thanh vôi. Người sẽ thấy kết quả của số khôn khôn linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn." Đây rằng Người Tội Tội đã đang sinh mạng

của mình làm của kẻ khác để cho nhiều người, Ngài sẽ coi “dòng dõi mình” - dòng dõi Ngài cho bởi Ngài trong lúc còn sống. Trong tổ tông He-bê-rô, tổ tông này aim cha sở tại sanh hay tại thiết lập Y-sô-ra-ên. Người Toá Tôi này bị giết chết, Ngài thật có ơn, Ngài bị cho bởi Ngài không có gia đình hay bản bè ngoài lề vì Ngài, và cuối cùng Ngài sẽ có những gì Ngài đã bỏ đi cho trong cuộc đời mình. Tại niềm này, cái sở công bình lại long nhôn từ của Đức Chúa Trời hòa lẫn vào nhau. Tôi là phải bị trông phạt và sở công chính nhờ tổ tông thông.

Thêm vào nữa theo câu 11, Tôi Tôi sẽ nhờ thỏa lòng biết rằng Ngài đã nung và sẽ nũa nhiều người nên với vòng quốc. Thật hợp lý khi Bài ca ngợi Người Tôi Tôi này kết thúc với một lời về sở cầu thay. “Người... đã mang lấy tôi là nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội” (53:12). Và nhờ lòng yêu thương, tình yêu thật.

Sở giải thích của phần tiên tri về sở thông khỏi cần biết lại những tác động thanh tẩy và giải cứu trên Y-sô-ra-ên và qua hồi, trên cái thế giới, rồi sau nữa biến sinh tế chuộc tội và sở chết của Ngài Christ thanh một lễ thật không thể hiểu thấu nhờ. Phần nào này trong sách Ê-sai góp phần vào sở kẻ cho sở hiểu biết về Cô đức giao. Trên thời tế nếu không coi nữa thì coi thế làm không thể nào hiểu nhờ Cô đức giao.

Các Cô đức nhận nhờ Cứu Ôi đã thấy trong Bài ca ngợi Người Tôi Tôi này một lời tiên tri về sở chết và sống lại của một

### Tình yêu thật

Một thanh niên 25 tuổi, con một gia đình giàu có có đời với, coi một nữa con trai, và sau nữa gặp phải những khó khăn tại chân. Nhờ thanh toán các hóa nợ của mình, anh cho tôi cuối tháng rồi mới viết các “sổ công,” nghĩ rằng tiền lương vào đâu tháng sẽ khỏe lập số nữa nữa. Nhưng việc không thành. Nhờ lại một tờ trên nội và cha mẹ của hồi sớm phát hiện ra. Vì hồi yêu thương anh và gia đình anh, hồi coi nên: (1) Nội chuyện với nó với công trả rồi thanh toán hóa nợ cho hồi? (2) Nội chuyện với hồi, và không trả tiền? (3) Hay là?

Chúa Cứu Thế! Họ thấy rằng Ê-sai 53 đã tiên đoán về ông Giê-su trong Lời Chúa Giê-xu và rằng sự nghiệp của Ngài là thích sự phán của Ngài. Các sự kiện những người trong thấy sự chết và phục sinh của Thầy mình nhờ sự khai thò tội lỗi của Lời Chúa Trời, đã rao giảng sự nghiệp này. Phao-lô nhân mạnh rằng, “Nàng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:3) và rằng Ngài “đã sống lại vì sự sống công bình của chúng ta” (Rô-ma 4:25). Kết quả nội tâm tôi giải và sự khác biệt đang tìm thấy ý nghĩa của chúng trong lời tiên tri này.

## **“Bài ca ngợi” Thờ Tội - Một Sự Nghiệp Cho Ngày Nay**

“Này, chuyện nội tâm xảy ra lâu lắm rồi!”

Phải, đúng vậy. Những niềm tin của chúng ta học từ Kinh Thánh rất phù hợp với Lời Chúa Trời hầu như ngay xóa thế nào thì ngày nay thế này.

Còn nhiều niềm tin trong Kinh Thánh ngày nay rất đáng áp dụng vào cuộc sống của thế kỷ 21. Tất cả chúng ta đều liên quan đến tình yêu thương. Người Tội Tội Nàng còn nhân dạng xấu, bỏ chết bại, bỏ chối bỏ và trở thành Nàng nước Lời Chúa Trời to lớn, trên hết mọi danh.

Ngày nay, nói lúc chúng ta nói đến với một người có nhân nào nội tâm cũng không lỗi lầm, và chúng ta cũng ít biết về người nội tâm. Chúng ta thường với nghĩ nhiều nay nhiều nói, và tất cả những niềm tin thông lại sai. Chúng ta không biết hết câu chuyện. Người nội tâm người Lời Chúa Trời yêu thương, cũng giống như Chúa yêu thương chúng ta vậy. Và Lời Chúa Trời hoàn toàn có thể hành động trong người nội tâm và qua người nội tâm hoàn thành những mục đích vô hạn. Một ngày nào đó nội tâm chúng ta sẽ phát hiện chính mình rằng, “À! ai sẽ tin niềm tin..!”

Ngày xóa tội và niềm tin của dân Y-sô-ra-ên, và niềm tin phạm tội, ăn năn, quay trở lại cùng Chúa, và rồi phán nghịch lại Ngài, hết lần này đến lần khác (hãy nhớ lại bài học 5, phần sách Các

Quan xét). Hỡi biệt hỡi phải tìm một con nòng nọc nào nếm thoát ra khỏi tận thâm kùch này.

Con chúng ta, mỗi chúng ta, phải chăng còn hững hờ nếm nếm ma chúng ta không thể không tại phạm, ngay cả khi chúng ta biết rằng chúng ta không nòng nọc phép? Dân Y-sô-ra-ên nào tụt xuống trong việc tìm kiếm cầu trái lỗi. Khi nòi tận nòi sâu thâm nhất của sỏi chần nản, hỡi khám phá ra rằng tình yêu thông của Nòi Chúa Trời vẫn ôi nòi nòi hỡi. Vì cớ tình yêu nòi Nòi Chúa Trời nào sản sang công bố một lỗi nấp.

Vì tình yêu thông nòi Ngồi Tôi Tôi chịu thông khỏi nòi lam nũng nhö vầy; Ngài chịu thông khỏi Nhòng nòi la sỏi nòi nòi coi mức ních, mức ních của Nòi Chúa Trời. Nòi nòng nọc thực nầy bởi tình yêu thông, một tình yêu thả lòn lao. Không một ai trong chúng ta coi thể hiểu nòng nọc sỏi sâu rộng của tình yêu thông của Nòi Chúa Trời, nên nòi Ngài nòi ban Con Một của Ngài, nhòng chúng ta coi thể trông cậy và nắm chắc nòi nòi trong lòng mình, cho tới khi cuộc sống của chúng ta trôi thành "nòi sống tại ôn."



## Câu hỏi Thảo Luận

1. Bạn coi bao giờ thời bởi một thời quen nào rồi lại khiến bạn không thể trôi thanh con người bạn muốn không? Bạn thanh công không?
2. Coi bao giờ bạn rơi xuống trần này với vẻ phòng diện thuộc linh chừa, và tình yêu của Chúa nào chạm nên và nâng bạn lên nhờ thế nào?
3. Những phương cách nào mà qua rồi bạn coi thể bày tỏ cho những người bạn gặp mỗi ngày rằng Nỗi Chúa Trời yêu thông hơi?

## Lời Nói Chúa Trời Trong Các Sách Văn Thơ

Chông



Người Do Thái chia Cựu Ước ra thành tổng loại nhỏ, các sách Luật Pháp, các sách Tiên Tri và các sách Văn Thơ. Chông bốn nơi cấp nền phần quan trọng cuối cùng trong Cựu Ước, nói lời của các sách Văn Thơ. Trong phần này gồm có các sách, Thi-thiên, Châm-ngôn, Gióp, Ru -tô, Ê-xô-te và Truyền-đạo, Ca-thông, Nhã-ni-ên, Ê-xô-ra, Ne-hê-mi, Sô-kyi và Sô-kyi 2.

Hai bài học trong các sách Văn-thơ cho chúng ta những thí dụ về sự nghiệp của Lời Chúa Trời qua các sách: Thi-thiên, bài học 12; Châm-ngôn, bài học 13.

Bài 12, "Tìm Lại Sự Vui Mộng" bài học trong Thi-thiên 51, lời cầu nguyện của Vua Đa-vít về những vi phạm của ông. Bài 13, "Khôn Ngoan Trong Nơi Sống Hàng Ngày" bài học trong Châm-ngôn 1 và 2 cung cấp cho chúng ta những sự khôn ngoan trong nơi sống hàng ngày.

## CHÖÔNG IV : LÔI CỬA NÖI CHỬA TRÔI TRONG CẶC VẠN THÖ

---

Bài 12 :           Tìm Lại Sôi Vui Mộng           Thi-thiên 51: 1-17

Bài 13:           Khôn Ngoan Trong Nôi Sống Hàng Ngày  
                    Châm-ngôn 1:7; 2: 1-22

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*Thi Thiên 51:1-17*

### **Boi Canh**

*Thi Thiên 51*

### **Trong Tâm Bài Học**

*Lam Môi Lai Mọi Quan Heỏ Với Ñi  
Chua Trỏi Vai Tim Lai Vui Mông  
trong Sỏi Cỏu Roỏ Bỏng Caich Aỏ  
Nỏn Xỏng Toỏ Thỏt Long.*

### **Câu Hỏ Nghiên Cỏu**

*Lam theỏnỏ ñeỏ tìm lai sỏi vui mông?*

## **Mũc Ñích Bài Học**

*Giup học viên khám phải những  
gì cần phải làm ñeỏ kinh nghiệm  
ñi sỏi vui mông thỏt.*

# **Bỏi 12      Tìm Lai Sỏi Vui Mông**

## **Ñỏi Yủ Bài Học**

*Thỏ thỏi lai caich duy nhất ñeỏ  
xỏi boỏ toỏ loỏ. Thỏ thỏi ñeỏ  
bỏng caich xỏng toỏ vai aỏ nỏn  
thỏt long.*

Một gia đình gồm có vài chồng và hai con học lớp mẫu giáo. Gia đình trẻ này quyết định đem cái gia đình đi nghỉ mát trong vòng một tuần lễ. Hai hôm một cái nhà bên cạnh bờ hồ để tạm xa lánh cái nhộn nhịp của thành phố.

Theo dõi hình hai người này trong một tuần lễ. Đến cuối ngày thứ hai, thung rại của hai nhà này tràn. Do đó người cha phải lái xe đi nơi 20 dặm để mua một thung rại lớn hơn, một loại thung rại có nắp này.

Mọi việc thì này nếu nó có trở ngại, cho nên ngay thời nam thung rại mới này cũng không còn khai thác nữa dùng nắp những thức ăn thừa và rại đó trong những ngày qua. Cuối cùng thung rại nó đi chuyển vào một phòng nhỏ dùng để chứa đựng củi. Tổng nhà này quyết định nan nên không bày giờ lại nên mới hoá của rại! Mới hoá của rại xong lên khắp cái nhà làm cho mọi người cảm thấy rất khó chịu và van họ muốn nghe thôi.

Chúng biết phải làm gì? Hai cũng không thể đem thung rại lại vì giao kèo hôm nay không cho phép làm như thế. Hai cũng không thể đem thung rại này theo, vì xe không còn chỗ trống, và lại rại nhà này trích trở lại ngay thật là hoá haim. Cuối cùng người mẹ tìm nó có công ty nó rại trong việc này nên giảm, công ty này này cho nhân viên chuyển một nên lại rại và nan nên kẻ nó nó có giải quyết.

Nan nên của tôi là giống như câu chuyện của thung rại và kẻ trên. Nếu nên người, rại sẽ này tràn. Tôi là không thể giàu điếm nó, vì tôi nó sẽ bày tôi ra. Muốn dứt bỏ tôi là chúng ta cần sẽ giúp nó của người khác, người có thể tha thời những vì phẩm của chúng ta. Đây là vấn đề chúng ta không thể tôi giải quyết lại. Nói Chúa Trời là Ngài duy nhất có quyền tha tội. "Ai là Chúa Thần giống như Chúa, tha tội cho ai và bỏ qua vì phẩm của dân sống sót, một dân vốn là công nghiệp Ngài? Chúa không phải nói nói vì Ngài vui thích làm ơn" (Mi-cê 7:18).

## Thi-thien 51:1-17

1 N<sup>h</sup>ic Chu<sup>a</sup> Tr<sup>o</sup>i o<sup>a</sup>! Xin hay th<sup>o</sup>ng x<sup>o</sup>t to<sup>a</sup> tuy long nhan t<sup>o</sup>i cu<sup>a</sup> Chu<sup>a</sup>;  
Xin hay x<sup>o</sup>a cac s<sup>o</sup>i vi ph<sup>a</sup>m to<sup>a</sup> theo s<sup>o</sup>i t<sup>o</sup>b<sup>i</sup> rat lon cu<sup>a</sup> Chu<sup>a</sup>.

2 Xin hay r<sup>o</sup>i to<sup>a</sup> cho sach het moi gian a<sup>i</sup>c,  
Va lam to<sup>a</sup> n<sup>o</sup>ic thanh k<sup>h</sup>iet ve to<sup>a</sup> lo<sup>a</sup> to<sup>a</sup>.

3 Vi to<sup>a</sup> nhan biet cac s<sup>o</sup>i vi ph<sup>a</sup>m to<sup>a</sup>, To<sup>a</sup> lo<sup>a</sup> to<sup>a</sup> hang o<sup>u</sup>i t<sup>o</sup>o<sup>i</sup>c mat to<sup>a</sup>.

4 To<sup>a</sup> nai ph<sup>a</sup>m to<sup>a</sup> cung Chu<sup>a</sup>, ch<sup>u</sup>e cung mo<sup>t</sup> minh Chu<sup>a</sup> tho<sup>a</sup>,  
Va lam n<sup>ieu</sup> a<sup>i</sup>c t<sup>o</sup>o<sup>i</sup>c mat Chu<sup>a</sup>;

Hau cho Chu<sup>a</sup> n<sup>o</sup>o<sup>i</sup>c x<sup>o</sup>ng cong binh khi Chu<sup>a</sup> ph<sup>a</sup>m,  
Va n<sup>o</sup>o<sup>i</sup>c thanh sach khi Chu<sup>a</sup> x<sup>u</sup>t no<sup>a</sup>n.

5 Kia, to<sup>a</sup> sanh ra trong s<sup>o</sup>i gian a<sup>i</sup>c, Me to<sup>a</sup> nai ho<sup>a</sup>i thai to<sup>a</sup> trong to<sup>a</sup> lo<sup>a</sup>.

6 Nay, Chu<sup>a</sup> mu<sup>o</sup>n s<sup>o</sup>i ch<sup>a</sup>n th<sup>a</sup>t noi be<sup>o</sup> trong;  
Chu<sup>a</sup> se lam cho to<sup>a</sup> n<sup>o</sup>o<sup>i</sup>c biet s<sup>o</sup>i kho<sup>a</sup>n ngoan trong noi bi<sup>o</sup> mat cu<sup>a</sup> long  
to<sup>a</sup>.

7 Xin hay lay ch<sup>u</sup>m kinh gi<sup>o</sup>i tay sach to<sup>a</sup> lo<sup>a</sup> to<sup>a</sup>, thi to<sup>a</sup> se n<sup>o</sup>o<sup>i</sup>c tinh  
sach; Cau Chu<sup>a</sup> hay r<sup>o</sup>i to<sup>a</sup>, thi to<sup>a</sup> se nen trang hon tuy<sup>e</sup>t.

8 Hay cho to<sup>a</sup> nghe s<sup>o</sup>i vui ve m<sup>o</sup>ng r<sup>o</sup>i  
Nei cac x<sup>o</sup>ng co<sup>t</sup> mai Chu<sup>a</sup> nai be<sup>o</sup> gay n<sup>o</sup>o<sup>i</sup>c kho<sup>a</sup>i lai<sup>c</sup>.

9 Xin Chu<sup>a</sup> ng<sup>a</sup>n<sup>h</sup> mat kho<sup>i</sup> cac to<sup>a</sup> lo<sup>a</sup> to<sup>a</sup>,  
Va x<sup>o</sup>a het thay s<sup>o</sup>i gian a<sup>i</sup>c to<sup>a</sup>,

10 N<sup>h</sup>ic Chu<sup>a</sup> Tr<sup>o</sup>i o<sup>a</sup>! Hay dong nen trong to<sup>a</sup> mo<sup>t</sup> long trong sach,  
Va lam cho moi lai<sup>i</sup> trong to<sup>a</sup> mo<sup>t</sup> than linh ngay thay<sup>e</sup>t.

11 Xin ch<sup>o</sup>t t<sup>o</sup> b<sup>o</sup>i to<sup>a</sup> kho<sup>i</sup> t<sup>o</sup>o<sup>i</sup>c mat Chu<sup>a</sup>,  
Cung n<sup>o</sup>ng ca<sup>t</sup> kho<sup>i</sup> to<sup>a</sup> Thanh Linh Chu<sup>a</sup>.

12 Xin hay ban lai<sup>i</sup> cho to<sup>a</sup> s<sup>o</sup>i vui ve ve s<sup>o</sup>i co<sup>u</sup> ro<sup>a</sup> cu<sup>a</sup> Chu<sup>a</sup>,  
Dung than linh sain long mai nang n<sup>o</sup> to<sup>a</sup>.

13 Bay gi<sup>o</sup> to<sup>a</sup> se dai y n<sup>o</sup>o<sup>i</sup>ng lo<sup>a</sup> Chu<sup>a</sup> cho ke<sup>o</sup> vi ph<sup>a</sup>m,  
Va ke<sup>o</sup> co<sup>u</sup> to<sup>a</sup> se t<sup>o</sup>u ve<sup>e</sup> cung Chu<sup>a</sup>.

14 Ho<sup>i</sup> N<sup>h</sup>ic Chu<sup>a</sup> Tr<sup>o</sup>i, lai N<sup>h</sup>ic Chu<sup>a</sup> Tr<sup>o</sup>i ve s<sup>o</sup>i co<sup>u</sup> ro<sup>a</sup> to<sup>a</sup>,  
Xin giai to<sup>a</sup> kho<sup>i</sup> to<sup>a</sup> lam no<sup>a</sup> huy<sup>e</sup>t,

Thi lo<sup>o</sup>t to<sup>a</sup> se hai ngo<sup>i</sup> khen s<sup>o</sup>i cong binh cu<sup>a</sup> Chu<sup>a</sup>.

15 Chu<sup>a</sup> oi, xin moi mo<sup>t</sup> to<sup>a</sup>,  
Ro<sup>a</sup> mie<sup>o</sup>ng to<sup>a</sup> se t<sup>ru</sup>ye<sup>n</sup> ra s<sup>o</sup>i ngo<sup>i</sup> khen Chu<sup>a</sup>.

16 Vi Chu<sup>a</sup> kho<sup>o</sup>ng o<sup>a</sup> th<sup>i</sup>c cu<sup>a</sup> le<sup>a</sup> bang va y, to<sup>a</sup> chac nai dang;  
Cu<sup>a</sup> le<sup>a</sup> th<sup>i</sup>eu cung kho<sup>o</sup>ng nep long Chu<sup>a</sup>:

17 Cu<sup>a</sup> le<sup>a</sup> nep long N<sup>h</sup>ic Chu<sup>a</sup> Tr<sup>o</sup>i, ay lai tam than nau th<sup>o</sup>ng:  
N<sup>h</sup>ic Chu<sup>a</sup> Tr<sup>o</sup>i o<sup>a</sup>! Long nau th<sup>o</sup>ng tho<sup>o</sup>ng ho<sup>a</sup> Chu<sup>a</sup> kho<sup>o</sup>ng kh<sup>i</sup>n<sup>h</sup> de<sup>a</sup> nau.

Vì Nỗi Chúa Trời nên nên các thì những tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải đặt mình vào một công và nên coi thể (1) nhận tội lỗi của chúng ta, (2) biết rằng chúng ta không thể tự giải quyết tội lỗi của mình, (3) xông tội với Nỗi Chúa Trời, xin Ngài tha tội và tha long an nên hoá cải.

Thi Thiên 51 là lời cầu xin Nỗi Chúa Trời tha tội lỗi của ma Ña-vít nên phạm trong việc cướp đoạt Ba-t-se-ba. Thi Thiên 32 bày tỏ sự vui mừng khi tội lỗi của người tha tội "Phúc cho người coi tội lỗi của người Chúa xóa bỏ" (Thi Thiên 32:1).

Thi Thiên 51 nói coi nhờ là "bài ca sám hối" vì một phần do bản chất xông tội của lời ca và một phần bởi Thi Thiên 51 thông nói chung trong những buổi thờ phượng của công chúng.

Hầu hết các Thi Thiên đều coi phải nên Những phải nên các tội lỗi thêm vào sau này chứ không phải nói chung với các Thi Thiên và nội hàm ảnh hưởng của người Do Thái về những phải nên này. Các tông đồ "Của Ña-vít," (Of David) trên này của Thi Thiên 51 coi thể coi nhiều ý khác nhau: "thuộc về Ña-vít," "nên tên Ña-vít," "sáng tác bởi Ña-vít," "liên hệ nên Ña-vít."

Phải nên nói thêm vào Thi Thiên 51 phần ảnh hưởng của người Do Thái trong thời xưa. Nội nội lên rằng này là Thi Thiên coi thể liên hệ nên việc Ña-vít cảm nhận tội lỗi ông nên phạm cung Ba-t-se-ba. Bản coi thể nói về cuộc đời của Ña-vít trong 2 Sa-mu-ên 11:1-12:25.

Chúng ta hãy cùng nhau xem Thi Thiên 51 nên học về những lời liên quan trong việc các thì những tội lỗi và sự vi phạm. Chúng ta sẽ nghiên cứu Thi Thiên này, nhờ người Do Thái nên tông nghiên cứu về tội lỗi của Ña-vít (tâm và giải người).

## **Câu Nguyện Xin Tha Tội (51:1-2)**

Thôi nên hạnh phúc sai lầm là bắt đầu cho mỗi sự tha tội Nhận rằng mình coi tội là chìa khóa nên mỗi ôn tha tội của

Những Chúa Trời nói với con cái của Ngài. "Vị báng chúng ta nói mình không có tôi chỉ hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lợi thật không ở trong chúng ta. Con nếu chúng ta xong tôi mình,

thì Ngài là thanh tín công bình nên tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác" (1 Giăng 1:8-9).

Tôi là nước chảy ra bằng 3 tông giáo khác nhau trong Thi Thiên 51:1-2: "sời vi phạm," "sời nước ác, bất công," "toá lỗi." "Sời vi phạm" có nghĩa là phạm nghịch lại hay có tình không vắng lỗi. Thí dụ, một người lính tát vào mặt một vô số quan cấp tướng. "Sời nước ác, bất công" là sời lừa dối, mưu toan. "Toá lỗi" mang ý nghĩa không đạt nước tiêu chuẩn mà Những Chúa Trời nên đưa cho chúng ta. Có lẽ các giáo Thi Thiên dùng cái ba tông giáo này vì lý do của thế thì và kẻ nhô cái ba nếu có những một ý nghĩa. Không cũng có thể các giáo dùng cái ba tông giáo này nên diễn tả tôi lỗi của ông bằng ba ý niệm khác nhau.

Tôi là dân của Na-vít là (1) giống nhỏ tát vào mặt Những Chúa Trời, có ý không vắng lỗi; (2) sời gian trái nên tôi bán chất không ngay thẳng của Na-vít; và (3) không đạt nước tiêu chuẩn của Những Chúa Trời nên chuẩn bị cho một vô vua.

Sời tha tôi cũng nước diễn tả bằng ba tông giáo khác nhau trong Thi Thiên 51: 1-2---"xoá," "rồi," và "taý sạch." "Xoá" có nghĩa là xoá bỏ tôi trong hoà sô, hay trong kỳ ức (xem Ê-sai 43:25). "Rồi" gọi ý cho chúng ta việc giải quan áo cho sạch (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 19:10). "Taý sạch" làm cho tôi nên thanh sạch (xem 1 Sa-mu-ên 26:9), tha báng (xem Na-hum 1:3), không trông phạt (Giê-rê-mi 25:29).

## **Xong Tôi Và Anh Nạn (51:3-6)**

"Tôi lỗi tôi hàng ở trước mặt tôi" (51:3). Nên nhớ rằng những tôi lỗi chờ nước tha luôn aim ảnh một người. Sời xong tôi và anh nạn của Na-vít môi nước cho sời tha tôi của Những Chúa Trời.



Thi Thiên 32 là bài ca về sự tha thứ. Sự sống của chúng ta nằm trong tay Chúa Giê-xu. Những lầm lỗi của chúng ta là những tội lỗi của chúng ta. "Khi tôi nhìn lại, các xương cốt tôi tiêu tan, và tôi rơi lệ trên tay Chúa Giê-xu trên tôi; Nước mắt tôi tiêu hao như bụi dưới chân tôi. Tôi đã giấu gian ác của tôi; Tôi nói: Tôi sẽ sống các sự vi phạm của tôi cùng Nước Giê-xu; Con Chúa tha tội ác của tôi."

Trong Tân Ước, "sống" là một từ đồng nghĩa với sống lại hay sống lại. Khi tôi thấy sự sống của tôi với Chúa Giê-xu, đồng nghĩa là Thỏa Lòng, con người với Ngài. Những gì con người làm sai. Xin tha thứ cho con và giúp con không làm nữa nữa. Đây cũng là một nghĩa với chữ nhận biết trong Cựu Ước. "Meaculpa" là một từ đồng nghĩa chính xác nhất dùng để diễn tả sự vi phạm. Hãy xem 1 Giăng 1:9-10.

Thi Thiên 51:4 bắt đầu, "Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chớ đừng trách mình Chúa thôi." Tôi lỗi của Chúa Giê-xu choáng ngợp là Nước Chúa Giê-xu. Tôi lỗi của Chúa Giê-xu trở thành một sự khuấy nhiễu chúng ta cho ông yên nghỉ. Nói nhỏ thế nhưng đồng nghĩa là ông không phạm tội với U-ri, người lính trung thành của ông. Hay ông không phạm tội với Be-za-ba, một con gái của Nước Chúa Giê-xu, một người nam bất kỳ cách nào nếu tôi về. Hay Chúa Giê-xu không phạm tội cùng toàn thể dân sự của Ngài mà Chúa Giê-xu không xúc phạm nếu làm vua. Thi Thiên 51:4 muốn nói rằng, vấn đề cần biết là mỗi tội lỗi nếu là phạm tội cùng Chúa Giê-xu và

### Toà Loạ

Tiếng He-bơ-rô trong Cựu Ước chữ Chata' đồng nghĩa với tiếng Hy Lạp hamartano trong Tân Ước được dịch sang tiếng Việt là "phạm tội" trong Rô-ma 3:23. . . . Vì mỗi người đều phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Chúa Giê-xu, . . ." Ý nghĩa cần biết của chữ này là không đạt tiêu chuẩn, đồng nghĩa là không trung thực chính và chớ trung vọng ngoài của mục tiêu. Không đạt nên ních vì phạm sai mục tiêu.

chê mình Ngài mà thôi. Nếu một người không nhận biết Nối Chúa Trời, người nào coi thế nhận biết mình nào vì phạm "luật pháp" không không phải là một tội lỗi. Toà lỗi là tội lỗi vì Nối Chúa Trời là Nối Chúa Trời. Ấy chính Nối Chúa Trời là tiêu chuẩn, vì lẽ Ngài chống lại mọi sự vi phạm. Mọi tội lỗi đều xúc phạm đến Ngài. Giô-sep nào biết nhiều nay trỗi Nă-vít rất lâu (Sang Thế Kyi 39:9).

Khi Nă-vít nói, "Kìa tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi nào hoài thai tôi trong tội lỗi" (Thi Thiên 51:5), ông không có ý muốn bào chữa sự vi phạm của cá nhân ông, không Nă-vít nhận biết tội lỗi của ông cùng nằm chung trong một nạn nhân không tội giải quyết nỗi của con người (xem Êsai 53:6 và Rô-ma 3:23). Tội lỗi của Nă-vít không phải là một biến cố bất thường, không nó bày tỏ tâm long xau xa của con người mà ông luôn coi tất cả mọi người đều cần sự cứu rỗi mà chính họ không thể tự cứu lấy mình.

## **Câu Nguyện Cho Sự Hoá Phục (51:7-12)**

Câu nguyện cho sự hoá phục gồm có (1) câu nguyện xin Nối Chúa Trời tha tội (51:7,9), (2) câu nguyện để tìm lại sự vui mừng (51:8), và (3) câu nguyện để làm lại từ đầu (51:10-12)

Trước hết hãy nghiên cứu việc câu nguyện xin Nối Chúa Trời tha tội trong 51:7,9. Tác giả Thi Thiên dùng một từ ngữ cho việc làm sạch tội nhờ ông dùng trong các câu 1-2. Trong các câu 7,9, tác giả thêm vào một hình ảnh khác. Ông cầu nguyện rằng Chúa nhờ một thầy tế lễ sẽ làm sạch sự ô uế của ông. Sự ô uế giống như sự ô uế của người bò bệnh phung hay người nung nên xác chết. Sự ô uế này phải được trình lên cho thầy tế lễ. Khi thầy tế lễ xét thấy rằng sự ô uế này đã được sạch, lúc bấy giờ thầy tế lễ sẽ lấy nhanh kinh giới nhưng vào nỗi và rảy lên tội nhân nhờ một biểu tượng làm cho sạch tội. Ở đây tác giả Thi Thiên xin Chúa nhờ vai thầy tế lễ bằng cách dùng nhanh kinh giới và tuyên bố Nă-vít nỗi tha tất cả mọi vi phạm.

## Nhánh Kinh Giôê

Hyssop là một loại cây cao tới 25 đến 50 phân, một loại cây thông cói ở Ai-cập và Pa-lét-tin. Nó thông mọc trên các vách tường và ganh đá. Những nhánh lá nhỏ khô của nó được buộc lại thành từng bó để có thể giội nước sạch vào lòng dung để rửa lên tới nhà nhỏ một biểu tượng làm cho sạch tội.

Kể đến, hãy xem câu số 8 và lời cầu xin để tìm lại sự vui mừng. Tác giả Thi Thiên ao ước có sự vui mừng bằng cách nhờ Nước Chúa Trời hải long. Ngay cả việc Ngai không ỏa tới lỗi nên nên nên sự phẫn xết (nhờ trong ánh dui "Nếu xông cót mà Chúa hải bị gây nước khoai lác"). Sự hải long của Chúa sẽ nên nên vui mừng cho tâm hồn. Sự vui mừng này sau năm hôn lại cảm xúc ở bên ngoài. Sự vui mừng này dẫn nên sự bình an trong Chúa vì nước hòa thuận với Ngai.

Thôi ba, phần cầu nguyện hỏi phúc lại sự cầu xin để làm lại tội này trong các câu 10-12. Đây là lời cầu nguyện cho "tâm linh nước mới lại" ở trong ra ngoài. Nhờ ở nước dung ở đây lại tạo nên một tâm long trong sạch, cũng một năng ở nước dung trong Sáng Thế Ký 1:1 khi Nước Chúa Trời động nên trời đất. Cũng một quyền năng trong buổi sáng thế sản sang để tái tạo lại con tim của con người. Tác giả Thi Thiên hải nên nên tạ ơn cho giải ly trong Tâm Ôc về sự mới mới (2 Cô-rinh-tô 5:17) và sự tái sanh (Tin Lành Giảng 3:3).

Nhóm từ "Sự cầu nguyện" nước dung trong Thi Thiên 51:12 có nghĩa là vui mừng trong sự thông giao với Nước Chúa Trời. Sự thông giao này nên cùng lúc với sự tha tội, việc tái tạo một con tim mới, một chiến thắng và phẩm hạnh.

Chữ "thần linh" nước lại 3 lần trong các câu 10 -12. Trong câu 10 nói về cái nhà tác giả. Trong câu 11 ghi rằng, "Cũng nhờ cái khối tội Thánh Linh Chúa." Đây nói về Thánh Linh của Nước Chúa Trời. Trong câu 12 nói về thần linh của con người sẽ sản long làm theo thánh ý của Nước Chúa Trời.

## Long Biệt Ôn và Sỡ Hòa Nguyên Trong Công Tác Chồng Nào (51:13-17)

Những việc kỳ diệu xảy ra khi một người nhận lãnh ân điển của sở tha tội. Người nào ao ước chia sẻ ân điển ngọt ngào này cho người khác. Trong các câu 13-17 bày tỏ lòng biệt ôn vì nỗi tha tội và một sở hòa nguyên chia sẻ ân điển của Nỗi Chúa Trời cho những người khác.

Khi tôi coi vinh đời giúp đỡ một người nam tiếp nhận sở tha tội của Nỗi Chúa Trời trong Chúa Giê-xu, một trong những câu hỏi đầu tiên của tôi là "Ai là người sẽ coi trọng này sở vui mừng khi biệt nỗi bản nào môi Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của nỗi sống bạn?" Thông thường người nào nói rằng, "Mei tôi," hay "Bao ngoài tôi." Tôi hỏi tiếp, "Bạn coi nghĩ rằng bạn cần nên gọi nhà cho biệt ngay hôm nay không?"

Tôi hỏi những việc này với một người nam bao ngoài 50 tuổi, và bao ngoài trai lỗi, "Vội của một Mực Sô ở Alaska." Bà kể tiếp, "Chúng tôi cùng làm chung tại hãng sản xuất nhôm khi tôi còn ở Anchorage, Alaska. Tôi không nghĩ lúc bấy giờ tôi hiểu nỗi những gì bà ta nói, những bà ta nào chia sẻ nỗi tin của bà gần hồ hầu hết mỗi lần chúng tôi gặp nhau." Rồi người nam bao ngoài 50 tuổi này bỗng thấy gọi nên thoải ngay cho bản của bà vì bà vừa cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu.

Những gì tôi muốn nhắc nhở vào tâm long của người môi tin Chúa Giê-xu là chia sẻ kinh nghiệm của tôi về Chúa Giê-xu cho người khác. Toàn vinh Chúa và làm chứng về Nỗi Chúa Trời là những nắp ống hộp lễ nói với ân điển cứu rỗi và sở tha tội của Ngài.

### Bước Kế Tiếp

Sở tha tội và việc tái thiết mối quan hệ bắt đầu cùng một lúc với việc chúng ta nhận biết trách nhiệm về tội lỗi của mình. Bước kế tiếp là ý thức nỗi rằng chúng ta không thể tự giải

quyết nan nên tôi lỗi của chính mình và nên với Nối Chúa Trời  
nên tôi tha thôi. Khoảng cách giữa tôi thanh khiết của Nối Chúa  
Trời và người coi tôi coi thể nó hàng triệu bôôic. Nối Chúa Trời  
coi thể thu gom tôi xa cách này ngoài trời một bôôic--nó là việc nên  
với Ngài nên cầu xin tôi tha thôi.

Trong khi học bài học này, nên nên ý rằng coi thể coi một  
người nào nói chớa biết chắc nóic Nối Chúa Trời tha tôi. Đây coi  
thể là một thân hữu lần nữa tiến tham đời lớp học và cũng coi thể  
là một học viên tham đời thông xuyên. Hoi này gặp khôi khải  
về nan nên này không chăng coi ai biết. Đây cầu nguyện cho  
người nào. Hay cũng coi thể chính là bản. Đây làm nhiều cần phải  
làm nên hẳn tôi tha thôi của Nối Chúa Trời.

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Một người không nỡ tha tội, lỗi này do ai? Nỗi Chúa Trời nào làm xong bao nhiêu nữa, có lẽ tha tội cho những kẻ Ngài yêu mến?
2. Sợ tha tội của Nỗi Chúa Trời có ngốc lải với ý muốn của con người không?
3. Nhiều gì ngăn cản con người không thể nên xong tội với Nỗi Chúa Trời? Có phải là vì hối sợ nên Ngài làm chủ đời sống của họ không? Nếu nhờ thế này có phải là việc sung bại hình tởm, hay toàn thối chính mình không?

## **Ñoan Kinh Văn Chính**

*Châm Ngôn 1:7; 2:1-22*

### **Boi Cảnh**

*Châm Ngôn 1:7; 2:1-22*

### **Trong Tâm Bài Học**

*Sõi khôn ngoan Ñộc Chúa Trời ban cho cõich lõii cho cõinhõn vaigia ñình trong ñõii sống hàng ngay.*

### **Câu Hỏi Nghiẽn Cõu**

*Tõii sao chũng ta cõn sõi khôn ngoan của Ñộc Chúa Trời trong một thế giõii ñay trõn ñõõng kien thõic?*

## **Mũc Ñích Bài Học**

*Giõii thõich tõii sao sõi khôn ngoan của Ñộc Chúa Trời ban cho laõ một lõii ích.*

# **Bài 13                      Khõn Ngoan Trong Ñõii Sống Hàng Ngay**

## **Ñõii Yũ Bài Học**

*Ñõõc thanh cõng trong cuõic sống bõõ nguồn tõii mọi quan hệ ñõõng ñõõn võii Ñộc Chúa Trời vaõ mọi chõn lõõa dõõõ theo yũchõ của ngay.*

Gia đình ông bà Johnson sống trong một căn nhà ôi vào cuối những xe buýt mới học sinh. Con gia đình ông bà Thomason thì ôi khoảng 500 thước về phía bên kia và lái xe thông quay lại trên ôi để các em học sinh mới ngay.

Vào một sáng mùa xuân, Linda, học sinh lớp bốn tại con gái của ông bà Johnsons, trong khi đang mặc chiếc áo ấm vào, thì cô nghe tiếng máy xe chạy ngang qua nhà mình các con của ông bà Thomasons. Khi gái xong hết nút trên cổ áo, cô thấy con đồ lái một cái khuy, nhả tay về phía dưới trên áo cô lại thấy đồ một hạt nút. Sợ vì vang tiếng xe buýt nên làm cho cô bối rối thêm. Cuối cùng rất bối rối, cô lên tiếng gọi mẹ nhưng mẹ lại đang giúp cho Harry, em trai của cô học lớp mẫu giáo.

Mẹ cô trả lời, "Con ôi, mẹ không nên nói ngay, mẹ đang mang giày cho Harry. Nhưng mẹ sẽ chờ cho con. Hãy gái cái khuy và hết nút sát trên đầu cô lại với nhau trước thì phần con lại sẽ nói như vậy."

Trong bài học này, tác giả Châm Ngôn muốn hướng dẫn chúng ta nên tránh điều gì trong cuộc sống---Việc trước phải làm trước, như những phần con lại sẽ nói đang.

Châm Ngôn là một trong những sách trong Cựu Ước mà người Do Thái gọi là các sách "Vấn Thơ" trong đó có một phần gọi là "Vấn Chàng Của Sợ Khôn Ngoan" bao gồm các sách Châm Ngôn, Gióp và Truyen Náo. Sách Châm Ngôn nhấn mạnh nên những khía cạnh thực tế và lạc quan, trong khi sách Truyen Náo và Gióp nhấn mạnh nên khía cạnh phần tâm và bi quan. Có thể các Truyen Náo và Gióp lại phần ông nói với sợ dạy dỗ khôn ngoan của những nhà hiền triết mà những lời khuyên dạy của họ không hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm thực tế

Vua Solomon nói lời là người chính thức sáng lập ra phong trào khôn ngoan trong dân Do Thái và tiếp tục bổ sung nó một nhà hiền triết trong suốt cuộc đời của ông. Người Do Thái rất ưa thích sách Châm Ngôn và dùng sách này để dạy dỗ dân chúng. Châm Ngôn là gì? Châm Ngôn là lời thơ ngắn, rõ ràng.



## Châm-ngôn 2:1-18

- 1 Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta,  
Danh giá của linh ta nói long con,  
2 Nếu tai nghe lời khôn ngoan,  
Và chuyển long con về sự thông sáng;  
3 Phải, nếu con kêu cầu sự phán đoán,  
Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng,  
4 Nếu con tìm kiếm những bậc,  
Và kiếm những bầy vật ăn cỏ,  
5 Bầy giời con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giêhôva,  
Và tìm kiếm nhiều tri thức của Đức Chúa Trời.  
6 Vì Đức Giêhôva ban cho sự khôn ngoan;  
Tâm trí Ngài ra nhiều tri thức và thông sáng.  
7 Ngài danh ờn cứu rỗi cho người ngay thẳng;  
Ngài làm thuyền chèo của người làm theo sự nhân chính,  
8 Phục hồi các loài của người công bình,  
Và gìn giữ những người thanh nhàn Ngài.  
9 Bầy giời con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý nhân,  
Sự chính trực, và các việc lành.  
10 Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong long con,  
Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích.  
11 Sự đức độ sẽ coi sóc con,  
Sự thông sáng sẽ gìn giữ con,  
12 Nếu cứu con khỏi những đời  
Khỏi khỏi mọi việc gian tà  
13 Và khỏi mọi những đời ngay thẳng,  
Mười theo các loài loài tâm;  
14 Làm người vui dai làm đời  
Ồ thích sự gian tà của kẻ khác;  
15 Chung nói công việc trong những loài mình,  
Và làm lại trong các việc mình;  
16 Lại sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi đám bụi,  
Làm người nam bán lại lời lừa dối;  
17 Nàng là bạn của buổi sáng thì,  
Và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình;  
18 Vì nhà người xưa sự chết,  
Và con những người đàn ông chọn kẻ khác;  
Hoặc nước tôi các loài sự sống; -

## **Châm-ngoân 2:19-22**

*19 Chàng ai nĩ nên nang maĩtrôivej*

*Hoac̃ nõõc tõi các loĩ sõi song; -*

*20 Sõi khoãn ngoan seĩkhiẽn con nĩ trong nõõng nõõĩ thiẽn,*

*Vaĩgin giõõc các loĩ của keĩ công bình.*

*21 Vì nõõĩ ngay thang seĩ nõõc õĩtreĩn ñaĩ,*

*Vaĩ nõõĩ troĩn veĩ seĩ con õĩ ñoĩ luoĩn luoĩn.*

*22 Nhõõng keĩ gian aĩ seĩ bõ truaĩ khoĩ ñaĩ,*

*Vaĩ keĩ baĩ trung seĩ bõ nõõĩt khoĩ ñoĩ*

Chõ "Châm Ngoãn" nõõc dõch sang tiếng Việt tõ tiếng Hebrô-rô "masha!". Hãĩ xem õĩ phãĩ chũĩ giãĩ.

Trong mõi nẽn vaĩ hoĩ ñeũ cõĩ nhõõng câu Châm ngoãn. Nõĩ gõĩ ghẽn sõi khoãn ngoan thanh mõi câu vaĩ ngãn gõĩ. Mõi ví dụ trung thõĩ nhất veĩ Châm ngoãn của nẽn vaĩ hoĩ Myĩ laĩ bõ aĩ sũu tập Poor Richard's Almanac. Sau ñaĩ laĩ thĩ dụ ñeĩn hĩnh:

- "Cũĩ tõi vaĩ khãch ñeĩ quaĩ ba ngay seĩ bõ thõĩ"
- "Mõi ñõng baĩ ñeĩ danh laĩ ñõng baĩ ñaĩng công"

Việt Nam cũĩng cõĩ nhõõng câu tuĩc nõõĩn hõ:

- "Cũĩ khõĩng aĩ muoĩ cũĩ õõng, con cũĩ cha mẽi trãm ñõõng con hõ."
- "Ñĩ cho biếĩ ñõĩ biếĩ ñaĩ, õĩ nhaĩ võĩ mẽi biếĩ ngay nhaĩ khoĩn."

Chũng ta nõõc biếĩ Sa-loĩ moĩn ñaĩ nõĩ 3000 lõĩ Châm ngoãn vaĩ lam nam ngãn leĩ nam baĩ haĩ (1 Cũĩ Vua 4:32). Sõi khoãn ngoan của Sa-loĩ moĩn nõõc tìm thãĩ trong Cũĩ Vua thõĩ nhất 3:3-28. Troĩ hõn tãĩ cũĩ nhõõng nõõĩ khoĩn ngoan ñõng thõĩ, Sa-loĩ moĩn nõõc vang tiếng khãp theĩ giõĩ ñeĩn nõĩ cũĩ nhõõng vò vua õĩ nõõc ngoaĩ ñeĩ ñeĩ bay toĩ long nõõõng mõi vaĩ ñeĩ hõĩ hõĩ sõi khoãn ngoan của Sa-loĩ moĩn (1 Cũĩ Vua 4:30-34; 2 Sõi Kyĩ 9:1-24).

Tũy nhĩn, saĩch Châm Ngoãn khõĩng phãĩ laĩ saĩn phãĩm của mõi nõõĩ. Châm Ngoãn quy tũĩ nhõõng baĩ thõ nõõc saĩng tãĩc trong mõi khõĩng thõĩ gian laũ daĩ. Mõi saĩ hõĩc giãĩ Kinh Thanh nõĩ veĩ

Chấm Ngọn nhỏ một tuyền tập trong nhiều tuyền tập. Sách không thuộc loại triết lý hay lý thuyết, nhưng thích tiên vàn chui trong nên việc áp dụng.

Sách Chấm Ngọn con nõôic gọi là "Kim Chæ Nam và Sõi Thanh Công Cho Những Ngõôi Trẻ Tuổi." Mục đích của sách dõông nõ khuyên những ngõôi trẻ tuổi cần phải thanh thãt, siêng năng và thanh khiết. Chấm Ngọn khác với toàn bộ Kinh Thành trong Cõu Ốc về ba năm tính sau này:

- Chấm Ngọn nhận mệnh nên việc con ngõôi tìm kiếm Nõic Chúa Trời, thay vì Nõic Chúa Trời tìm kiếm con ngõôi nhờ những sách khác trong Cõu Ốc.
- Thứ hai, Chấm Ngọn không nhắc nên lịch sử dân Do Thái. Qua những nê tại nhờ lời hứa với Áp-ra-ham, việc giải cứu dân Do Thái ra khỏi xứ Ai-cãp, lời giao ốc õi núi Sai-nai và nê niềm xãy Nên Thõt tại cái nêu không nõic nhắc nên. Thay vì Chấm Ngọn chui trong nên sõi thanh thãt, siêng năng và thanh khiết của con ngõôi.
- Năm tính thõ ba là Chấm Ngọn rất lãc quan về một nõi sống "thành sách" mà con ngõôi coi thê nãt nõic. Trong khi nõi sách Giõp và Truyên Não coi khuyên hõing thãt vững về sõi tìm kiếm một nõi sống "thành sách" của con ngõôi.

Chấm Ngọn 1:7

Sõi kính sõi Nõic Giê-hõvã và là khõil nãu sõi tri thõic; con kei ngu muõi khinh bẽ sõi khõn ngoan và lõil khuyên dạy.

## **Sõi Khõn Ngoan Là Nên Tặng Cho Cuõc Sống Của Con Ngõôi**

Câu số 7 là nê tại cho cái sách Chấm Ngọn. Một số nhà giải kinh cho rằng câu này là khẩu hiệu của cái sách.

Trong câu này, "Sõi kính sõi Nõic Giê-hõvã," nõic liên kết với những mõi quan tâm thõic tãc của những ngõôi khõn ngoan

trong dân Do Thái. Nội luật Lam thế nào nên con người sống một cách thanh công?

Sơ "Kính sơ Nôic Giêhôva" bao gồm hai phòng diện. Một là hết lòng toàn kính và công nhận sơ thành khiết của Nôic Chúa Trời. Hai là trung thành trong lối giao ước của Nôic Chúa Trời bằng cách tuân theo những luật pháp và bôic nĩ trong nòng lối của Ngài (Phúc-truyền Luật-lẽ Kyù 6:2,13; 10:12-13; 31:12-13). Theo cách nói ngay hôm nay, Mọi quan hệ với Nôic Chúa Trời dân nên sơ kính sơ Ngài là khôi nầu cho sơ khôn ngoan. Trong mọi quan hệ nôi con người nhận biết nôi sơ sáng tạo và yù thộc nôi rằng hoi khôn phải là Nấng sáng tạo ra vũ trụ và duy trì mọi sơ sống trong nôi

Một Giáo sô cao niên của Trông Thần hoi nên nên bat nầu lóp hoi cho niên khoa, nôi ông huan luyên các các Múc sô tông lai, nôi nôi: "Tôi chẽ muốn dạy các bãn hai nĩ trong niên khoa này: Thôi nhất, Nôic Chúa Trời thộc sơ hiện hâu. Thôi hai, các bãn khôn phải là Ngài." Con người tuy thuộc vào một Nấng vô cùng vô nĩ hên là chính mình và nôi là nên tảng của sơ khôn ngoan nên nhận biết Nôic Chúa Trời. Chẳng một sơ sống nào coi thế hiện hâu nếu nôi xây dựng bằng một nên tảng nào khác ngoài Nôic Chúa Trời.

"Sơ tri thộc" trong Châm Ngôn 1:7 coi nôi một nghĩa với chôi "Khôn ngoan." Trong Châm Ngôn 9:10 "Kính sơ Nôic Giêhôva, ấy là khôi nầu sơ khôn ngoan." Chôi khôn ngoan trong Châm Ngôn coi thế là (1) nôi nên việc thộc hạnh, hạnh nôi công chính dân nên sơ thanh công trong cuối sống, hoặc (2) bay tới sơ hiện diện của Nôic Chúa Trời.

Từ ngữ "khôi nầu" trong 1:7 coi nôi nghĩa là bat nầu lại, bô nĩ qua khôi nên bôic vào một vãn nên quan trọng hên trong hiện tại. Những "khôi nầu" là nên tảng mà trên nôi mọi sơ khôn ngoan thật phải dựa theo. Nôi khôn phải chẽ là nên tảng, nôi con là phần tốt nhất của cái một là nĩ (nôi theo ngôn ngữ của người Do Thái). Là nĩ của sơ khôn ngoan trong Châm Ngôn rất thộc dùng và cần thiết cho người nôi. Sơ dạy đĩ trong Châm Ngôn

liên hệ nên việc thành công trong đời này hơn là việc tăng trưởng thuộc linh. Tuy nhiên, muốn thành công trong đời này cần phải coi một nền tảng vững chắc. Nền tảng của sách cho chúng ta thấy rằng đức tin trong Chúa Giê-xu là nền tảng quan trọng cho một đời sống vui mừng và thành công.

Cái nền tảng này xây dựng lên trên. Một người coi đức tin trong Chúa Giê-xu phải là "ánh sáng" cho thế gian. Khi "ngu muội" khinh bả sỡ khôn ngoan coi thế là một người thuộc về thế gian, không danh thì giới cho Đức Chúa Trời. Hay là một con cái của Đức Chúa Trời, không coi thì giới cho thế gian. Chúng ta coi thế phải biết một cách dễ dàng, người chuyển tâm cho các việc thế gian không thể dung đức trong Đức của Đức Chúa Trời. Những kẻ coi tâm linh hờ hững về Đức Chúa Trời cũng chẳng dung đức gì cho thế gian.

Chương hai của sách Châm Ngôn tôi nói là một môn vò, một bài thơ, trong đó nhà hiền triết nói với một học trò khuyển người học trò hãy hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm sỡ khôn ngoan. Chương hai cũng ghi rõ 5 kết quả nên tìm việc hết lòng tìm kiếm sỡ khôn ngoan.

## **Tìm Kiếm Sỡ Khôn Ngoan (2:1-4)**

Tôi nghe "Hỡi con" (2:1) là cách xưng hô rất quen thuộc trong các thơ văn của người Do Thái và đức tìm thấy nhiều lần trong Châm Ngôn 1-9. Sỡ xưng hô phản ánh đức một hệ thống giáo dục quy củ ở đời người thầy giáo truyền lại tri thức cho những học trò của mình. Trong đời sống của người Do Thái, cha mẹ giới phản quan trọng trong việc giáo dục con cái (Phúc-truyền 6:6-7; Xuất 12:26). Đây là sỡ khôn ngoan cho con cái là công việc của cha mẹ trong gia đình.

Có lẽ ba Eva đang sỡ khôn ngoan này trên cánh cây và ba chẻ cần hái lấy nó (Sáng-thế Ký 3:6). Trong những câu này nhà hiền triết khuyển cáo học trò của mình rằng, sỡ khôn ngoan không phải tội nhiên mà coi Khôn ngoan là mục tiêu của sỡ tìm

kiếm một cách tích cực, làm việc ních cần phải hết lòng nên nuôi, làm phần thưởng của một quá trình này gian khổ. Nếu nhất nỗ lực giải thưởng của sự khôn ngoan, những người học trở phải hết lòng làm hai việc.

Thờnhat, người học trở phải bằng lòng học hỏi các việc nỗ lực an ninh trong những nỗ lực loai roirang (Châm Ngôn 2:1-2).

- "Lời ta. . . mang lệnh ta." Văn nên không chui trong nên lời giao huân của luật pháp những chui trong nên nguyên tắc của sự giao huân từ trường học của sự khôn ngoan.
- Ngài (nên) "danh." Khôn ngoan làm một việc coi giải trở muốn nói (hãy xem 10:14).
- Mọi người phải thất vọng ao ước tìm kiếm sự khôn ngoan--"lặng tai" nên nghe những lời của sự khôn ngoan, ghi nhớ vào "cắt gấu" sự khôn ngoan "trong lòng" nên áp dụng vào trong nói sống mọi ngày.

Sự khôn ngoan làm một cái của riêng cho một tâm hồn khép kín. Do nói người khôn nói rằng, tại sao coi quá nhiều kẻ ngu dại. Người ngu dại nghĩ một cách kiểu ngạo rằng mình biết tất cả và không cần học hỏi ai (Châm Ngôn 12:15; 15:5). Những người ngu dại luôn luôn làm ngu dại bởi vì họ chẳng muốn học hỏi. (Ghi chú: Hãy cẩn thận khi nói những việc này, vì chúng ta rất dễ dàng thấy sự ngu dại của người khác hơn là của chính mình.)

Này làm việc thời hai mà các học trở phải sẵn lòng thờnhanh. Học phải bằng lòng làm việc một cách siêng năng (2:3-4). Phải mạnh liệt trong sự tìm kiếm. Tìm kiếm sự khôn ngoan làm một công việc nặng nhọc. Những người mong sự nhanh chóng sẽ chẳng tìm được sự khôn ngoan. Tìm kiếm sự khôn ngoan làm công

### Châm Ngôn

Masha từ tiếng Hebrai-rô dịch sang tiếng Việt là "Châm Ngôn." Nội dung của làm một số so sánh và gồm có hai câu thơ. Mọi hai câu nói lên một niềm. Nội làm thể văn chính nỗ lực dùng một cách hết sức thanh công trong sách Châm Ngôn.

việc danh cho những người siêng năng. Họ luôn luôn tra hỏi cho đến khi nắm lấy những sợi khoen ngoan. Do vậy tại đây chúng ta nghe thấy đầy đủ trí óc dùng để hiểu, và lời nói dùng để chất vấn cho đến khi tìm được lẽ thật.

Tìm kiếm khoen ngoan đòi hỏi sự cố gắng chẳng khác gì người thợ săn đuổi tìm vàng (2:4). Vàng và sợi khoen ngoan cái này nếu không thêm một sợi khác thì tìm được, những phần thông cho cái này người thì thật xứng đáng cho công việc khó của họ.

## **Phần Thông Của Sợi Khoen Ngoan (2:5-22)**

Nói với những học trò là những người (1) sẵn sàng học hỏi (2:1-2); (2) Sẵn sàng làm việc siêng năng (2:3-4), sẽ nhận được những phần thông rất lớn.

Phần thông thối nhất: Sợi tri thức của Đức Chúa Trời (2:5-8)

Ái bên lòng sẽ "tìm được tri thức của Đức Chúa Trời" (2:5). Hãy nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời mà Giê-rê-mi đã truyền rao cho dân Do Thái khi họ bỏ lâu dạy: "Các người sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các người tìm kiếm Ta hết lòng" (Giê-rê-mi 29:13).

"Kính sợ Đức Giê-hô-va," "tri thức của Đức Chúa Trời," và "sợi khoen ngoan" được các giáo viên Chaêm Ngoãn dùng chung một ý. Những người khoen ngoan tin nhận Chúa một cách năng nổ, và bằng lòng sống cho Chúa, không phải sống cho riêng mình.

Các giáo viên Chaêm Ngoãn xác nhận rằng, ai trung tín tìm kiếm sẽ nhận được tri thức của Đức Chúa Trời "Vì Đức Giê-hô-va ban cho sợi khoen ngoan" (Chaêm Ngoãn 2:6). Đức Chúa Trời không phải là một hệ thống của luật pháp, Ngài cũng không phải là một nguyên tắc cần được khám phá. Những Đức Chúa Trời là Năng lượng thì tìm kiếm những kẻ môi lòng ra để tiếp nhận Ngài (Chaêm Ngoãn 1:20-33). Con người coi trọng tìm được sợi khoen ngoan vì Đức Chúa Trời ban cho sợi khoen ngoan.

Phần thông thối hai: Sự hiểu biết và sự tận do (2:9-11)

Ngôôí chuyên tâm trong việc tìm kiếm sôí khoãn ngoan sẽ biết làm thế nào để quyết định nên gì làm nên sôí công bình, và chính năng trong mỗi trường hợp cụ thể. Một người coi khám phá nên chọn "các niềm lành" (2:9) do nơi sôí tôi do và an toàn nên với người noi theo sôí "tri thức" của Đức Chúa Trời mà người noi nên nôi dạy dỗ Sôí khai và bỏ phần hiệp nhau khi sôí khoãn ngoan vào trong tâm trí và người noi tìm nôi sôí hợp dẫn của tri thức (2:10).

Hai phần thông nhau nên với những người bên lòng tìm kiếm sôí khoãn ngoan nôi giới thiệu bằng chữ "bây giờ" (2:5,9). Phần thông nhau ba lại kết quả của hai phần thông nhau. Nôi trang bị bằng tri thức của Đức Chúa Trời và một nôi sống trọn vẹn, người học trở nên nôi che chở khỏi những niềm ác và sôí cam đoan của nôi Con nôi dẫn nên một nôi sống phôi hành năng cho nên những người nhỏ thế. Phần thông nhau: Nôi giải thoát khỏi nôi lo của những kẻ ác (2:12-15)

Ngôôí học trở nên tâm tìm kiếm sôí khoãn ngoan sẽ nôi giải thoát khỏi "con nôi của những người xấu xa" (2:12). Lý thuyết "lòng lo" nôi thành hành trong tổ tông của người He-bê-rô, chủ trong nên hai hàng người, người khoãn ngoan và kẻ hung ác. Kẻ hung ác làm tội mỗi cho những thói quen xấu, và vui thích trong sôí lừa dối. Người khoãn ngoan từ chối những niềm xấu noi bằng cái ý chí và cam xúc. Khi sôí khoãn ngoan và tri thức trở thành lo suy nghĩ của bản nhô một sôí thích (2:10) thì nôi sẽ khiến cho những lối noi và sôí vui thích của kẻ nôi ác trở thành việc rất xa lại noi với bản (2:12-15).

Phần thông nhau: Nôi giải thoát khỏi sôí dục nôi của những người nôi xấu xa (2:16-19)

Ngôôí tìm kiếm sôí khoãn ngoan nôi giải thoát khỏi sôí tai hại (2:16; theo nghĩa nên là ngôôí nôi bại lại). Loí sống của nôi trong luật pháp của Đức Chúa Trời và cách cõ xôi trong tình với chông của nôi cũng không phù hợp với nôi lý của con người.



Ngôôíi khorin ngoan ñôôic giai thoat khoi nhöng löi "dua nönh" (2:16; dich theo nghóa ñen, nhöng löi noi ngoit ngan) của ngôôíi ñan ban Ngôôíi ñan ban nay la hiein than của söi xaú xa ma nhöng kei ñoic aic ñang lam toái moi cho noi (2:12-15; cung hay xem 5:1-23; 6:24-35; 7:1-27).

Ngôôíi ñan ban nhö thea ". . . quein söi giao öoic của Nöic Chua Tröi" (2:17). Nöi la nang ñaiböilöi giao öoic hoän nhan ma nang ña thea nguyeän vöi ngôôíi ban tram nam tröoic ma Nöic Chua Tröi khi con treu Nang dang hiein ma höng vö cho ñoi, nhöng thöc ra nang ñang ban söi chea cho nhöng kei ñen tim nang (2:18-19).

Phan thöong thoi Nam: Ní theo ñöng löi của nhöng ngôôíi ngay than (2:20-22)

Söi khorin ngoan se giup cho con ngôôíi lam ñieu công chính va thich giao thiep vöi nhöng ngôôíi khai la nhöng ngôôíi vui möng ve ön phöoic của Nöic Chua Tröi danh cho ñoi söng công chính. Trong suot ñoan Kinh Thanh nay, cho thay ma ranh giöi phan biet ro rang giöa hai bein: (1) Nöng löi ngay lam của nhöng ngôôíi kinh söi Nöic Chua Tröi va nhöng ngôôíi ung ho söi công chính. (2) Nöng löi xaú xa của nhöng ngôôíi khöng kinh söi Nöic Chua Tröi la nhöng ngôôíi binh vöc cho nhöng ñieu sai quay.

Hai cau choi trong Chän Ngoän 2 tom tat söi töng phan giöa hai löi söng va söi khai biet ve söi phan giöa "ngöôíi công bình" va "kei ñoic aic." Ma ngôôíi "se ñoic öu treu ña" va kei khai se "bö truat khoi ña." Phöoic hainh danh cho ngôôíi vaing löi va söi nguyeän rui danh cho ngôôíi phan nghich. Trong ñoi söng, ngôôíi khorin ngoan se thöng thöc bình an va phöoic hainh nhöng ngôôíi ñoic aic se bö böit nhoat trong ngay ñoan xet của Nöic Chua Tröi.

Trong tam của sach Chän Ngoän la bay toi ma nguyeän tac ma trong ñoi ngôôíi công bình ñoic thanh công con kei ñoic aic bö ñau khoi Nieu noi ñoic xac nhan nhieu lan trong sach Chän Ngoän. Chung ta can nhöi rang nguyeän tac nay chöi ñöng nhöng le tha, nhöng khöng phai tat ca le tha. Ma ngôôíi thöng gat hai nhöng gi mình gieo trong ñoi nay, tuy nhien khöng phai

## Tâm Long (heart)

Trong thời của Kinh Thánh Cựu Ước, tâm long là cơ quan chủ yếu của mỗi suy luận, giống như ngày hôm nay chúng ta nghĩ về tâm trí (mind) (Châm Ngôn 23:7). Long là cõi riêng của cảm xúc (Sang-thé Kyô 43:30) cũng giống như cách chúng ta nghĩ về con tim.

Luic nào cũng nhớ thế Ông Gióp nào nói lên tất cả nỗi thất. Gióp không nỡ nghĩ về những nhân xét của bản hữu mình rằng sẽ lâu khỏi của Gióp là do nỗi lo của ông, Nỗi Chúa Trời bình vốc cho Gióp. Gióp xác nhận rằng không phải người công bình luôn luôn nhận phúc hạnh trong đời này.

## Những Sợi Dây Bão Và Những Phận Thờng

Khi so sánh những lời khôn ngoan khác trong Kinh Thánh, Châm Ngôn có thể nói coi là sách cung hiến một sợi dây bão khôn ngoan rất thích thú và cần thiết, thích hợp để áp dụng vào những trường hợp thông thường của cuộc đời. Khi học hỏi từ trong sách Châm Ngôn, chúng ta nhận thấy một cách rõ ràng, thì theo sợi giây huấn của Nỗi Chúa Trời là một niềm thật vô cùng quan trọng. Phúc sẽ đến với những kẻ nghe và làm theo, mặc dù chúng ta không biết thế nào và khi nào những phúc hạnh sẽ đến.

## Câu Hỏi Thảo Luận

1. Trong Kinh Thánh ngoài ông Gióp ra, bạn có biết nhân vật nào làm sỏi công bình không nhân nôôic phôôic không?
2. Có lý do nào khác cho việc "làm lành" hơn là phôôic hành vật chất?
3. Nôôic lời nào chúng ta cần nhận mình, qua lời giao huân về sỏi khôn ngoan?

Tại gia của Nôn Và Một và bài học Giảng Sinh là **Ellis Orozco**. Ông là Mục Sô của Calvary Baptist Church tại McAllen. Trước nữa ông hầu việc Chúa ở Corpust Christi Baptist Church, Corpus Christi. Ông cũng hầu việc Chúa với các hội thánh Iglesia Bautista Getsemani, Ft. Worth; Primera Iglesia Bautista, Ft. Worth và Templo Bautista, South Houston. Ông tốt nghiệp Kyô sô Cô Khí từ nhà học Texas A & M và Southwestern Baptist Theological Seminary. Ông ba cô ba nữa con.



Tại gia viết Nôn Và Hai và Nôn Và Bốn là **Hollie Atkinson**, Mục Sô của Emeritus of First Baptist Church, Marshall. Ông và với Janell là giám đốc của Families Matter, Inc., một cô quan Cô Nôc. Ông sanh ra và tốt nghiệp trung học ở Livingston (East Texas), tốt nghiệp cửu nhân tại East Texas Baptist College ở Marshall. Ông dạy M. Div. ở Southwestern Baptist Theological Seminary và Tiến Sô Mục Vụ ở Eastern Baptist Theological Seminary, Philadelphia, Pennsylvania. Ông là Mục Sô thành lập Hội Thánh Kingsland Baptist Church ở Katy, làm Mục Sô Phui Tài ở Tallowood, Houston, trước nữa làm Giám Nôc cho Sinh Viên Bap-tít ở El Paso.

Tại gia của Nôn Và Ba, **Amelia "Millie" Bishop**, là cô chủ tịch của Woman's Missionary Union của Texas. Bà hầu việc Chúa trong Ủy Ban Hành Chanh và Ban Chấp Hành của Baptist General Convention of Texas. Năm 1989, bà nhận nôi gia thông Texas Baptist Elder Statesman. Bà là cô gia sô và hiện nay là một ky gia tại gia của hai sách tính nguye (The Gift and the Giver và The Flame and the Candle) cũng nhô sách tiểu sô (Lengthening Legacy, Eula Mae Henderson). Bà và chồng bà J. Ivyloy Bishop, nhà ở ở Plainview. Ông dạy ở Wayland Baptist University và dạy ở Plainview High School cũng ở tại Wayland. Bà là hội viên của First Baptist Church, Austin. Ông hầu qua nôi, ba cô hai con lớn và ba nữa cháu.

